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ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
 

ดร. เตช บุนนาค1 
 
ท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
 ทศวรรษ 2020 เป็นช่วงเวลาที่สําคัญในด้านการต่างประเทศ ตั้งแต่ ค.ศ. 2020 โลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์
และพัฒนาการที่สําคัญต่าง ๆ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานการณ์การแข่งขันทางยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและน โยบายของ
สหรัฐอเมริกาและ Brexit ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือและนโยบายของสหภาพยุโรป มีผลต่อภูมิทัศน์ระหว่างประเทศ 
และต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ขณะเดียวกัน ในทศวรรษ 2020 ไทยจะดํารงตําแหน่งประธาน APEC ใน ค.ศ. 2022 และประธานอาเซียน
ใน ค.ศ. 2029 นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศยังจะมีอายุครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2568 หรือ ค.ศ. 2025 อีก
ด้วย เมื่อพิจารณาบริบทดังกล่าวแล้ว ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศจึงเห็นว่า  น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะวิเคราะห์
สถานการณ์ ต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมทั้งประเด็นปัญหาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อไทย เพ่ือจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือนําไปประกอบการกําหนด
นโยบายและการมีท่าทีทางกลยุทธ์ในประเด็นต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะประเด็นใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ทศวรรษก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญ 
 ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศจะจัดการสัมมนารวม 3 ครั้ง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและบทวิเคราะห์จาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในหัวข้อหลัก “การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยรวม 3 หัวข้อ
ด้วยกัน กล่าวคือ ในครั้งที่ 1 คือครั้งนี้ เรื่อง “โลกเปลี่ยน-ไทยเปลี่ยน: ทิศทางการต่างประเทศไทยในทศวรรษ 
2020” ครั้งที่ 2 เรื่อง “เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” สําหรับรายละเอียดและกําหนดการสัมมนาครั้ง  ต่อ ๆ 
ไป ศูนย์ศึกษาการตา่งประเทศจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสแรก 
  

                                           
1 ประธานกรรมการที่ปรกึษา ศนูย์ศึกษาการต่างประเทศ 
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 ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้สละเวลา
อันมีค่ามาเป็นวิทยากร และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สนใจมาร่วมการสัมมนาในวันนี้ ศูนย์ศึกษาการ
ต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับฟังความเห็น ข้อวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพ่ือประกอบการจัดทําเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป  
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเปิดการสัมมนาชุด “การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” 
ขอขอบคุณครับ 
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บันทึกการสัมมนา ครั้งที่ 1 

“โลกเปลี่ยน ไทยเปลี่ยน:  

ทิศทางการต่างประเทศไทยในทศวรรษ 2020” 
 

เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว2 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข3 

 
ดําเนินรายการโดย 

ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ4 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอขอบคุณท่านเตช บุนนาค ที่ได้กรุณากล่าวเปิดการสัมมนา และขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้
เกียรติมาร่วมกับเราในวันนี้ ท่านทูตสีหศักดิ์คงเป็นที่รู้จักของพวกเรากันดีพอสมควรในฐานะที่ท่านเป็นอดีต
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอยู่หลายปี และเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยทั้งที่เจนีวา โตเกียว และปารีส ส่วนท่าน
อาจารย์กิตติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ท่านเพ่ิงครบวาระการดําร งตําแหน่งรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ในหนังสือเรื่อง “การทูตและการระหว่างประเทศ” ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ ท่านชี้ไว้ว่าสองคํานี้ไม่เหมือนกัน 
ซึ่งในปัจจุบัน เราใช้คําว่า “การต่างประเทศ” ต่างจากสมัยก่อนที่จะใช้คําว่า “การระหว่างประเทศ” หนังสือของ
ท่านระบุว่า การระหว่างประเทศมีความหมายกว้างกว่าการทูตที่เป็นเพียงเครื่องมือในการดําเนินการต่างประเทศ 
วันนี้เราจะสนทนากันเรื่องของการต่างประเทศหรือการระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันขยายวงกว้างขวางขึ้นในทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง การทหาร วัฒนธรรม และประเด็นด้านสังคมต่าง ๆ ดังนั้น เรื่อง
ของการต่างประเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนภายในประเทศ การกําหนดนโยบายการต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและความเป็นเอกภาพขึ้นภายในประเทศเพ่ือให้
นโยบายนั้นประสบความสําเร็จ นโยบายต่างประเทศไม่ใช่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นนโยบาย
ของรัฐบาลหรือของประเทศ จากนี้ขอเรียนเชิญท่านทูตสีหศักดิ์เปิดประเด็นก่อนว่า โลกในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ประเทศไทยจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเราควรมีทิศทางอย่างไร
ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศ 

                                           
2 อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
3 ศาสตราจารย์ประจําคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
4 ผู้อํานวยการศนูย์ศึกษาการต่างประเทศ 
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เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
 ขอบคุณท่านทูตอนุสนธิ์ ดีใจที่ได้มาระดมสมองในวันนี้ในเรื่องการต่างประเทศและการทูตไทย วันนี้จะพูด
อะไรต้องระมัดระวัง เพราะมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมเคารพนับถือนั่งอยู่ในที่นี้ด้วย ผมคิดว่า ตอนที่เป็นปลัดกระทรวง 
ความหงุดหงิดใจข้อแรกของผมซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้ด้วยคือ กระทรวงการต่างประเทศขาดสมรรถนะในการ
มองนโยบายต่างประเทศในระยะยาว เรามีเวลาน้อยมากที่จะทําเรื่องความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นขีด
ความสามารถที่สําคัญ เรื่องการต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นเพียง management of foreign policy ไม่ได้เป็น 
formulation หรือ making of foreign policy ซึ่งเวลานี้สําคัญมาก ดีใจที่ศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นมา แต่ศูนย์ฯ จะต้อง
ไม่ใช่ศูนย์จัดกิจกรรม ศูนย์ฯ จะต้องเป็น think tank ให้กระทรวง ถ้าเรามองดูประเทศชั้นนําในอาเซียน ทุก
ประเทศต่างมี think tank ถ้าไม่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง ก็มีส่วนเชื่อมโยงกับกระทรวงการ
ต่างประเทศในทางใดทางหนึ่ง สิงคโปร์มีหลายแห่ง มาเลเซียก็มี อินโดนีเซียก็มี กัมพูชาก็ยังมี ผมคิดว่า บทบาทการ
ทํางานระหว่าง Track 1 กับ Track 2 มีความสําคัญอย่างยิ่ง ยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ การ
ต่างประเทศอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ภูมิภาคอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยเช่นกันว่า จะไปเอเชียตะวันออกหรือจะไป
อินโด-แปซิฟิก โลกยังมีความพลิกผันมากมายทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ การทูตพหุภาคี เทคโนโลยี แล้วเราจะไปกัน
อย่างไร ผมอยากตั้งคําถามว่า การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของไทยใน 10 ปีที่ผ่านมา เป็น “Lost 
Decade” หรือไม่ เพ่ือจะกลับไปสู่จุดที่เราเคยเป็นและเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า วันนี้
ผมไม่ได้มาในฐานะนักวิชาการ ผมมาในฐานะผู้ปฏิบัติซึ่งเคยทํางานทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย อยากนํา
ข้อสรุปจากการทํางานตลอด 40 ปีว่าผมเห็นอย่างไรในเรื่องการต่างประเทศไทยมาแบ่งปัน  
 ความหงุดหงิดใจข้อที่สองของผมคือ เวลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ผมมีความรู้สึกว่า ประเทศไทยเคย
อยู่ในจอเรดาร์ของหลาย ๆ ประเทศ แต่บัดนี้ประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์แล้ว อาจจะเป็นเพราะการเมือง
ภายใน คําถามจริง ๆ คือ การต่างประเทศของเรามีความแข็งขันมากน้อยแค่ไหน ตอนเป็นทูตผมพยายามชี้ให้เห็น
ความสําคัญของประเทศไทยที่อิงอยู่กับการผงาดขึ้นมาของเอเชีย ต่อมาคือการผงาดขึ้นมาของจีน แต่เมื่อกล่าวถึง
อาเซียน หลายประเทศนึกถึงอินโดนีเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุด เป็นพ่ีเบิ้มของอาเซียน และมีนโยบายที่อิสระ
พอสมควร ไม่อิงมหาอํานาจใดโดยเฉพาะ สองคือสิงคโปร์ เพราะเขาเป็นความสําเร็จ เขาต่อยเกินน้ําหนักของเขา
เอง เขาไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ของเขาเอง เขามองไกลกว่าผลประโยชน์ของเขา เขาถึงได้อยู่ใน G20 เวลาไป
ต่างประเทศ นักการทูตสิงคโปร์ได้รับเชิญมากกว่าเรา เพราะเขาไปไหนไม่ได้พูดแต่เรื่องของสิงคโปร์ เขาพูดถึงเรื่อง
ภูมิภาค เขามอง Rise of China อย่างไร มองระเบียบโลกอย่างไร เขามองไปทางนั้น เราต้องมองไปทางนั้นด้วย 
สามคือมาเลเซีย ซึ่งมคีวามปรารถนาที่จะเล่นในเวทีโลกตลอดมา และมีบทบาทในโลกมุสลิม ในเวทีกลุ่มประเทศไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ประเทศที่เป็นดาวรุ่งซึ่งเราเคยคิดว่าเขาตามหลังคือเวียดนาม ทุกคนพูดถึงเวียดนามในฐานะดาวรุ่ง 
เขาเล่นการต่างประเทศจนกระทั่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค เพราะฉะนั้น เราต้องถามตัวเองว่า เกิด
อะไรขึ้นกับไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
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 ประเด็นคือ ทําอย่างไรให้ประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาร์ มาเป็นผู้เล่นที่สําคัญ ซึ่งคงไม่ใช่แค่เรื่องการ
ต่างประเทศอย่างเดียว เพราะการต่างประเทศที่ดีต้องเริ่มจากภายในประเทศ ถ้าการเมืองเข้มแข็งมีเสถียรภาพ 
เศรษฐกิจก้าวหน้า จะทําให้เรามีน้ําหนักแน่นอน แต่แม้จะมีข้อจํากัดเหล่านี้ ถ้าการต่างประเทศเราชาญฉลาดพอ 
รู้จักวางตําแหน่งของตัวเราเอง ก็สร้างความเข้มแข็งให้ได้เช่นกัน ที่ผมเป็นห่วงคือ ที่ผ่านมา การต่างประเทศและ
เศรษฐกิจของเราติดขัด นี่เป็นการยอมรับหรือเป็นคําอธิบาย หรือที่จริงเรานําสิ่งเหล่านี้มาจํากัดตัวเองในการดําเนิน
นโยบายต่างประเทศ เราทําได้มากกว่านี้หรือไม่ 
 การต่างประเทศของไทยที่ผ่านมามีจุดแข็งคือ เราเป็นประเทศ moderate เป็นผู้สร้างฉันทมติ และเป็น
สะพาน แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ เรา cautious, incremental, low-risk และ conservative ต้องถาม
ตัวเองว่า นี่เป็นสไตล์การต่างประเทศของไทย เป็นแนวโน้มของการต่างประเทศเราหรือไม่ เราปล่อยให้การเมือง
ภายในตอกย้ําคุณลักษณะเหล่านี้หรือไม่ แทนที่เราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเราให้เต็มที่ คําถามสําคัญคือ เรา
ปล่อยให้ข้อจํากัดเหล่านี้จํากัดตัวเราเองในการดําเนินการต่างประเทศของเราหรือไม่ 
 ผมจึงอยากเสนอว่า ประเด็นที่หนึ่ง เราต้องสร้าง narratives ของไทย เราจะนําเสนอตัวตนของเราอย่างไร
ในเวทีโลก เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เราก็ต้องอธิบายว่าการเมืองไทยเดินหน้ามาอย่างไร เศรษฐกิจไทยมีพ้ืนฐานที่
ใช้ได้ และจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร และในด้านการต่างประเทศ ไทย “stands for what?” น่าเสียดายว่า 
narratives เหล่านี้ยังไม่มีการสื่อสารออกมามากนัก นักการทูตของไทยต้องอธิบายเรื่องราวของประเทศไทยให้
ชาวโลกเข้าใจให้ดีมากขึ้น เพราะ narratives เหล่านี้มีส่วนที่เป็นบวกด้วย กระทรวงฯ ต้องแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยไปทางไหนอย่างไร มีบทบาทอะไร เรามีจุดยืนอะไรบ้างในด้านการต่างประเทศ 
 ประเด็นที่สอง การต่างประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาท้าทายที่เผชิญอยู่หรือไม่ ทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ สิ่งที่ท้าทายภายในขณะนี้คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ส่วนภายนอกมีความท้าทาย
จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางยุทธศาสตร์ การที่จีนผงาดขึ้นมาท้าทายสถานะมหาอํานาจของ
สหรัฐอเมริกา “Rise of Asia” “Rise of Geopolitics” นโยบาย America First ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ 
Brexit และกระแสต่าง ๆ ในยุโรป นี่คือกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่บั่นทอนระบอบระหว่างประเทศที่เป็นพหุภาคี
และมีกฎระเบียบ ที่เราเห็นบ่อยคือ การดําเนินมาตรการฝ่ายเดียว (unilateralism) กระแสกีดกันทางการค้า 
(protectionism) กระแสชาตินิยมสุดโต่ง กระแสประชานิยม (populism) ที่ได้รับความนิยมและส่งผลกระทบต่อ
หลายประเทศ สุดท้ายคือ ภัยคุกคามที่แต่ละประเทศต่างมองแตกต่างกันไป โรคโควิด -19 ทําให้เห็นว่า ความท้า
ทายรูปแบบใหม่ที่ข้ามพรมแดนมีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือลัทธิ
สุดโต่ง เป็นประเด็นที่ต้องรับมือต่อไป 
 ผมจึงขอเสนอ 6 แนวทางเพ่ือชวนท่านคิด ดังนี้ 
 ประเด็นแรก Re-align เป้าหมายการต่างประเทศให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญทางนโยบาย
ภายในประเทศ ซึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจ ต้องถ่ายทอดเรื่องการทูตเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ใช้กรอบความร่วมมือทุกระดับ
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ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี เอกอัครราชทูตทุกคนต้องหายใจเข้า -ออกเป็นเรื่องเศรษฐกิจ 
และต้องระบุให้ได้ว่าโอกาสของไทยมีอะไรบ้าง ไม่ใช่แค่การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว ต้องมีเรื่องเทคโนโลยีด้วย 
ต้องหารือกับกระทรวงอยู่เสมอ ผมคิดว่าทูตทุกคนต้องมีแผนงานให้ได้ ไม่ต้องมาก แค่ 2-3 เป้าหมายก็พอ ผมมี
ความเชื่อว่า ถ้าเราแข็งขันเพียงพอ เราหาโอกาสได้ ตอนอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาแทบไม่ติดต่อเราเพราะมีรัฐประหาร แต่ผม
อยู่ที่นั่น 3 ปี ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนได้ เกิดโครงการ MRO (Maintenance, Repair, Overhaul Aviation) 
เพราะไปเล่าให้เขาฟังเรื่องอู่ตะเภา เรื่อง EEC (โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) จนเขาเห็นว่าน่าสนใจ 
แล้วเขามาเสนอกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด แต่ไปต่อไม่ได้ เพราะในการเจรจา Airbus ตกลงกับการบินไทยไม่ได้ 
การทูตเศรษฐกิจจึงสําคัญ เพราะตอบโจทย์ภายในของเรา 
 ประเด็นที่สอง Reassert บทบาทน าของไทยในภูมิภาค ผมถามเพ่ือนในอาเซียนและนอกอาเซียนหลาย
คน ก่อนมาพูดวันนี้ ทุกคนพูดตรงกันในสองเรื่อง หนึ่ง การต่างประเทศไทย domestic-oriented ไม่มองออกไป
ข้างนอก บางครั้งเขามองเราอย่างไรก็สําคัญ ความรับรู้หรือความเข้าใจบางครั้งอาจกลายเป็นความจริงได้ถ้าปล่อย
ไปเรื่อย ๆ สอง เราไม่ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ในภูมิภาค อาเซียนกําลังเผชิญปัญหาหลายอย่าง เขารู้สึกคิดถึง
ประเทศไทย อาเซียนจะขับเคลื่อนได้ต้องมีประเทศที่มองไปข้างหน้า เขาคาดหวังบทบาทของอินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
เวียดนาม สําหรับมาเลเซียไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ ๆ คือ เขาคิดถึงประเทศไทย ในช่วงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นี้ พ้ืนที่
สําคัญคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป ซึ่งตอนนี้น่าเป็นห่วงว่าจะเป็นเวทีการแข่งขันของมหาอํานาจ เพราะ
บทบาทของจีนเด่นชัดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง สหรัฐอเมริกาพยายามต้านหรือคานอํานาจ ที่น่าเป็นห่วงอีก
เรื่องหนึ่งคือ การแบ่งแยกระหว่างอาเซียนภาคพ้ืนทวีปกับอาเซียนภาคพ้ืนสมุทร เพราะถามกัมพูชา สปป. ลาวว่า
จีนเป็นภัยคุกคามหรือไม่ เขาบอกไม่ใช่ แต่พอถามสิงคโปร์ เขาบอกกังวล ในการประชุมเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ทุกครั้ง
เราไม่สามารถหาจุดยืนร่วมกันได้ แต่ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ดีที่จะเชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่างประเทศใน
ภาคพ้ืนทวีปกับภาคพ้ืนสมุทรได้ 
 ประเด็นที่สาม Reinvigorate ภูมิภาคนิยมของอาเซียน อาเซียนเป็นพลังทางการทูตสําคัญที่เราเรียกว่า
เป็นเสาหลักท่ีเราใช้สร้างความโดดเด่นในกิจการของโลกและภูมิภาค เพ่ือนผมที่เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ของสิ ง ค โปร์ กล่ า ว ว่ า  “We must, indeed, all hang together or, most assuredly, we shall all hang 
separately” ผมว่านี่เป็นความจริง ที่เราผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้ เพราะเรา hang together แต่ในขณะนี้ ความ
เป็นแกนกลาง ความเป็นหนึ่งเดียว และความสอดคล้องของอาเซียนในโครงสร้างสถาบันด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของภูมิภาคกําลังถูกท้าทาย เนื่องจากโครงสร้างอํานาจภายในภูมิภาคกําลังเปลี่ยนแปลง ประเด็นภูมิ
รัฐศาสตร์ที่สําคัญอีกประการคือ เราจะเรียกภูมิภาคนี้ว่าอะไร เอเชียตะวันออก เอเชีย-แปซิฟิก หรืออินโด-แปซิฟิก 
ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเรียกกันว่าอินโด-แปซิฟิก ซึ่งมีคําถามว่าอินโด-แปซิฟิกที่ว่านี้เป็นมุมมองของใคร ญี่ปุ่นและ
อินเดียก็ไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกา มีเพียงออสเตรเลียที่ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา และแกนกลางของ Free and 
Open Indo-Pacific ไม่ใช่อาเซียน แต่เป็น The Quad ที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกัน จึงมีคําถามว่า ASEAN 
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Centrality กําลังถูกมองข้ามหรือไม่ เพราะฉะนั้น อาเซียนจะต้องกําหนดอินโด-แปซิฟิกให้ได้ ให้ตรงกับแนวคิด
เรื่องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคที่โปร่งใส เปิดกว้าง และครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน ASEAN Outlook on 
the Indo-Pacific (AOIP) ซึ่งยังเป็นแค่ Outlook อยู่ 
 ที่เป็นวิกฤตในปัจจุบันของอาเซียนคือเมียนมา คําถามคือ เราทําอะไรได้บ้าง แค่บอกว่าเป็นเรื่องภายในคง
ไม่ได้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายขนาดนี้ เราจะทําไม่รู้ไม่ชี้ได้หรือ และถ้าควบคุมไม่ได้จะเกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอาเซียน นอกจากเรื่องการไม่แทรกแซงแล้ว วิธีการตัดสินใจโดยฉันทมติ ของ
อาเซียนคือ the excuse for inaction หรือ the lowest common denominator ถ้ามองแถลงการณ์ของ
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนล่าสุดอย่างผิวเผินก็ดูดี แต่ถ้าอ่านส่วนที่ว่า All sides should refrain from 
instigating violence แล้ว จะมีคําถามว่า violence มาจากที่ไหน และทีส่ําคัญคือ We “hear” some concerns 
about the detention of political prisoners ทําไมอาเซียนไม่กล้าพูดว่า We have deep concern ถ้อยแถลง
อย่างนี้เหมือนเราไม่ยอมรับความจริง ทําอย่างไรให้ความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนมีระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และความคาดหวังที่มีต่อ ASEAN Centrality เพราะฉะนั้นต้องมาดูกันใหม่แล้วว่า 
เราจะใช้หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (non-interference) ในลักษณะจํากัดตัวเอง ผูกมัดตัวเองหรือ เราจะ
มีการแทรกแซงเชิงสร้างสรรค์ได้หรือไม่ เราไม่ได้เข้าไปเพ่ือทําลายล้างประเทศนั้น เราเข้าไปเพราะเราอยากยื่นมือ
ช่วยเหลือเพ่ือให้เขาออกจากวิกฤต เป็นการแทรกแซงเชิงสร้างสรรค์ในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง คําว่า “ฉันทมต”ิ ไปได้
ไกลกว่า lowest common denominator หรือไม่  
 ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาเซียนต้องพยายามมองผลประโยชน์ของภูมิภาคให้มาก ที่ผ่านมา 
พอไม่มีภัยคุกคาม เรากลับไปยึดผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเป็นหลัก แต่สมดุลระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติกับ
ผลประโยชน์ของภูมิภาคนั้นมีความสําคัญ ทําอย่างไรให้อาเซียนมีกลไกตอบสนองเหตุการณ์อย่างนี้ได้เร็วขึ้น 
ประเทศไทยเคยเสนอ ASEAN Troika เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างฉันทมติ แต่ช่วงนั้นอาจยังเร็วเกินไป
คือเสนอเมื่อ ค.ศ. 2000 ความคิดเหล่านี้ควรนํากลับมาหรือไม่ ควรมีการขยายบทบาทของประธานอาเซียนหรือไม่ 
แต่ปัญหาของอาเซียนคือ ประธานเปลี่ยนไปทุกปี ความเข้มแข็งของประธานก็แตกต่างกันไป แล้วการมี Troika จะ
ช่วยได้หรือไม่ สิ่งสําคัญที่สุดคือ ความเป็นผู้นํา ตอนนี้ทุกคนหันกลับมาสนใจแต่เรื่องของตัวเอง เมื่อก่อนจะมีผู้นํา
ประเทศของอาเซียน มีลี กวน ยู มีซูฮาร์โต มีท่านเปรม ช่วงนั้นอาจเป็นช่วงวิกฤตด้วย แต่นี่คือสิ่งที่ขาดไปในช่วงนี้ 
 ประเด็นที่สี่ Recalibrate ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจ ถ้าอยากให้ภูมิภาคนี้มีสมดุลระหว่าง
มหาอํานาจ การต่างประเทศของเราต้องมีสมดุลทางยุทธศาสตร์มากกว่านี้ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจแต่ละ
ประเทศให้มากกว่านี้ จีนมีแล้วแน่นอน ส่วนสหรัฐอเมริกา ยังมีช่องทางที่จะกระชับและร่วมมือได้มากกว่านี้ คําว่า
สมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างมหาอํานาจที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ร่วมกัน
ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ผลประโยชน์ของไทยเป็นอย่างไร และเราไม่ต้องการเข้าข้างใคร สิ่งสําคัญในภูมิภาคนี้คือ ถ้า
เป็นดุลอํานาจสองขั้ว (bipolar balance of power) มันไม่นิ่ง มีการปรับตัวตลอดเวลา เราต้องคอยกังวลว่าจะไป
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ซ้ายหรือไปขวา แต่ถ้าเป็นดุลอํานาจหลายขั้ว (multipolar balance of power) จะมีพ้ืนที่ให้สามารถยักย้ายหรือ
หลบหลีก (maneuver) ได้มากขึ้น สรุปคือ เราต้องหาทางสร้างปฏิสัมพันธ์ให้จีนกับสหรัฐอเมริกา จีนกับอินเดีย
และเกาหลีใต้ ให้คานกันเอง และเม่ือเขาคานกันเอง เขาจะพยายามเข้าหาไทยและอาเซียน แล้วจะเป็นดุลอํานาจที่
สร้างสรรคไ์ด้มากกว่าดุลอํานาจสองขั้ว ซึ่งจะกลายเป็นการแข่งขันทางยุทธศาสตร์มากเกินไป 
 ประเด็นที่ห้า Revise แนวทางพหุภาคี ได้อย่างไร เนื่องจากประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กต้องอาศัย
ระเบียบระหว่างประเทศแบบพหุภาคีที่มีกฎเกณฑ์ ไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ใต้อํานาจของประเทศใหญ่ ปัญหาที่เรา
เผชิญอยู่ในขณะนี้ เช่น โควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่ปัญหาคือ ระบอบพหุภาคีไม่ได้เปลี่ยน
มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด หลายอย่างไม่ได้สะท้อนดุลอํานาจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กฎเกณฑ์
กติกาที่มีไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ในองค์การการค้าโลก (WTO) มีประเด็นใหม่ ๆ ดังนั้น ระบอบ
พหุภาคีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย 
 ประเด็นสุดท้าย Reaffirm ความเป็นแกนกลางของกระทรวงการต่างประเทศในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ การต่างประเทศที่ดีที่มีทิศทางต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในประเทศ การทูตท่ีมีเอกภาพ
ที่ไปในทิศทางเดียวกันต้องมีการจัดการภายในประเทศที่ดี มีการทํางานเป็นทีมประเทศไทย หลายสิ่งหลายอย่างไป
ผลักดันในต่างประเทศ พอกลับมาไม่มีการดําเนินการต่อ ดังนั้น ต่อให้เราวางทิศทางไว้สวยงามแค่ไหน ถ้าไม่
สามารถจัดการภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลไกหรือการประเมินบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศได้ ก็ไม่มี
ประโยชน์ กระทรวงฯ ต้องเป็นผู้ประสานงานที่น่าเชื่อถือ (honest broker) เห็นภาพใหญ่ รู้ว่าผลประโยชน์ของ
ประเทศคืออะไร สิ่งที่ผมต้องการเสนอจากแนวทางทั้งหมดนี้คือ การสร้างความสอดคล้องของการต่างประเทศ
ระหว่างมิติภายนอกกับภายในประเทศ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณท่านปลัดสีหศักด์ิ ผมคิดว่า “6R” เป็นการบ้านที่เราต้องนําไปคิดต่อว่าในแต่ละประเด็นจะสามารถ
ทําอะไรได้อย่างไร เป็นคําถามใหญ่ที่อยากฟังความเห็นของทุกท่านหลังจากฟังวิทยากรท่านที่สองแล้วว่า เราควรทํา
อย่างไร เรื่องว่าจะต้องทําอะไร เราคงทราบกันดี โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและเราต้องปรับตัว แต่ทําอย่างไรเป็น
คําถามที่ยังไม่ค่อยมีคําตอบ เมื่อฟังจากท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว อยากฟังจากท่านที่เป็นนักวิชาการว่ามองความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและของไทยอย่างไร ขอเชิญอาจารย์กิตติฯ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
 เรียนท่าน ดร. เตช ท่านปลัดสีหศักดิ์ ท่านทูตอนุสนธิ์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มี
โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ ที่จริง ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้สามารถเป็นวิทยากรได้ จึงหวังว่าจะได้รับฟังความ
คิดเห็นของทุกท่านต่อไป ผมยินดีมาก ๆ ที่เราสามารถมาพูดคุยกันในห้องนี้ได้ ไม่ต้องทําแบบออนไลน์ วันนี้ผมมี 3 
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ประเด็นใหญ่ ๆ ประเด็นแรกคือโลกเปลี่ยน ซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีแล้ว แต่ผมจะนําเสนอนัยเพ่ิมเติมขอ งความ
แปรเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ ประเด็นที่สองจะเป็นเรื่อง โควิด-19 กับการเมืองโลกหรือหรือระเบียบระหว่าง
ประเทศ และส่วนที่สามคือ ไทยควรทําอย่างไร ซึ่งท่านทูตสีหศักดิ์ได้กล่าวไปบ้างแล้ว น่าสนใจมาก ในส่วนของผม
จะกล่าวถึงบางเรื่องให้ชัดเจนมากขึ้น 
 สําหรับประเด็นว่าโลกเปลี่ยนอย่างไรนั้น เราต้องย้อนกลับไปดูบริบทโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตอนนี้
เรากําลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ซึ่งมีความท้าทายอย่างมากแน่นอน ความท้าทายส่วนมากในทศวรรษนี้ที่จริงมี
พ้ืนฐานมาจากทศวรรษ 2010 หรือจากใน ค.ศ. 2008 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกที่คนไทยเรียกว่า วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาและลุกลามไปทั่วโลก เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า โลกตะวันตกมี
แนวโน้มตกต่ําลงโดยเปรียบเทียบ (relative decline) เมื่อเทียบกับจีนที่เข้มแข็งขึ้นมาก ยิ่งจีนเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา
โอลิมปิกในปีเดียวกันยิ่งทําให้จีนมีความมั่นใจมากขึ้น ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจทําให้เกิดกระแสประชานิยมและ
ชาตินิยมในหลายประเทศ ที่จริง นโยบาย America First ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผลจากวิกฤตก่อน
หน้าที่เผยให้เห็นความเหลื่อมล้ํามากยิ่งขึ้นในสังคมอเมริกัน ใน ค.ศ. 2010 จีนก้าวขึน้เป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
อันดับ 2 ของโลก แซงหน้าญี่ปุ่น และในปีเดียวกันนี้ เกิดกรณีพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่มีเรือประมงของจีนพุ่งเข้า
ชนเรือตรวจการณ์ของญี่ปุ่นบริเวณเกาะเตียวหยู-เซนกะกุ ซึ่งค่อนข้างรุนแรงมาก จุดนี้เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่า 
สหรัฐอเมริกากับจีนจะแข่งขันกันมากขึ้น โดยมีญี่ปุ่นร่วมอยู่ด้วย 
 ต่อมาใน ค.ศ. 2013 สี จิ้นผิงขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี มีการประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ Belt and Road Initiative (BRI) “China’s Dream” Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) Lancang-Mekong Cooperation (LMC) เพ่ือแสดงบทบาทการเป็นมหาอํานาจของจีนที่สามารถหยิบยื่น
บางสิ่งให้แก่ชาติอ่ืน ๆ ได้ โดยเฉพาะ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่หลายประเทศ อาทิ ยุโรปตะวันออก เอเชีย
กลาง ต้องการอย่างมาก ยิ่งทําให้จีนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและสร้างชาตินิยมด้วยวาทกรรมเรื่อง Century of 
Humiliation หรือศตวรรษแห่งความอัปยศอดสูที่จีนจะไม่ยอมให้อํานาจจากภายนอกมาข่มขู่คุกคามหรือรุกรานอีก
ต่อไป จีนต้องสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของชาติ ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐอเมริกาฟ้ืนตัวขึ้นมาบ้าง แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้และความเท่าเทียมที่นโยบายของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เข้าไปซ้ําเติม โรค
โควิด-19 คือการเปิดเผยความอ่อนแอของสหรัฐอเมริกา 
 การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์มีความเข้มข้นขึ้นอย่างมาก เมื่อจีนมี BRI ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นผลักดัน
ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific (FOIP) โดยมี The Quad เป็นพันธมิตร ผมมองว่า แนวนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเป็นแบบ “คนละครึ่ง” ครึ่งหนึ่งมาจากรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโอ
บามาที่เน้นการทูตและแนวทางพหุภาคี ต้องการกลับเข้าไปในองค์การอนามัยโลก (WHO) อีกครึ่งมาจากอดีต
ประธานาธิบดีทรัมป์ มีสงครามการค้า แข่งขันกับจีนที่เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามมากขึ้น และยังมีสงครามเทคโนโลยี 
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มีการจับกุมผู้บริหาร Huawei มีการห้ามบริษัทเทคโนโลยีของจีนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นเรื่อง 
cybersecurity / cyber warfare จะเข้มข้นขึ้นด้วย 
 ประเด็นที่สอง ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อการเมืองและระเบียบระหว่างประเทศ โรคโควิด-19 เผย
ความอ่อนแอของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมโรคว่า ประเทศที่มีความเจริญไม่สามารถจัดการโรคได้ ไทยยังจัดการ
ได้ดีกว่าด้วยซ้ํา ขณะเดียวกันมีความเหลื่อมล้ํา คนที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนมากเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟ
ริกันและลาตินอเมริกัน มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ มีการทําร้ายคนเอเชีย แม้จะมีจํานวนไม่มากแต่สะท้อนปัญหาของ
สังคมอเมริกัน ขณะที่จีนกลับมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว อู่ฮ่ันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้
ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดี มีการดําเนินนโยบายการทูตหน้ากากอนามัย (mask 
diplomacy) และส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขไปช่วยเหลือหลายประเทศ ได้ชื่อเสียงไปมากพอสมควร ปัจจุบันมี
การทูตวัคซีนที่รัสเซียและอินเดียดําเนินการด้วยเช่นกัน โควิด-19 แสดงความเข้มแข็งของจีนในการจัดการภาวะ
วิกฤต แน่นอนว่ามีการควบคุมทางสังคมที่หมายถึงล็อกดาวน์ หรือการเก็บและติดตามข้อมูล มาเก่ียวข้องด้วย ส่วน
นี้จะไม่ถูกจริตสังคมตะวันตก 
 จีนยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ 5G ซึ่งมีส่วนช่วยจัดการภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ
ด้วยเช่นกัน จีนล้ําหน้าในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ให้เงินอุดหนุนประชาชนและทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่าย มียานยนต์
อัตโนมัติ ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีไบเดนประกาศไว้ว่าจะลงทุนให้มากในเรื่องเทคโนโลยี เพ่ือรักษา
สถานะความเป็นผู้นํา แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกามองจีนเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่ง ผมเห็นว่า สหรัฐอเมริกายังมีจุด
แข็งอยู่มากในด้านการศึกษาที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้ไปเรียน ไปอยู่ และไปทํางานให้สหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงโควิด -19 
ไม่มีใครอยากเรียนออนไลน์ และการขอวีซ่าเข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกาอาจจะยากข้ึน คนเอเชียเองอาจจะรู้สึกว่า 
สหรัฐอเมริกาไม่ค่อยเป็นมิตรเหมือนเดิม ดังนั้น โควิด-19 จะทําให้จีนเข้มแข็งขึ้น ขณะที่สหรัฐอเมริกายังต้องใช้
เวลาแก้ไขปัญหาภายในอีกหลายปี 
 ก่อนจะคาดการณ์ทิศทางของระเบียบระหว่างประเทศ อาจต้องพิจารณาเงื่อนไขภายในประเทศก่อนว่า 
ประเทศไหนจัดการได้ดีหรือไม่อย่างไร หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ Francis Fukuyama เขาเคยเสนอความคิด
เรื่อง The End of History ที่คาดการณ์ว่า โลกจะเป็น global village ไม่มีการแข่งขันทางอุดมการณ์อีกต่อไปเมื่อ
สงครามเย็นสิ้นสุด และระบอบเสรีประชาธิปไตยประสบชัยชนะ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่ Fukuyama 
เสนอว่า ประเทศที่ฟ้ืนจากโรคโควิด-19 ได้ดีมี 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1) สมรรถนะของรัฐ มีการใช้ professionals อาทิ 
แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ มาร่วมจัดการ 2) มีความไว้วางใจกันทางสังคม ประชาชนพร้อมปฏิบัติตามที่รัฐกําหนด 
และ 3) ภาวะการนําของรัฐบาล จาก 3 เงื่อนไขนี้ Fukuyama ได้กล่าวยกย่องหลายประเทศ/ดินแดน ได้แก่ จีน 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม น่าเสียดายว่าไม่มีไทย ไม่ค่อยมีคนพูดถึงไทยในเรื่องการจัดการโควิด -19 
ได้ดี กลายเป็นไทยหลุดจอเรดาร์ในหลาย ๆ เวที เราต้องช่วยกันนําเสนอผลงานด้านนี้ของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
ช่วงไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว แต่ไม่มีใครยกย่องไทยเท่าที่ควรในแง่วิชาการ และผมอยากจะเพ่ิมเติมจากข้อเสนอของ 
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Fukuyama ด้วย เพราะสิ่งที่เขาเสนอค่อนข้างมีรูปแบบตายตัว แต่ในการปฏิบัติจริงมีพลวัตมากกว่านั้น ไม่ใช่เชื่อ
ว่าล็อกดาวน์แล้วจะดีตลอดไป ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ รัฐที่บริหารได้ดี เศรษฐกิจน่าจะฟ้ืนตัวเร็วกว่า
ประเทศอ่ืน 
 สําหรับภาพรวมเรื่องระเบียบระหว่างประเทศน่าจะเป็นลบมากกว่าบวก เบื้องต้นจะมีการแสวงหา
พันธมิตรอ่ืน อย่างอิตาลีเมื่อก่อนอยู่กับ EU ตอนนี้หันมาหาจีน เพราะจีนช่วยเหลือไว้มาก เป็นไปได้ที่หลายประเทศ
จะเข้าหาจีนมากขึ้นหากจีนสามารถช่วยเหลือได้ แต่อาจจะไม่ได้ยาวนาน ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ได้รับ และยังมี
แนวโน้มเกิดกระแสชาตินิยมในหลายประเทศแม้แต่ในประเทศไทย การรังเกียจทางเชื้อชาติ การไม่ต้อนรับผู้อพยพ
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานทักษะต่ําหรือสูง เศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะยากลําบากมากข้ึนทั้งเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
 ทั้งหมดนี้นํามาสู่ประเด็นที่สามว่าไทยควรทําอย่างไร ผมมีข้อเสนอ 7 ข้อ 
 ข้อแรก ความมั่นคงทางสุขภาพ ไทยสามารถมีบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียนได้ เราเคยส่งอุปกรณ์ชุดตรวจ
ไปช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน แม้แต่อินโดนีเซียที่เป็นประเทศใหญ่ยังจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดี สิงคโปร์จัดการได้ดีแต่
เพราะเป็นประเทศเล็ก ไทยน่าจะให้คําแนะนําแก่ประเทศเพ่ือนบ้านหรือผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งมี
สิ่งที่ดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกองทุนฉุกเฉินหรือการจัดการของหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งควรเร่งรัดต่อไป 
 ข้อที่สอง ไทยควรเสริมสร้าง narratives และ soft power ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ มีของดีจํานวนมาก 
แต่คนไทยกันเองยังมองในเชิงลบ ไม่ได้ repositioning เมืองไทยอย่างแท้จริง ยังมองเมืองไทยเหมือนเมื่อ 30 ปี
ก่อน ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ยังเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือ แต่ความเป็นจริงคือ คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
จํานวนมาก และเป็นประเทศผู้มอบความช่วยเหลือมานานแล้ว ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยทั้งในหมู่ผู้ปฏิบัติ
นโยบายและประชาชน ขณะนี้เมืองไทยมีคนต่างชาติอาศัยอยู่จํานวนมากเป็นเหมือนสวรรค์ของชาวต่างชาติ มาอยู่
แล้วสบาย ภาพลักษณ์ของไทยดี pop culture อาหารไทย ภาพยนตร์ไทย เป็นที่นิยมของต่างประเทศ บริษัท 
Workpoint ขายลิขสิทธิ์รายการปลดหนี้ให้อินโดนีเซีย ขายลิขสิทธิ์รายการแฟนพันธุ์แท้ให้สวีเดน ควรเน้นนําเสนอ
จุดเด่นของไทยในด้านบวก แต่ตระหนักว่า ยังมีด้านที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 ข้อที่สาม เป็นโอกาสดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ BIMSTEC และ APEC ในช่วงที่แนวทางพหุภาคีเสื่อมถอย แม้
ไทยจะดูมีบทบาทน้อยลงในทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ใน ค.ศ. 2019 ที่เป็นประธานอาเซียนเราทําได้ดี RCEP ที่ล่าช้ามา
หลายปีมาตกลงกันได้ มี negotiating text ในประเด็นทะเลจีนใต้ มีการผลักดัน AOIP แม้จะเป็น “Lost Decade” 
แต่ยังมีผลงานต่อเนื่อง สําหรับ BIMSTEC นั้น ไทยควรสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนของไทย ส่วน
การเป็นเจ้าภาพ APEC น่าจะมีโอกาสสร้างความร่วมมือได้มากกว่า BIMSTEC ไทยควรใช้เวทีนี้ขับเคลื่อนประเด็น
ความมั่นคงทางสุขภาพและ Travel Bubble 
 ข้อที่สี่ ผมเห็นด้วยกับท่านทูตสีหศักดิ์ว่าเราต้องเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจ และหาประโยชน์ใน
ด้านที่เขามีจุดเด่น เช่นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ควรร่วมมือกับญี่ปุ่น เพราะถ้าร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา จีน
อาจจะไม่พอใจ ถ้าร่วมมือกับจีน สหรัฐอเมริกาคงไม่พอใจเช่นกัน ญี่ปุ่นเหมาะสมแล้ว เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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สหรัฐอเมริกาเคยนําเสนอในสมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโอบามา เราน่าจะพลิกฟ้ืนประเด็นนี้ขึ้นมา และพิจารณา
ว่าออสเตรเลียมีอะไร จีนมีอะไร การผลักดัน functional cooperation นั้นเหมาะสมอยู่แล้ว ควรเน้นความร่วมมือ
เฉพาะด้านทีเ่ป็น win-win 
 ข้อที่ห้า ไทยควรมีบทบาทเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงระหว่างมหาอํานาจกับประเทศกําลังพัฒนาในด้านความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาหรือ ODA เราสามารถมีส่วนร่วมได้ ประเทศรวยจะประหยัดต้นทุน ชวนมาจัดอบรม
เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้รับทุนที่ประเทศไทย แทนที่จะส่งคนไปยังประเทศผู้ให้ทุน ซึ่งใช้งบประมาณจํานวนมาก นํา
ปลาซิวไปตกปลากะพง ทํา matching fund แต่เราจ่ายน้อยหน่อย น่าจะเป็นบทบาทที่เราทําได้ ผมร่วมการ
สั มมนาที่ มหาวิทยาลั ย  Dhaka เป็ นผู้ จั ด เ รื่ อ ง  “ Japanese Experiences of Economic Development: 
Implications to Bangladesh” ให้ญี่ปุ่นมาพูดให้บังกลาเทศฟังว่าพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร ที่จริงน่าจะมาฟังจาก
ไทย จากมาเลเซียว่าประเทศกลาง ๆ ทําอย่างไร มีบทเรียนอะไร จะสอดคล้องกับประสบการณ์ของบังกลาเทศ
มากกว่า 
 ข้อที่หก เรื่องแม่น้ําโขง ไทยต้องพยายามผลักดันความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ  LMC ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น ไทยเคยเสนออะไรใน  LMC ควรสานต่อ ทําให้จีนเข้าใจว่า ถ้าไม่ร่วมมืออย่างจริงจัง ภาพลักษณ์ 
responsible power ของจีนจะเป็นลบ ผมคิดว่า หลายชาติใน LMC รอไทย เวียดนามคุยกับจีนยาก อินโดนีเซีย
คงไม่ออกหน้าในเรื่องนี้ ไม่ได้มีความเก่ียวพันกับแม่น้ําโขง และอินโดนีเซียออกหน้าไปมากแล้วเรื่องเมียนมา 
 ข้อสุดท้าย ไทยควรสนับสนุน public diplomacy หรือการดําเนินการทูตสาธารณะ เพ่ือให้ชาวต่างชาติ
รู้จักประเทศไทยและมองประเทศไทยในด้านดี อีกด้านหนึ่ง ผมเห็นด้วยกับท่านทูตสีหศักดิ์ว่า เราควรสนับสนุน 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนภายในประเทศ ผมมองว่า เราควรมี “ชุมชนการต่างประเทศ (foreign policy 
community)” ในประเทศเรา ยิ่งขยายเท่าไหร่มากยิ่งดี และสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างเครือข่ายได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอขอบคุณอาจารย์กิตติ มีหลายประเด็นที่อาจารย์ยกขึ้น ท่านที่สนใจอาจจะเตรียมไว้สําหรับการสัมมนา
ในครั้งต่อ ๆ ไป เพราะในครั้งที่ 2 เราจะหารือกันเรื่องเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก ซึ่งจะรวมไปถึงหลายประเด็นที่
กล่าวกันไปเมื่อสักครู่ ไม่ว่าจะเป็นการทูตสุขภาพ แนวทางพหุภาคี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG Economy ส่วน
เรื่อง public diplomacy และ public engagement จะพูดคุยกันในการสัมมนาครั้งท่ี 3  
 วิทยากรทั้งสองท่านได้เปิดประเด็นในแง่มุมต่าง ๆ ไปแล้ว ในแง่มุมผู้ปฏิบัติ ท่านทูตสีหศักดิ์ใช้คําว่า ความ
หงุดหงิดใจหรือ frustration ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของไทยไม่ว่าจะระดับไหนคงมีความหงุดหงิดใจ
ด้วยกันไม่มากก็น้อย แต่ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวง คงมีความหงุดหงิดใจมากหน่อย ในหนังสือ “การทูตและการ
ระหว่างประเทศ” ที่รวบรวมการบรรยายของท่านที่ธรรมศาสตร์และพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งถึงจะ 40 ปี
ผ่านไปยังมีความสอดคล้องกับปัจจุบันอยู่มาก ท่านอรุณให้น้ําหนักอย่างมากแก่ความเป็นเอกภาพในประเทศ 
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เพราะถ้าเราไม่มีเอกภาพ จะไปคนละทิศคนละทาง ฝ่ายความมั่นคงไปทาง ฝ่ายการต่างประเทศไปทาง 
ฝ่ายเศรษฐกิจไปทาง ในยุคที่โลกยังไม่ซับซ้อนเท่าปัจจุบัน อาจพอไปได้ ท่านเตชเคยใช้คําว่า “muddle through” 
คือลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ แล้วจะผ่านไปได้เอง ซึ่งที่ผ่านมาผ่านไปได้จริง ๆ 
 แต่โลกในวันนี้ซับซ้อนขึ้นกว่าในอดีตมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือประเด็นเปลี่ยนไป เราคงไม่อาจดําเนิน
นโยบายแบบไม่มีเอกภาพได้ง่ายนัก คําถามใหญ่คือ เราจะสร้างเอกภาพนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทางหนึ่งอาจเป็นการ
สร้างความเข้าใจต่อปัญหาให้ตรงกัน และหาคําตอบร่วมกัน เพ่ือจะได้ไปในทิศทางที่ท่านทูตสีหศักดิ์กล่าวไว้ตอนต้น
ว่า เราจะมีความเกี่ยวข้องกับโลกอย่างไร เราจะมีบทบาทนําในภูมิภาคอย่างไร เราจะวางตําแหน่งระหว่าง
มหาอํานาจอย่างไร ผมคิดว่า เราต้องเข้าใจปัญหาและหาคําตอบร่วมกัน หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมี
คําถามสําหรับวิทยากร ขอเชิญ โดยจะเริ่มจากท่านกษิต ภิรมย์ 
 
เอกอัครราชทูตกษิต ภิรมย์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 ขอบคุณที่เชิญมาร่วมด้วย ต้องขอขอบคุณท่านปลัดสีหศักดิ์และท่านอาจารย์กิตติ ผมมี 3 ประเด็น 
ประเด็นแรกอยากฝากเป็นข้อคิดสําหรับทุกท่าน ผมเคยรับผิดชอบความสัมพันธ์ไทยกับสหภาพโซเวียต และเคยไป
ประจําการที่กรุงมอสโกในสมัยกอร์บาชอฟจนถึงเยลต์ซิน วันนี้ผมดึงประสบการณ์และมุมมองจากสหภาพโซเวียต 
กลับมามองที่กรุงเทพฯ แล้วมองไปที่ปักกิ่ง ผมคิดว่า ผู้นําจีนชุดนี้กําลังนําพาจีนไปในทิศทางเดียวกันกับอดีตผู้นํา
ของสหภาพโซเวียต เว้นกอร์บาชอฟแล้วกัน ที่ทํา 2 อย่างคือ เสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหาร จีนกําลังจะสร้าง
เรือบรรทุกเครื่องบินอีกประมาณ 10 ลํา เพ่ือจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาให้ได้ ขณะเดียวกัน ก็มี ขอใช้คําภาษาอังกฤษ 
foreign adventure ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น One Belt One Road และอ่ืน ๆ 
 ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า สายป่านของจีนใน 10 ปีข้างหน้า ย้ําว่า 10 ปีข้างหน้า ขณะที่จีนยังมีปัญหาความ
ยากจนเหลื่อมล้ํา ปัญหาชนกลุ่มน้อย มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และหนี้สินของรัฐและเอกชนอีกมากมาย โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจ ไม่แน่ใจว่า สายป่านของจีนจะไปได้หรือไม่ ขณะเดียวกันถูกสหรัฐอเมริกาตีกรอบจาก Quad กับญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย อินเดีย ซึ่งเป็น “ประชาธิปไตย” และแน่นอนมีนัยของเวียดนาม ของไต้หวัน ของสิงคโปร์ ที่จะมาร่วม
สังฆกรรมด้วย รวมทั้งอินโดนีเซีย ประเด็นคือแล้วเราจะทําอย่างไร ผมอยากเสนอเป็นข้อคิดเห็น ขอใช้ภาษาอังกฤษ
แล้วกันว่า stick to the United States เพราะจีนยังต้องสู้กับอีกหลายประเทศที่อยู่รอบ ๆ จีน มีสหรัฐอเมริกา
เป็นพ่ีเบิ้ม ขณะเดียวกันเรามีสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา มีความตกลง เรายังมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นสังคม
ประชาธิปไตย อะไรต่าง ๆ นานาเหล่านี้ 
 เพราะฉะนั้น 10 ปีข้างหน้า ผมไม่อยากให้เราคิดว่า เราจะสร้างสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีน
และสหรัฐอเมริกาได้ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว อยู่กับสหรัฐอเมริกาให้รู้แล้วรู้รอดกันไป เราจะได้วางตัวได้ง่ายขึ้น และ
เราต้องยืนหยัดว่าเราจะต้องอยู่กับประชาธิปไตย เราจะไม่ไปเล่นกับนโยบายพรรคเดียวครอบงําประเทศ แล้วไม่
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เป็นทุนนิยมแบบรัฐเป็นผู้นําพา แจ็ก หม่าเป็นตัวอย่างว่าในที่สุดแล้ว ถ้าพ่ีเบิ้มของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เอาด้วย 
ไม่ว่าเอกชนจีนจะเป็นอย่างไร ไม่มีสิทธิเสรีภาพ 
 สะท้อนกลับมาที่นโยบายต่างประเทศของเราในอีก 10 ปีข้างหน้า ในระดับการเมืองโลก การเมืองภูมิภาค 
หรือภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็ตาม ผมคิดว่า เราควรจะกําหนดทิศทางของเราให้แน่ชัดและถูกต้องว่าจะยืนอยู่ตรงไหน 
ผมคิดว่าที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างฝ่าย Republican กับ Democrat อาจจะโต้เถียงกันบ้าง ฝ่าย conservative 
พวก White Supremacist คงจะมีต่อไป เขาต้องแก้ไขกันภายใน โดยเฉพาะระบบทุนนิยมที่ถูกครอบงําโดยกลุ่ม
ทุนทั้งหลาย แล้วกลุ่มทุนทั้งหลายครอบงําทุนนิยมและความเป็นประชาธิปไตยที่กรุงวอชิงตันด้วย นี่เป็นประเด็น
ปัญหาที่สหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศในยุโรปต้องแก้ไขว่า จะให้ประชาธิปไตยกํากับทุนนิยม หรือจะปล่อยให้
ทุนนิยมครอบงําประชาธิปไตย นี่เป็นเรื่องภายใน แต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ทั้งสองพรรค
หรือไม่ว่าจะสีไหนจะไม่ยอมให้จีนขึ้นมาเป็นใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในทะเลจีนใต้ ในมหาสมุทรอินเดียเป็น
อันขาด การรักษาอํานาจนําหรือความเป็นผู้นําสูงสุดของสหรัฐอเมริกานั้น อีก 10 ปีข้างหน้าค่อนข้างจะแน่ชัด เรา
ต้องวางตัวให้ถูกต้อง 
 ประเด็นที่สองคือเรื่องอาเซียน ตอนนี้ผมกําลังร่วมกับสม รังษี อันวาร์ อิบราฮิม อดีตรองประธานสภาของ
ฟิลิปปินส์ ของอินโดนีเซีย และอดีตนักการเมืองอีกหลายท่านที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายค้านหรือถูกไล่ออกนอกประเทศ  
ในการที่จะเสนอ Alternative People’s ASEAN จะโละอาเซียนที่มีอยู่ขณะนี้เพราะไปไม่รอด เหตุการณ์ที่     
เมียนมาบอกชัดว่าอาเซียนไปไม่ได้ เมื่อสักครู่ ท่านทูตสีหศักดิ์บอกแล้วว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนต้องมาก่อนการไม่
แทรกแซงกิจการภายใน อีก 2 สัปดาห์เราจะมีข้อเสนอต่อโลกกว้างในเรื่องว่า รูปร่างหน้าตาของอาเซียนที่เป็นของ
ประชาชนและเป็นประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกคนมาช่วยกันคิดในการสร้างอาเซียนใหม่ จะมีชื่อใหม่
ด้วยซ้ํา ถ้าคิดจะทําอะไรจากโครงสร้างที่เป็นอยู่คงไปไม่รอด ไปไม่ได้ สงครามเย็นหมดไปแล้ว ไม่มีจุดที่จะให้ยืน
ร่วมกันแล้วในยุคโลกาภิวัตน์และโลกดิจิทัล 
 ส่วนประเด็นที่สาม เหตุการณ์เมื่อสองสามวันที่แล้วในรัฐสภาหมายความว่า จะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เราคงต้องอยู่กันอย่างนี้ไปอีกประมาณ 10 ปีอย่างแน่นอน ตรงนี้มีนัยว่า โครงสร้างทางการเมืองของไทยนั้นจะเป็น
ฝ่ายอนุรักษนิยม ผิดถูกอีกเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่พวกก้าวหน้าหรือ progressive force แน่นอน ถ้าโครงสร้างทาง
การเมืองเป็นอย่างนี้ ระบบราชการเป็นใหญ่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายกองทัพเป็นใหญ่ กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นเดี่ยวไวโอลินมือสอง เราจะไปทําอะไรอย่างที่เราอยากจะทําในเรื่องนโยบายต่างประเทศคงจะมี
ข้อจํากัด อย่างเก่งที่กระทรวงการต่างประเทศทําได้อย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไว้คือ public diplomacy อยากจะขอ
เรียนเป็นข้อคิดว่า ช่วงที่อยู่ที่กระทรวงทั้งในฐานะที่เป็นข้าราชการและเป็นนักการเมือง เราออกไปพบประชาชน 
และไม่ว่าจะมีเรื่องอะไร ผมจะเป็นคนนําไปที่ สมช. เพ่ือทําให้เป็น clearing house และเราจะมีการประชุมกับทุก
หน่วยงาน เชิญภาคเอกชนและอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนมานั่งคุยกันที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือจะถ่ายทอดข้อคิดเห็นและหาแนวร่วม เรื่องทั้งหมดกระทรวงการต่างประเทศต้องทําการบ้าน เราต้องเป็น 
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resource person เราต้องทํา annotated agenda เราต้องเป็นผู้ควบคุมกํากับการประชุมทุกครั้งในระดับ
ข้าราชการจนไปถึง คณะรัฐมนตรี เราต้องพาตัวของเราไปที่คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐสภาทั้งสภาสูงและสภา
ล่าง พวกเราข้าราชการทุกคนต้องออกจากกระทรวงไปพบปะทุกหน่วยราชการ รัฐสภา และพรรคการเมืองเป็น
สําคัญ ในต่างประเทศ ท่านทูตต้องอยู่นอกสถานทูตอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ต้องไปพบปะคนด้วย 
ขอฝากไว้เท่านี้ 
 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 ผมทํางานกับกระทรวงการต่างประเทศมา 30-40 ปีแล้ว จนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวโยง เห็นด้วยว่า
สิ่งที่เรารู้สึกร่วมกันคือความหงุดหงิดใจ ผมเองรู้สึกเช่นนั้นเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศค่อนข้างมาก 
ในขณะเดียวกัน เราต้องพยายามหาความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องให้ได้ ถึงจะมีความหงุดหงิดใจก็ตาม 
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองท่านนําเสนอนั้นผมเห็นด้วยหมดทุกข้อ เพียงแต่อยากเติมว่า ที่เราเห็นโลกเปลี่ยนไปในทางที่
ไม่ดี เพราะท่านไม่ได้เอ่ยถึงส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี จึงขอเติมส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ก่อนโลก
ขับเคลื่อนด้วยความมั่งคั่งและอํานาจเป็นหลัก ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจมาจากตรงนี้ แต่เรื่องหนึ่งที่ผมสังเกต
คือ มีประเด็นค่านิยมหรือ values มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นสิ่งดี values มีหลายอย่าง มีเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่พวกเรารู้กันดี มีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ มีเรื่องความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ และสะท้อนเข้ามา
ในชีวิตจริงในการปฏิบัติ ผมเองอยู่ในภาคเอกชน ขณะนี้ คะแนน ESG (Environmental, Social, and Corporate 
Governance) กลายเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง สําหรับคนที่จะมาลงทุนกับเรา ไม่ว่าเขาจะลงทุนหรือไม่ก็ตาม เราต้องทํา 
ranking ให้ดี SDGs ใครทําดีเป็นที่นับถือ เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มไปในทิศทางนี้มากขึ้น มากกว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งแปลก
ประหลาด เราผู้ใหญ่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง values กลับกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สร้าง values ให้พวกเรา
เรียนรู้ 
 ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การเมืองด้วย เราทั้งหลายเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่
ไม่ได้เปลี่ยนคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเรา มีหนังสือใหม่เรื่อง Revenge of Geography นี่คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยน และ
พ้ืนที่ตรงนี้มีความเป็นยุทธศาสตร์มาก เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เราขายประเทศไทยหรือพยายามสร้างความแตกต่าง
ของประเทศไทย อันที่หนึ่งคือทําเลที่ตั้งซึ่งเป็น hard power อันที่สองคือสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เป็น soft 
power ที่ผมดูขณะนี้และแผนเศรษฐกิจหลายปีชี้ให้เห็นว่า เราเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยทําเลที่ตั้ง เราให้
ความสําคัญแก่ประเทศที่อยู่ใกล้เราในเชิงพ้ืนที่อย่าง ACMECS (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง) หรือ GMS (กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง) เราคิดว่าเป็นตลาดและฐานการผลิต
ของเรา เพราะฉะนั้นนโยบายที่ออกมามุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดและฐานการผลิต อาเซียน  AEC ที่เราสร้าง
ขึ้นมา เป็นทําเลที่ตั้งเหมือนกัน แต่เป็นทําเลที่ตั้งที่อุดมด้วยทรัพยากร เป็น specialisation เราก็เห็นผล ตอนนี้
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สินค้าแม้แต่อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรถยนต์ อาจจะผลิตบางรุ่นที่โน่น บางรุ่นที่นี่ แต่เราได้ประโยชน์ ส่วน APEC 
ที่เราเข้ามาตลอด เรามองว่าเป็นตัวที่พาเราเข้าไปในระเบียบระหว่างประเทศ คล้าย ๆ เป็นสนามซ้อม เพราะมีคู่
เล่นด้วยกันหลายระดับ นอกจากนี้มี value-based order ที่ออกมาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา IUU 
(การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม) หรือปัญหาด้านธุรกิจการบินที่ ICAO (องค์กรการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ) ระบุมา 
 ที่ท่านทูตสีหศักดิ์บอกว่าเป็น Lost Decade กลายเป็นว่าภาคธุรกิจได้ประโยชน์ ความวุ่นวายในประเทศ
ไทยทําให้ภาคธุรกิจไม่จําเป็นต้องปรับตัวเร็วให้ทันกับที่โลกต้องการ ตอนนี้ยังปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ทัน 
เพราะฉะนั้น APEC ที่เราจะทํากันในปีหน้า ถึงได้คิดกันเรื่อง BCG เพราะนี่คือ value-based ที่ผมอยากเสนอคือ 
เรายึด location เป็นสําคัญ อย่าง EEC เป็น location-based ที่ทันสมัยมาก เวลาเราเสนอจุดขาย เราบอกว่า 
เชื่อมจากโลกสู่  EEC แล้วก็สู่  GMS ระบบโลจิสติกส์ทั้ งหลายที่ เกิดขึ้นเพ่ือการนี้  อุตสาหกรรม S-Curve 
(อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นการจัดการนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี) ทั้งหลายที่เราสร้างใน EEC เพ่ืออาศัยทําเล
ที่ตั้ง และสนองเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรามี narratives ใหม่ที่ขายได ้
 
เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
 ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีกษิตพูดว่าจีนจะไปในทิศทางเดียวกันกับโซเวียตหรือไม่ อันนี้ไม่แน่นอน เพราะจีน
เผชิญปัญหาภายในอยู่ แต่ผมคิดว่า โซเวียตล่มสลายเพราะเป็น one dimensional power แม้กอร์บาชอฟ
พยายามจะทํา Perestroika-Glasnost แต่ยิ่งกลายเป็นตัวเร่งนําไปสู่การล่มสลายของโซเวียตในที่สุด เพราะฉะนั้น 
ความท้าทายต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงคือ 1) ต้องพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะความชอบธรรมของพรรคและรัฐบาลไม่
ได้มาจากการเลือกตั้ง 2) nationalism 3) รักษาบทบาทนําของพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าดูจากกรณีโซเวียต สี จิ้นผิง
พยายามจัดการปัญหาเหล่านี้ คําตอบยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อครู่ท่านกษิตบอกว่า เราต้องไปกับสหรัฐอเมริกา 
ท่านณรงค์ชัยพูดถึงทําเลที่ตั้งที่มีความเป็นยุทธศาสตร์ของเรา ผมมีความเห็นอย่างนี้ว่า จีนเป็น “ของจริง” ที่เรา
เจอทุกวัน จีนเป็นมหาอํานาจในภูมิภาค ไม่ไปไหน มีคําที่ผมจําได้ขึ้นใจจาก SOM (Senior Officials’ Meeting) 
Leader ของเวียดนาม และผมคิดว่าปรับใช้กับไทยและอาเซียนทุกประเทศได้คือ ใครก็ตามที่จะเป็นผู้นําเวียดนาม
จะต้องทําได้สองอย่างคือ live with China และ stand up to China โจทย์คือ เราจะจัดการกับการผงาดขึ้นมา
ของจีนอย่างไรที่จะได้ทั้งประโยชน์และลดความเสี่ยงที่ตามมา 
 ผมเห็นด้วยว่า เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา แต่มีข้อกังวลอย่างหนึ่งคือ ความยั่งยืนของพันธกรณี
ที่สหรัฐอเมริกามีต่อภูมิภาค เพราะสหรัฐอเมริกาไม่เคยมองว่าภูมิภาคนี้มีความสําคัญในตัวของมันเองเลย เป็นแค่
ส่วนหนึ่งของเกมในฐานะที่เขาเป็นมหาอํานาจ สมัยสงครามเย็น  เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การต่อต้านจีน 
หลังจากที่ปรับความสัมพันธ์กับจีนแล้ว สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนาม เราไม่มีอะไรเหลือ ต้องค่อย ๆ 
ปรับความสัมพันธ์กับจีนและเพ่ือนบ้าน พอกลับมาอีกทีในช่วงรัฐบาลบุช ก็มองเรื่องก่อการร้ายอย่างเดียว แล้วพอ
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ภัยหมดไปก็ถอนไปยุ่งกับตะวันออกกลาง ถึงสมัยโอบามาเห็นจีนเป็นภัย มี strategic rebalancing และ Pivot to 
Asia ปัญหาของโอบามาคือไม่เอาจริงเอาจัง เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ทรัมป์ก็เหมือนกัน แต่ค่อนข้าง transactional เรา
คาดการณ์ทิศทางไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงกรณีสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในระยะยาว เพราะฉะนั้น เราควรมี
ปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจในภูมิภาคที่มีผลประโยชน์ระยะยาวให้หลากหลาย อินเดียมีผลประโยชน์ที่นี่แน่นอน 
ญี่ปุ่นแน่นอนทั้งในการคานอิทธิพลจีนและผลประโยชน์ของเขาเอง และยังมีออสเตรเลีย มีเกาหลีใต้ การมี
ดุลอํานาจหลายขั้วจะตอบสนองผลประโยชน์ของเราในระยะยาว 
 ส่วนประเด็นของท่านณรงค์ชัย เมื่อผมเป็นปลัดกระทรวง ผมพยายามชวนข้าราชการในกระทรวงคิดเรื่อง 
Beyond Thailand หลายคนไม่ค่อยเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร คือการต่างประเทศต้องไม่ใช่คิดแค่ผลประโยชน์ของ
ไทยล้วน ๆ เราต้องแสดงบทบาทที่รับผิดชอบต่อประชาคมโลก ต้องมี value-based ผมเคยเป็นประธานคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN ทําไมเรา “embrace” สิทธิมนุษยชนไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมี
เวอร์ชันเดียวแบบตะวันตก สิทธิมนุษยชนมีหลายเวอร์ชัน ทําไมเราไม่สามารถ embrace human rights ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการต่างประเทศไทยได้ ผมเห็นด้วยว่า การต่างประเทศไทยต้อง value-based มากขึ้น และเราต้อง
มอง Beyond Thailand 
 อีกเรื่องคือ ทําเลที่ตั้งเป็นความได้เปรียบ แต่ต้องรู้จักใช้ทําเลที่ตั้งให้เกิดความได้เปรียบด้วย ทําอย่างไรจึง
จะเปลี่ยน strategic location ไปสู่ strategic importance ของไทย เพราะเราไปที่ไหน เราจะบอกว่า Thailand 
is situated in the heart of Asia’s connectivity เราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นจุดแข็งได้อย่างไร การต่างประเทศ
ต้องมาช่วยผลักดันตรงนี้ นอกจากนั้น เราต้องสร้างผู้สนับสนุนการต่างประเทศไทยมากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นก็เป็นแค่
เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ คนในประเทศและต่างประเทศล้วนมีความสําคัญ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมคิดว่าทําเลที่ตั้งเป็นประเด็นน่าสนใจ เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้าน ถ้าเราทําให้ดีจะมีประโยชน์ แต่ถ้า
ทําไม่ดี อาจจะกลายเป็นสนามรบหรือเป็นที่แข่งขันของมหาอํานาจโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์ ขึ้นอยู่กับว่า การ
ต่างประเทศเรามีประสิทธิภาพเพียงใด 
 
เอกอัครราชทูตกิตติ วะสีนนท์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 
 แม้ขณะนี้จะอยู่นอกกระทรวง แต่ผมก็เคยอยู่ในกระทรวง แล้วเห็นอะไรมาพอสมควร สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วย
กับท่ีท่านทั้งหลายพูดมาคือความเป็นเอกภาพ แต่ที่ผ่านมา มันไม่เป็นเช่นนั้น ที่เห็นได้ชัดเจนกรณีหนึ่งคือปัญหากับ
กัมพูชา ซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียด การต่างประเทศควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และไม่ควรนํามาเป็นประเด็นทางการเมืองโดยพรรคการเมืองหรือใครก็ตาม และผมอยากให้รักษาตรงนี้ต่อไป ไม่ว่า
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จะเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือ Think Beyond Thailand อย่างท่านทูตสีหศักดิ์ว่า ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน 
ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ เห็นร่วมกัน ถึงแม้เราจะคิดต่างกันในบางเรื่องก็ตาม 
 ประเด็นที่สองคือเรื่องความต่อเนื่องของเรา ที่ท่านทูตสีหศักดิ์ว่า 6R คือต้อง Re- ทั้งนั้นเลย เหมือนไม่มี
อะไรต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ ท่านณรงค์ชัยกล่าวถึงเรื่อง SDGs เมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราเห็นกระแส SDGs และเราจับ
ได้อย่างดี เรากลายเป็นผู้นําในกลุ่ม G77 เรากลายเป็นผู้นําในอาเซียน เวลานั้นเราคิดว่าเรามีเรื่อง Sufficiency 
Philosophy Economy (SEP) แล้วเราทํา SEP for SDGs ขณะนี้เรายังทําอยู่ แต่อาจจะไม่เข้มแข็งจากหลาย ๆ 
สาเหตุ หน่วยงานกลางอย่างสภาพัฒน์ฯ ทําหลายเรื่องมาก แต่ SDGs นั้นฝังอยู่ในแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ พอ
เห็น BCG ขายดี เราไปเล่นเรื่อง BCG จนลืมความเชื่อมโยงกับเรื่องเดิม ลืมความโดดเด่นของไทยในด้าน SDGs 
ภายในภูมิภาค TICA (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พยายามทําแม้จะมีงบประมาณที่จํากัดและมีสถานการณ์
โรคโควิด-19 
 ส่วนนี้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องทําเลที่ตั้ง เรามองจีนเป็นอํานาจภายนอก (external power) และเรามี GMS 
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แต่ในที่สุด หนีไม่พ้นเรื่องการใช้ทําเลที่ตั้งให้เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้นําของ ACMECS 
ตอนนี้ GMS หายไป เพราะมี MLC มีจีน เราอาจจะเป็นผู้นําไม่ได้ เราพูดเรื่องจะเป็น Secretariat ของ ACMECS 
มัวแต่ขัดเขิน รอโน่นรอนี่ บางครั้งเราต้องทํางานเชิงรุก เพ่ือจะทําเรื่องเหล่านี้ให้สําเร็จ คนอ่ืนทําไม่ได้ เราทําได้ก็
ต้องทํา ทําอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดว่าจะใข้ทําเลที่ตั้งให้เป็นประโยชน์ทางยุทธศาสตร์จริง ๆ เราเก่งเรื่องการสร้าง
ความริเริ่มใหม่ ๆ แต่การจะมีบทบาทต้องมีความต่อเนื่องด้วย 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ปัญหาหนึ่งของคําว่า Re- ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมาจากสังคมไทยทีม่ักจะนิยมอะไรที่เป็นกระแส พอหมดกระแส
แล้วก็ไม่สนใจ ไปทําเรื่องอ่ืน ที่ท่านกิตติกล่าวก็ถูกต้อง เราพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วมาพูดเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง แล้วมาพูดเรื่อง BCG ที่จริงทุกอย่างคือเรื่องเดียวกัน แต่เราไม่ได้ทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาที่
ท่านทูตสีหศักดิ์พูดเรื่อง narratives เราจะหารือกันในการสัมมนาครั้งที่ 3 เพราะเป็นเรื่องใหญ่ อย่างแรกต้องเล่าให้
คนไทยฟังว่าเป็นประโยชน์อย่างไร ทําไมคนไทยถึงต้องช่วยกันทํา ขณะเดียวกันต้องมี  narratives สําหรับชาว
ต่างประเทศ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมไทยและชาวต่างประเทศเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องคิดให้
มากต่อไป 
 
คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 
ผู้อ านวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน 
 เห็นด้วยว่า นโยบายการต่างประเทศมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเรา
ไม่สามารถปิดประเทศแบบเมียนมาได้ เรายังต้องเชื่อมสัมพันธ์กับประชาคมโลก การนําโดยกระทรวงการ
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ต่างประเทศมีความสําคัญ แต่มีปัญหาเรื่องเอกภาพในการนําพานโยบายต่างประเทศไปสู่ประชาคมโลกและทําให้
ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ในประวัติศาสตร์นโยบายการต่างประเทศของไทยเคยเป็นที่ยอมรับระดับโลกและ
ภูมิภาค แต่ถดถอยลงเรื่อย ๆ 
 ประเด็นหนึ่งที่ท่านกษิตกล่าวไว้คือ การเมืองภายในมีความสําคัญมาก และยังอยู่ในมือของ  สมช. และ
ทหารเท่านั้น ทั้งสองหน่วยงานนี้ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องการต่างประเทศอย่างถ่องแท้ ตามที่ท่านทูตสีหศักดิ์ได้
อธิบายจะเห็นว่ามีกลไกการต่างประเทศจํานวนมากที่มากําหนดบทบาท ผลประโยชน์ และจุดยืนของไทยใน
ประชาคมโลก ในฐานะที่ เป็นภาคประชาสังคม อยากเน้นเรื่อง public diplomacy หรือ foreign policy 
community ทีท่่านอาจารย์กิตติได้เสนอไว้ ทําอย่างไรที่จะทําให้ภาคประชาชนและคนไทยทั้งหมดมีความเข้าใจว่า
นโยบายต่างประเทศมีความสําคัญอย่างไร และประชาชนควรมีจุดยืนอย่างไร จะผลักดัน สนับสนุน หรือเสนอ
ความเห็นต่อการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยอย่างไรที่จะทําให้ไทยกลับไปผงาดในเวทีโลก
และภูมิภาคได้อีกครั้ง 
 พูดได้ว่า ประชาชนไทยมีความรู้เรื่องนโยบายต่างประเทศน้อยมาก ประชาชนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องมี
บทบาท สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศควรทําอย่างมากในขณะนี้คือ การสร้าง foreign policy community เพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงว่า นโยบายต่างประเทศจะช่วยทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นได้
อย่างไร เพราะคงไม่ใช่พูดเรื่องการต่างประเทศหรือการเมืองระหว่างประเทศลอย ๆ ต้องโยงไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ
และปากท้องด้วย และส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีบทบาท ขณะนี้มี values ต่าง ๆ แพร่หลายมากแล้ว แต่ยังเข้า
ไม่เข้าถึงภาคประชาชนจริง ๆ ประชาชนจะเป็นผู้สนับสนุนให้การดําเนินนโยบายต่างประเทศประสบความสําเร็จ 
 เห็นด้วยกับท่านทูตสีหศักดิ์ว่าเราต้องมีความสมดุลในจุดยืนกับมหาอํานาจอีกหลาย ๆ ฝ่าย เราคงไม่ทิ้ง
อเมริกา แต่เราต้อง balance กับหลาย ๆ ฝ่าย เพราะตอนนี้มหาอํานาจต่อรองกัน ถ้าเรายืนอยู่ข้างอเมริกาฝ่าย
เดียวอาจเพลี่ยงพล้ําได้ในอนาคต คิดว่า ต้องให้การศึกษาแก่ภาคประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อาจจะผ่าน
ทางภาคประชาสังคม อย่างมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนเราทําเรื่องอาเซียนทุกปีผ่านเวที ASEAN Civil Society 
Conference คู่ขนานกับ ASEAN Summit แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากเท่าที่ควรเพ่ือช่วยสร้างความ
เข้าใจเรื่องอาเซียนในหมู่ประชาชน ภาคประชาสังคมควรอยู่ตรงไหนในกลไกของอาเซียน หรือกลไก UPR 
(กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน) กลไก Shadow Report (การจัดทํารายงานด้านสิทธิมนุษยชน
คู่ขนาน) และกลไกอ่ืน ๆ ประชาชนแทบจะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ กระทรวงการต่างประเทศอาจจะช่วยคิดว่าจะ
ทําอย่างไรให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในระดับที่พูดได้ว่าทิศทางการต่างประเทศไทยควรเป็นอย่างไร เราทํางานหนัก
มากเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนมา 10 กว่าปีแล้ว ยังไปไม่ถึงไหน เราต้องการการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ
หรือรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายต่างประเทศ หากไม่มีการศึกษาให้ความรู้ จะอยู่แค่ในกลุ่มผู้นํา ทํา
อย่างไรจะให้องค์ความรู้เหล่านี้ขยายตัวออกไป หากคนไทยมีความเข้าใจเรื่องการต่างประเทศดีขึ้ น เวลามี
ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจะได้รู้ว่า ควรมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างไร หรือคนไทยที่จะไปอยู่ต่างประเทศควร
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จะรู้กฎเกณฑ์พ้ืนฐานอะไร นี่เป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเช่นกันที่จะต้องดูแลคุ้มครองผลประโยชน์
ของคนไทย 
 เหตุที่ท่านกษิตอยากทําเรื่อง Alternative People’s ASEAN เพราะเห็นว่าหลักการและกลไกอาเซียน
ทํางานไม่ได้ จะทําอย่างไรให้ทํางานได้ ให้อาเซียนสําคัญสําหรับภูมิภาคทั้งหมด สําคัญต่อประชาชน 600 กว่าล้าน
คน ดิฉันมองว่า ที่ผ่านมา นโยบายการต่างประเทศค่อนข้างปฏิเสธการมีบทบาทของภาคประชาชน แล้วไปผูกขาด
การดําเนินนโยบายการต่างประเทศไว้กับกระทรวงการต่างประเทศหรือระดับนโยบายเท่านั้น แต่ถ้าขาดฐานราก
ความเข้าใจของประชาชน จะไม่มีทางเป็นเอกภาพได้ หรือในช่วงที่การเมืองมีปัญหา เมื่อกระทรวงการต่างประเทศ
ต้องตัดสินใจผลักดันนโยบาย จะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินทิศทางของนโยบายต่างประเทศ คว รมาจากเสียงของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความเข้าใจนโยบายอย่างดีหรือไม่ ดิฉันไม่อยากยกกรณีเมียนมาเป็นตัวอย่าง เพราะเป็น
ประเทศปิด และไม่ฟังใครเลย เราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้นขึ้นกับประเทศไทย 
 
ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร 
อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 วันนี้ฟังแล้วสนุกมาก มีอะไรแปลกใหม่ แต่อะไรที่ซ้ําเดิมก็มาก เราพูดกันถึงหลาย Re- ผมว่าต้องกลับมาที่ 
Realist นะ Be realistic คือเรื่องใหญ่ที่สุด ถ้าการต่างประเทศเป็นอย่างที่คุณชลิดาพูดเมื่อสักครู่ ต้องมากําหนดว่า
การต่างประเทศเพ่ือใคร ถ้าตอบตรงนี้ได้จะง่ายขึ้น แตน่ี่คือความยาก เพราะการต่างประเทศจะเป็นไปเพ่ือใครหรือ
เพ่ืออะไรนั้นกําหนดโดยผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์คือสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ทุกวันนี้ บางครั้งการต่างประเทศเป็นไป
เพ่ือสร้างบุคคล ๆ หนึ่งขึ้นมา หรือเพ่ือทําให้รัฐบาลอยู่รอดนานที่สุด หรือให้รับรองรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่ ๆ พอวันหนึ่ง
ทําไม่ถูกใจก็บอกว่าไม่ใช่ ผมคิดว่า เราไม่ได้มีเป้าหมายหรือผลประโยชน์ที่ชัดเจนจริงจัง อย่างสิงคโปร์พูดง่าย ใช้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวกําหนด ระหว่างที่เรามีประเด็นกับกัมพูชา สิงคโปร์สนับสนุนเราด้านการเมือง ใน
ด้านเศรษฐกิจไปค้าขายกับจีน ไม่ได้รู้สึกว่าผิด เพราะใช้ผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มี
ระหว่างความขัดแย้งกับความร่วมมือ เขาไม่ได้กําหนดตายตัวว่านี่ขัดแย้งหรือร่วมมือ เขาไม่อายที่จะเดินในทางนั้น 
แต่ของไทยมีลักษณะประนีประนอมอยู่เรื่อย ๆ ทําให้กําหนดอะไรชัดเจนไม่ได้ ท่านกษิตจะไปกําหนดเลยว่า ไม่เอา
ข้างนั้นแล้ว คงเป็นไปไม่ได้ ถ้ากลับมาตอบโจทย์นโยบายต่างประเทศเพ่ือใครในแต่ละเรื่องอาจทําให้เราเห็นชัดขึ้น 
อาจจะตอบโจทย์คุณชลิดาได้มากขึ้น ผมเห็นด้วยว่า ภาคประชาสังคมถูกละเลยมานาน ไม่ได้รับการสนับสนุนมาก
เท่าท่ีควร ในขณะที่ภาคธุรกิจ เราทุ่มเต็มที่ ที่พูดเรื่องโควิด-19 กันทุกวันนี้เพื่อดูว่า เศรษฐกิจจะฟ้ืนเมื่อไหร่ จะต้อง
ให้กลับมาเหมือนเดิม ต้องมีจํานวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นเท่านี้ แต่เราไม่ได้ดูเรื่องความเหมาะสมหรือความยั่งยืน
เท่าท่ีควร 
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ดร. อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 
นักวิจัยช านาญการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผมสนใจประเด็นการสัมมนาวันนี้มาก นอกจากผู้จัดกรุณาวางประเด็นสําคัญของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงที่
ผมคิดว่าครอบคลุมแล้ว ผมยังติดใจในประเด็นที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่านนําเสนอ ผมพยายามคิดวิธีที่จะทําให้
เกิดผลในการปฏิบัติได้จริงว่าควรเป็นอย่างไร ประเด็นของผมน่าจะมากกว่าความหงุดหงิดใจ ผมคิดว่า ปัญหา
ภายในนอกเหนือจากเรื่องเอกภาพเป็นเรื่องร้ายแรงและอันตรายมาก ที่จริง ทุกประเทศมีปัญหากระบวนการ
กําหนดนโยบายภายในมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศทําหลาย
อย่างไปถึงเป้าหมาย แต่พรรคการเมืองไม่เข้าใจ บางเรื่องก็ขัดแย้ง ผมลองอธิบายให้เข้าใจง่ายคือ พอใครบอกว่า
เวียดนามกําลังรุ่ง พรรคการเมืองไทยจึง “สั่ง” ให้ประเทศไทยไปเร่งรัดให้ไปใกล้เคียงกับเวียดนาม ผมคิดว่า
กระบวนการกําหนดนโยบายรับฟังความเห็นที่มีอยู่ กระจ่างแจ้ง ครอบคลุม ไม่น้อยหน้า มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
ได้ แต่กระบวนการกําหนดนโยบายจากพรรคการเมืองควรสะท้อนสิ่งที่สาธารณชน think tank หรือคนที่ห่วงใย
ผลประโยชน์แห่งชาตินําเสนอด้วย 
 ผมคิดว่า ควรนําประเด็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาภายในที่ส่งผ ลต่อนโยบายการ
ต่างประเทศไทยไปอภิปรายในการสัมมนาครั้งที่ 2 และ 3 ด้วย และติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้น
เตือนให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้ผู้ปฏิบัติเห็นว่าควรดําเนินการหรือไม่ อย่างไร เพ่ือดําเนินความร่วมมือ
ต่อไป พร้อมกับประเมินขีดความสามารถในด้านทรัพยากรและบุคลากรด้วย 
 
ดร. ปราณี ทิพย์รัตน์ 
อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ขอตอบประเด็นของคุณชลิดาในฐานะนักวิชาการ ซึ่งนักปฏิบัติคงจะเห็นด้วย เรื่องการต่างประเทศไม่ใช่
เรื่องของทุก ๆ คน คือไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจเรื่องการต่างประเทศ และจะขอเสริมท่านทูตจริย์วัฒน์ว่า แม้แต่ใน
สหรัฐอเมริกาเอง ประชาชนจะสนใจการต่างประเทศต่อเมื่อนโยบายนั้น ๆ กระทบผลประโยชน์ของตน สงคราม
เวียดนามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน คนสนใจสงครามเวียดนามเพราะได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อเรื่องการ
ต่างประเทศไม่ใช่ความสนใจทั่วไปของประชาชน ประชาชนจะเลือกเรื่องท่ีตนสนใจ และประชาชนควรจะหาความรู้
ให้ตนเองเสียก่อน 
 ดิฉันเห็นว่า สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศทําได้คือ อัปเดตข้อมูลทางเว็บไซต์ในประเด็นด้านการ
ต่างประเทศ เมื่อมีเรื่องเมียนมาขึ้นมาก็มีที่มาของประเด็นและจุดยืนหรือแนวทางของไทยคร่าว ๆ การจัดเวทีหารือ
เช่นนี้ดีมาก ดิฉันจะบอกว่า ภาคประชาชนเองค่อนข้างเลือกประเด็น จริง ๆ เรื่องอาเซียนเราทํากันมาหลายรอบ 
เพราะนโยบายต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ อะไรที่ขึ้นมาทันทีอย่างเรื่องเมียนมา ดิฉันจะรอกระทรวง
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การต่างประเทศ ไม่ใช่รอแถลงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แต่รอกระทรวงการต่างประเทศให้ความรู้ทั่วไป
แก่ประชาชนสั้น ๆ เข้าใจง่ายว่า จุดยืนของไทยคืออะไร ไทยทําอย่างนี้ไม่ได้หรือได้ เราอยู่ในอาเซียนอย่างไร ไม่ใช่
ให้เรานั่งฟังนักวิชาการหรือใครไม่รู้พูดเรื่องเมียนมาแบบโลกแตก 
 เรื่อง public diplomacy เราเก็บไว้คุยกันวันหลัง แต่จะบอกว่า องค์ความรู้มีความสําคัญ ทุกภาคส่วนที่
ต้องการเกี่ยวข้องกับกระบวนการกําหนดนโยบายต่างประเทศต้องหาความรู้ให้ตัวเองด้วย ไม่ใช่ฃบอกว่าเราต้องให้
อย่างเดียว ดิฉันไปบรรยายเรื่องอาเซียนหลายที่ก็มีปัญหาในเรื่องนี้ 
 เรื่องสุดท้าย ต้องขอบคุณจริง ๆ สําหรับข้อเสนอของท่านทูตสีหศักดิ์และท่านอ่ืน ๆ แต่ดิฉันมีคําถามว่า จะ
ทําอย่างไรให้อาเซียน active และมี leadership เรื่อง Centrality แทบไม่ต้องพูดถึง เราจะปรับปรุงกลไกของ
อาเซียนอย่างไร และสิ่งที่ดิฉันอยากรู้มากท่ีสุดคือ จุดยืนของไทยในประเด็นสําคัญต่าง ๆ ของโลก 
 
ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร 
รองกรรมการผู้จัดการด้านความย่ังยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 ขอขอบคุณ ISC ที่กรุณาจัดการหารือในวันนี้ วิทยากรและผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาหลายท่านเป็นอาจารย์ใน
วิชาชีพของผมก่อนหน้านี้ ผมมีข้อสังเกต 2 ข้อ และคําถาม 2 ข้อ จากมุมมองภาคธุรกิจ เชื่อว่า เราสามารถมีส่วน
ร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดท่าทีและนโยบายต่างประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ได้ เครือ CP มีกิจการอยู่ใน 21 
ประเทศทั่วโลก ในแต่ละประเทศมีที่ตั้งทั้งในเมืองหลวงและเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถานทูตและ
สถานกงสุล และผู้แทนของบริษัทคือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นมาเป็นเวลานาน นี่อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ร่วมคิดร่วมส่งเสริมได้ ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมด้วยการจัดกิจกรรม เช่น Thai Festival และสนับสนุนอาหารใน
การส่งคนไทยกลับบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมมองว่า ภาคเอกชนมีบทบาทช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ให้แนบแน่นและสะท้อนมุมมองในการกําหนดนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น 
 ประเด็นที่สอง ท่านทูตกิตติและท่านณรงค์ชัยกล่าวไปแล้ว การดําเนินนโยบายที่เป็น value-based 
diplomacy คืบคลานเข้ามาในทุกส่วนของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ การนํา SDGs ทั้ง 17 ข้อเข้าไปผนวกกับ
ภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ESG เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมมีข้อสังเกตว่า ในภาคธุรกิจต้องทํา แต่มีข้อจํากัด
ในเชิงนโยบายหลายด้านที่เราไม่สามารถผลักไปจนสุดได้ ขณะที่เราต้องเผชิญความคาดหวังจากทั้งผู้บริโภคและนัก
ลงทุนทั่วโลก ดังนั้นเราจะผนึกกําลังกันให้เข้มแข็งได้มากข้ึนอย่างไร 
 ส่วนอีก 2 คําถามที่ขอถามวิทยากรและท่านทูตอนุสนธิ์ด้วยคือ หนึ่ง ตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ต่างประเทศของไทยที่จับต้องได้คืออะไร เมื่อเราเห็น KPI เหล่านั้นแล้ว เราจึงจะบอกได้ว่า การต่างประเทศไทย
สําเร็จแล้ว สอง ไม่ทราบว่า ท่านพอมีข้อชี้แนะที่ผมจะกลับไปนําเสนอกับผู้บริหารในภาคธุรกิจได้บ้างหรือไม่ว่า  จะ
สามารถผนึกกําลังกับกระทรวงการต่างประเทศหรือร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างท่ีคุณชลิดาพูดได้อย่างไร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา เดวิสัน 
ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ดร. ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 โดยพ้ืนฐานการศึกษา ดิฉันไม่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเลย มาจากสายวิทยาศาสตร์ ความคิดของ
อาเซียนอยู่ที่ people-oriented และมีคนเพ่ิมเติมว่า for its people แต่ its people ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ที่จริง 
ท่านสามารถทําเรื่อง public diplomacy ได้ง่ายมากด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่าย ดิฉันรอมาตลอดและมา
ร่วมงานทุกครั้งที่จะมาได้ เราทํางานเอง ตอนนี้ทํางานร่วมกับกงสุลมาเลเซีย ทํางานกับจีน สถานกงสุลเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็งมาก เราพยายามทําทุกอย่างที่ทําได้ ตอนนี้เรากําลังประสานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนที่
จาการ์ตาเรื่องการขอเป็นศูนย์สารสนเทศอาเซียนในห้องสมุด เขาให้ 10 ประเทศ ประเทศละ 1 แห่งเท่านั้น แต่เรา
จะเป็นแห่งที่สองถัดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาให้เราด้วย โดยสรุปคือ ช่วยมามีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วย 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณอาจารย์สุพัตราที่กรุณามาจากสงขลาเพ่ือร่วมการสัมมนาในวันนี้  ที่จริงวันนี้เรามีอาจารย์หลาย
ท่านที่มาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค จากเชียงใหม่ อุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่า ความตื่นตัวในเรื่องของการพูดคุย
กันเรื่องการต่างประเทศได้แพร่กระจายออกไปจากกรุงเทพฯ ในอนาคต จะขอรบกวนอาจารย์ทุกท่านมากขึ้น ขอ
เชิญวิทยากรให้ความเห็นเพ่ิมเติม เริ่มจากอาจารย์กิตติ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
 ขอบพระคุณสําหรับทุกความเห็น ฟังเพลินและมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง ขอตอบท่านผู้แทนจาก CP 
ว่า อะไรที่พอจะเป็น KPI ของการต่างประเทศไทยได้บ้าง ท่านทูตสีหศักดิ์พูดถึงประเทศอย่างสิงคโปร์ว่ามีท่าทีและ
บทบาทที่ชัดเจน ผมคิดว่าตรงนี้ที่เป็น KPI ได้ คนของเราออกมาพูดอะไร แล้วมีคนนําไปขยายความต่อ อย่างของ
สิงคโปร์ ลี เซียน ลุง เขียนบทความลง Foreign Affairs ให้อดีตทูต Kishore Mahbubani เขียนหนังสือและพูด
อะไรที่กระตุ้นผู้ฟังบ้าง นี่เป็นสิ่งที่คนพูดถึง ถ้าเราทําในสิ่งเหล่านี้ได้ น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ช่องทางการทูตไม่
ควรเป็นช่องทางเดียว ควรใช้ช่องทางอ่ืนบ้าง ควรมี Track 1.5 ช่วงหลังรัฐประหารใหม่ ๆ มีคณะจากจีนหลายคณะ
มาเยี่ยมผมเมื่อครั้งยังเป็นผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา บางคณะนําโดยอดีตทูต บางคณะนําโดย
นักวิชาการ แต่ทุกคนมาพูดแทนรัฐบาลทั้งสิ้น เราต้องเล่นแบบหลายตัวแสดง (multi-actor) ฟังดูแล้วอาจจะเป็น
วิธีการมากกว่า แต่ในการเป็น KPI คือ การที่เรามีท่าทีหรือมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วมีผลลัพธ์ออกมา ตัวอย่างเช่น 
ในช่วงที่เป็นประธานอาเซียนผมถือว่าเราทําได้ดี มีคนปรามาสว่าประเทศไทยเป็นแค่ hyphen ระหว่างสิงคโปร์กับ
เวียดนาม แต่เรามีผลลัพธ์ การผลักดันการลงนาม RCEP เป็นตัวอย่าง ผมเห็นด้วยว่าเรามีปัญหาการเมืองภายใน 
แต่ไทยยังหาช่องที่จะแสดงบทบาทได้ อย่าง BIMSTEC หรือ APEC เราน่าจะหาประเทศที่เห็นพ้องต้องกันร่วมกัน
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ผลักดนับางเรื่อง เช่น BCG หรือ Travel Bubble แม้จะมีข้อจํากัด แต่ผมเชื่อฝีมือของกระทรวงการต่างประเทศว่า
จะพากันไปได ้
 ส่วนเรื่องข้อเสนอแนะต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ ผมเห็นตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น เขาจะ
พบปะกันเป็นระยะ ๆ จะทานอาหารด้วยกันกับสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า แต่ที่ผมทราบน่าจะเป็น METI 
(Ministry of Economy, Trade and Industry) กระทรวงการต่างประเทศผมไม่แน่ใจ เราอาจจะมีเวทีที่พบกัน
ทานอาหารเช้า อาหารกลางวันกันบ้าง บริษัทอาจจะดูไม่เหมาะในบางโอกาส อาจจะเป็นตัวแทนจากสภา
อุตสาหกรรมและหอการค้า อีกข้อหนึ่งเรื่อง public diplomacy ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปราณีและอาจารย์สุพัตรา
ว่า กระทรวงการต่างประเทศอาจจะต้องออกไปพบประชาชนในภูมิภาคมากขึ้น และเห็นด้วยกับท่านกษิตว่าเรา
จะต้องพบปะหลาย ๆ ภาคส่วน ในการพบปะประชาชน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็น hub ที่ดี เพราะเขา
ทําหลายเรื่องกับชุมชน 
 
เอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ 
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 วันนี้สนุกมาก ได้ความรู้จากท่านอดีตปลัดกระทรวงและท่านอาจารย์กิตติ ได้ข้อคิดหลายประเด็น แต่สิ่ง
หนึ่งที่เราชาวกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบและมีข้อกังวลคือ ความรู้ของสาธารณชนในด้านการต่างประเทศ
ยังไม่เพียงพอ และท่านทูตสีหศักดิ์กล่าวไปแล้วว่า ประเทศไทยยังไม่มี think tank ระดับชาติที่สําคัญ จึงขอถือ
โอกาสเรียนให้ทราบว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดตั้ง Thailand Academy of Social Sciences, 
Humanities and Arts (TASSHA) ภายใต้ร่มใหญ่มี 5 สถาบัน แต่มีสถาบันหนึ่งที่เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศ
คือ สถาบันโลกคดีศึกษาหรือ Institute of World Studies ซึ่งทราบมาว่าจะใช้เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณชนโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย จัดการศึกษาสําหรับข้าราชการตามชายแดนที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ 
สถาบันนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยเสริมงานของกระทรวงการต่างประเทศ จะเรียกว่าเป็น Track 1.5 หรือ Track 2 อะไรก็
แล้วแต่ โดยมีเป้าหมายหลักคือเน้นการทํางานวิจัยและการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนไทย 
 
คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 
 ขอเพ่ิมเติมว่า ไม่ได้มีแต่เฉพาะภาควิชาการหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น NGOs หรือภาคประชาสังคมพร้อมที่
จะศึกษาและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศตามที่อาจารย์ปราณีเสนอ การระบุจุดยืนของกระทรวงทาง
เว็บไซต์เป็นการศึกษาแบบหนึ่ง ขอเรียนว่า ภาคประชาสังคมพร้อมจะจัดเวทีและร่วมมือกับกระทร วงการ
ต่างประเทศเช่นกัน ฝากท่านสรุปตรงนี้ไว้ด้วย 
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เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
 ขอกลับไปที่คําถามหรือข้อสังเกตของท่านทูตจริย์วัฒน์ “เพ่ืออะไรและเพ่ือใคร” การกําหนดผลประโยชน์
ของชาติจะนิยามอย่างไร เพราะจะต้องรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้ได้มากท่ีสุด และไม่ใช่เป็นการผูกขาดของ
กระทรวงการต่างประเทศ เราต้องหาวิธีการที่จะทําให้การทูตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายให้ได้ ส่วนนี้
สําคัญ เราจะรู้ว่าผลประโยชน์นั้นเพ่ือใครหลังจากเรามีปฏิสัมพันธ์แบบนี้แล้ว ส่วนคําถามของ ดร. เนติธร ถ้าฟังจาก
ท่านอาจารย์กิตติดูเหมือนว่า เราต้องจัดการประชุมบ่อย ๆ ถึงจะมีความสําเร็จ ปัญหาคือ เราจัดการประชุมใหญ่ ๆ 
ทุกปีไม่ได้ และพอจัดประชุมแล้ว สิ่งที่เป็นผลสําเร็จต้องมีการดําเนินการที่ต่อเนื่อง อย่างเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง ความเป็นเจ้าของควรจะอยู่ที่ภูมิภาค เรามี ACMECS Summit เวลานี้พูดถึงแม่โขงกลายเป็น Lancang-
Mekong ไปเสียแล้ว บทบาทของ ACMECS อยู่ตรงไหน การขับเคลื่อนการต่างประเทศจึงมีทั้งส่วนที่เป็นความริเริ่ม 
และส่วนที่เราต้องขับเคลื่อนทุกวันไปเรื่อย ๆ ซึ่งหลายครั้ง การทูตไทยจบด้วยการประชุมครั้งเดียว 
 ขอตอบอาจารย์ปราณีว่าอาเซียนจะทําอะไรเรื่องเมียนมา บทบาทของท่านกษิตหรือเสียงสะท้อนจากภาค
ประชาสังคมเป็นพ้ืนฐานที่เราจะทําอะไรเหมือนกัน เราต้องบอกเมียนมาว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบ แต่เราต้องฟังเสียงของภาคส่วนต่าง ๆ เพราะเราต้องสะท้อนผลประโยชน์ภายในประเทศ จริง ๆ แล้ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในอาเซียน เราไม่มีวิธีการตัดสินใจที่ชัดเจน โหวตเสร็จแล้ว ถ้าไม่มีฉันทมติ  ก็ส่งมาให้ผู้นํา
อาเซียน แต่ไม่บอกว่าผู้นําต้องตัดสินอย่างไร สุดท้ายประเทศที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่สุดจะต้องนํา สมัยกัมพูชา 
ประเทศไทยเป็น frontline state ประเทศไทยต้องตัดสินใจ กรณีนี้ผมคิดว่าเขามองมาที่ประเทศไทยเหมือนกัน 
เรามีข้อจํากัด แต่เรามีผลประโยชน์มากที่สุด เมียนมาจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบแน่นอน เราจะ
บอกว่าเป็นเรื่องภายในไม่ได้ เพราะฉะนั้นบทบาทนําของไทยผมคิดว่าสําคัญ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 การสัมมนาในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการเปิดประเด็นว่า การต่างประเทศเชื่อมโยงกับภาคส่วน  
ต่าง ๆ ในสังคมอย่างไร และควรจะดําเนินการด้านการต่างประเทศไปในทิศทางไหน อะไรบ้างที่เป็นประเด็นสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางเหล่านี้ ข้อเสนอเหล่านี้จะนําไปประมวลร่วมกับการสัมมนาอีก 2 ครั้งก่อนที่เราจัดทําเป็น
ข้อสรุปเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม โดยเฉพาะท่านผู้อาวุโส 
และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สุดท้ายขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ช่วยกันเปิด
ประเด็น และเราจะต้องหาคําตอบในส่วนที่ตั้งคําถามไว้ว่า “อย่างไร” กันต่อไป 
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บันทึกการสัมมนา ครั้งที่ 2 

“เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก:  

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย5 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร6 

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์7 
 

ดําเนินรายการโดย 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ8 

 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาชุด “การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และบทวิเคราะห์เพ่ือนําไปจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการสัมมนาเรื่อง “โลกเปลี่ยน ไทยเปลี่ยน: ทิศทางการต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 
2020” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังที่ทุกท่านทราบดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง
ต่อเนื่อง การสัมมนาในวันนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 
 ในช่วง 10 ปีข้างหน้าเป็นช่วงที่เราต้องเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการทั้งที่ดีและไม่ดี สถานการณ์
โรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าจะสงบลงง่าย ๆ สถานการณ์การแข่งขันทางยุทธศาสตร์การค้าและ
เทคโนโลยีระหว่างมหาอํานาจ ในยุโรป เกิด Brexit โดยอังกฤษได้ออกจาก EU ไปแล้ว อาจส่งผลกระทบที่สําคัญ 
นอกจากนี้ ในทศวรรษ 2020 ไทยจะเป็นประธาน APEC ใน ค.ศ. 2022 และประธานอาเซียนใน ค.ศ. 2029 อีก
เรื่องที่สําคัญคือ ในช่วงกลางทศวรรษ ใน ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) กระทรวงการต่างประเทศจะมีอายุครบ 150 ปี 
เป็นโอกาสอันดีที่เราจะทบทวนภูมิทัศน์การต่างประเทศทั้งในระดับโลกและภูมิภาค เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายให้กระทรวงการต่างประเทศนําไปใช้ประโยชน์ 
 หัวข้อการสัมมนาในวันนี้คือ “เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” เราได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการและธุรกิจมาให้ความรู้ ผมจะเริ่ม

                                           
5 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ หัวหน้านกัเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคินภัทร 
6 ผู้อํานวยการโครงการ Economic Intelligence Service (EIS) สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
7 กรรมการกํากับกิจการพลงังาน และผูอ้ํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
8 ผู้อํานวยการศนูย์ศึกษาการต่างประเทศ 
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การสัมมนาด้วยการให้วิทยากรกล่าวนําเปิดประเด็น โดยเริ่มจาก ดร. พิพัฒน์ กล่าวถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกใน 
10 ปีข้างหน้าว่า จะเป็นไปในทิศทางใด เหตุการณ์สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร และไทยควร
ปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร ขอเชิญ ดร. พิพัฒน์  
 
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 หัวข้อวันนี้มีความสําคัญและเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจโลกและไทย และการดําเนินนโยบายสาธารณะ
ของไทยเอง ประเด็นแรกคือ เศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร และจะมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยอย่างไรบ้าง แม้จะยังมีความไม่แน่นอนจากโรคโควิด-19 อยู่มาก และไม่รู้จะ
จบลงเมื่อใด แต่โชคดีท่ีมีความพยายามในการคิดค้นวัคซีน ซึ่งในภาวะปกติอาจใช้เวลา 5-10 ปี ทางออกท่ีสําคัญใน
วันนี้คือ นโยบายวัคซีน ขณะนี้หลายประเทศเริ่มทยอยเปิดเมือง เศรษฐกิจใกล้เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น แม้จะมีสาย
พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและยังไม่แน่นอนว่า วัคซีนจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร หลายประเทศที่ฉีด
วัคซีนแล้วกลับมาระบาดอีก เช่น อังกฤษ อิสราเอล แสดงให้เห็นว่า ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ในอนาคต 5-10 ปี 
เราอาจจะยังพูดกันเรื่องโควิด-19 ก็ได้ วันนี้หลายประเทศไม่พูดเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว ขอแค่กลับสู่ภาวะปกติได้ก็
พอ หลายประเทศที่มีความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่า มีนโยบายการเงินการคลั งที่
ชัดเจน จึงเกิดความแตกต่างของประเทศที่มีทรัพยากร เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป มากกว่ากับประเทศที่ไม่มี
ทรัพยากร มีคํากล่าวว่า “no one is safe until everyone is safe” หากเชื้อยังมีอยู่คงต้องใช้นโยบายเปิด-ปิด
ต่อไป 
 ประเด็นที่สอง โควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ภาค
บริการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารได้รับผลกระทบชัดเจน แต่ผลพลอยได้เรื่องหนึ่ง
คือ เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีให้เร็วขึ้น เมื่อก่อนใครจะคิดว่า เราจะสามารถจัดสัมมนาออนไลน์ได้ 100% ใครจะไป
คิดว่า บริษัทจะมีนโยบาย Work From Home ที่ยืดหยุ่น พร้อมกับการซื้อของออนไลน์ที่เริ่มมีมากขึ้นและเข้าถึง
กลุ่มคนได้หลากหลาย การแข่งขันทางเทคโนโลยีจึงจะเป็นอีกประเด็นสําคัญของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า 
สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย Competition and Innovation Act 2021 ที่ฟังดูเหมือนกฎหมายสนับสนุนการ
แข่งขันและการสร้างนวัตกรรม แต่เป้าหมายภายในนั้นคือ การมุ่งแข่งขันกับจีน ในกฎหมาย 2,000 กว่าหน้านี้ 
กล่าวถึงจีน 600 กว่าครั้ง ในอดีต ความขัดแย้งระหว่างสองมหาอํานาจอาจเป็นเรื่องการค้าและเศรษฐกิจ แต่ใน
วันนี้เริ่มขยายมาสู่การแข่งขันทางเทคโนโลยีแล้ว ในกฎหมายยังกล่าวถึงประเด็นการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เช่น semiconductor พลังงานทางเลือกและแบตเตอรี่ทางเลือก เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีชีวภาพ 
การสํารวจอวกาศ ใครคุมเทคโนโลยีได้จะสามารถคุมเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  ซึ่ง
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี อย่างน้อยต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในการ
ปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้ 
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 ประเด็นที่สาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเกิดขึ้นในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ การเมืองความ
มั่นคง และ values ต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกา
กับฝั่งจีนอย่างชัดเจนมากขึ้น และจะมีความอ่อนไหวมากขึ้น ประเทศไทยจะดําเนินนโยบายอย่างไร การเลือกข้าง
ใดข้างหนึ่งนั้นอาจมีต้นทุนที่สูงสําหรับไทย จึงต้องพิจารณากันว่า ไทยควรจะมีแนวทางอย่างไร 
 ประเด็นที่สี่คือ เรื่องความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพัฒนามา
จากกรอบความร่วมมือที่ WTO เป็นแกนกลางมาสู่การสร้างความร่วมมือในกรอบพหุภาคีอ่ืน ๆ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจรุ่นใหม่ไม่ได้มีแต่การลดภาษีอย่างเดียว ยังมีความจําเป็นต้องเพ่ิมการปฏิรูปเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ เช่น 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นสิทธิมนุษยชน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะสร้างความอ่อนไหวต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแน่นอน แต่ขณะเดียวกัน ต้นทุนของการไม่เข้าร่วมมีอยู่สูงมาก ทุกวันนี้ ไทย
ไม่มีความตกลงการค้าเสรีเพ่ือเข้าถึงตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดอังกฤษ และตลาดยุโรปอื่น ๆ ขณะที่ตลาดของคู่แข่ง
สําคัญเช่นเวียดนามมีการขยายไปมากขึ้น แน่นอนว่าในการทําความตกลงทางการค้าหรือเศรษฐกิจจะมีผู้ได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์ แต่เราจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์กับต้นทุนหรือข้อดีกับข้อเสียอย่างไร จะทํา
อย่างไรให้ผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์มีโอกาสหารือร่วมกันอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม และจะเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร หากไม่มีกระบวนการเหล่านี้ ทุกคนจะมุ่งไป
พิจารณาแต่ข้อเสีย แต่ไม่ได้ตระหนักถึงต้นทุนของการไม่เข้าร่วมซึ่งจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ หากล่าช้าไป 
 ประเด็นสุดท้ายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหลาย
ประเทศให้ความสําคัญมากข้ึน และคงจะมีการกําหนดมาตรการที่จะส่งผลต่อการค้าการลงทุน เช่น carbon offset 
(การดําเนินการเพ่ือชดเชยปริมาณการปล่อยคาร์บอน) ที่ผ่านมา ไทยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบเก่าที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ทําอย่างไรจะทําให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่น่าลงทุน ในอดีตเราเคย
เป็นเป้าหมายการลงทุนที่หลายประเทศย้ายฐาน แต่ปัจจุบันความสนใจนั้นเปลี่ยนจากการผลิตที่ใช้แรงงานราคาถูก
มาเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยี เราจะดึงเทคโนโลยีมาช่วยปรับตัวได้อย่างไรท่ามกลางความท้าทายที่กําลังจะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ คือ หนึ่ง โครงสร้างประชากร จํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ประชากรวัยทํางานลดลง 
ตลาดจะเล็กลง ทรัพยากรจะน้อยลง สอง การเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานสําหรับการแข่งขัน สาม 
ทรัพยากรทางการคลังจะมีจํากัดมากขึ้นจากโครงสร้างประชากร ทําอย่างไรจะเพ่ิมการลงทุนทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ และสุดท้ายคือ diversification และ risk 
management ในแง่ตัวแบบการพัฒนาและความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณ ดร. พิพัฒน์ ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มใหญ่ ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างมหาอํานาจ การแยกฝั่งแยกค่ายไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนและ
การเงินการคลัง ที่มีแนวโน้มจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป ขอเชิญ ดร. กิริฎา 
 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 ต่อเนื่องจากที่ ดร. พิพัฒน์ได้กล่าวไปแล้ว โลกในอีก 10 ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากโลกในวันนี้อย่างมาก 
เพราะมีโควิด-19 มาเร่งการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าชาติมหาอํานาจในโลกทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจะยังไม่เลิกรบกัน 
แต่สงครามการค้าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นในโลกอนาคต ล่าสุด ในการประชุม
ที่อลาสกาทั้งสองประเทศไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันเท่าไหร่ พอมาถึงการประชุม G7 เหมือนเป็นการวางแผนว่าจะ
ต่อกรกับจีนอย่างไร เห็นได้ชัดว่า โลกแบ่งเป็นสองค่ายคือค่ายตะวันตกกับจีน เมื่อช้างสารชนกัน หญ้าแพรกย่อม
ได้รับผลกระทบ 
 ในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ประเทศที่มีเงินมีความสามารถผลิตวัคซีนได้จะฟ้ืนตัวก่อนในยุคหลังโควิด-
19 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนที่จะยังเป็นผู้นําในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จีนกําลังไล่ตามสหรัฐอเมริกา
ด้านขนาดเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายอิทธิพลผ่านกรอบ Belt and Road Initiative หรือ Made in 
China 2025 ซึ่งตั้งเป้าเป็นผู้นําทางเทคโนโลยี 10 ประเภทหลักของโลก สหรัฐอเมริกาจึงมีความกังวลอย่างมาก 
หากพิจารณาจากการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ของโลกไม่ว่าจะเป็น AI Blockchain หรือแบตเตอรี่ลิเทียมนั้น จีน
เป็นผู้นํา มีอยู่อย่างเดียวที่สหรัฐอเมริกายังนําจีนอยู่คือ quantum computing กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่
ออกมาใหม่คือมุ่งสกัดจีนนั่นเอง อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีคําสั่งห้าม Tiktok ทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกา พอ
มาถึงยุคประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังรักษาความต่อเนื่องอยู่ โดยเพ่ิม Huawei เข้าไปอยู่ในรายชื่อบริษัทจีนที่
สหรัฐอเมริกาห้ามผลิตหรือใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา Huawei เองยังไม่มีขีดความสามารถในการผลิต 
semiconductor ของตนเอง ยังต้องพ่ึงสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งยังลุกลามไปด้านอ่ืน ๆ เช่น การจํากัดการเข้า
ประเทศของนักศึกษาชาวจีนด้วย 
 สงครามเทคโนโลยีทําให้สหรัฐอเมริกาขยายนิยามความมั่นคงแห่งชาติให้ครอบคลุมไปถึง TID 
ประกอบด้วย Critical Technology, Critical Infrastructure และ  Sensitive Personal Data ด้ วย โดยใช้
มาตรการการค้าการลงทุนในการกีดกันจีน เช่น บริษัทจีนที่จะเข้ามาลงทุนจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการ
สหรัฐอเมริกาก่อน บริษัทอเมริกันไม่สามารถลงทุนใน 59 บริษัทของจีนได้ และอาจมีการเพ่ิมจํานวนอีก ส่วนที่
ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างมากคือ semiconductor ซึ่งมีความต้องการมากขึ้นหลังจากโควิด-19 ระบาด Huawei 
อยากซื้อแบบสําเร็จรูปมาใช้ก็ทําไม่ได้ ตอนนี้ขาดแคลนมาก กว่าจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตให้เพียงพออาจต้องใช้เวลา
อีก 1-2 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ด้วย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังพยายามสกัดกั้น 5G โดยการขอให้
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พันธมิตรไม่ใช้ 5G ของจีน หลายประเทศห้าม แต่หลายประเทศอนุญาตให้ใช้ และหลายประเทศแบ่งรับแบ่งสู้ นี่
เป็นตัวอย่างของความพยายามสร้างสมดุลของหลายประเทศในโลก สหรัฐอเมริกาจึงประกาศตั้งกองทุนเพ่ือให้เงิน
อุดหนุนประเทศท่ีสนับสนุนมาตรการของสหรัฐอเมริกา เช่น 5G Tech Fund นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยุโรปเป็น
อีกผู้เล่นที่เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ใน ค.ศ. 2016 บริษัท Midea ของจีนซื้อกิจการบริษัท Kuka ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงจนไม่มีผู้ใดในยุโรปสามารถซ้ือได้ ทําให้บริษัทฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นต่างเพ่งเล็งจีนมากขึ้น 
 ในโลกอนาคต เทคโนโลยีมีแนวโน้มแบ่งออกเป็นสองค่ายอย่างชัดเจน โดยเริ่มจาก semiconductor และ
ขยายไปสู่ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น 5G ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นเพียงเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ในอนาคต 6G จะมีเรื่องการ
กําหนดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนมาด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอินเทอร์เน็ตที่แบ่งแยกไปเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่แต่ละค่ายมีกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่มีฐานลูกค้าจํานวนมากแล้ว สุดท้ายคือเรื่องกฎระเบียบ ที่มีแนวโน้มว่าจะแยก
จากกันโดยสิ้นเชิง เกิดความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกที่นําโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปกับจีน ซึ่งมีแนวโน้มว่า
รัฐบาลจีนอาจจะเข้ามาควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ภาพรวมการแข่งขันทางเทคโนโลยีนี้อาจทําให้ภาคธุรกิจ
ไทยจําเป็นต้องเลือกปรับตัวเข้ากับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากขึ้น 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ต่อไป อยากจะหารือว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก การแข่งขันระหว่างมหาอํานาจและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมาเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายของไทยอย่างไร ขอเชิญ ดร. บัณฑูร 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ผมมีประเด็นที่ต่อเนื่องจากวิทยากรทั้งสองท่าน และ ISC ยังกําหนดโจทย์สองข้อที่เชื่อมโยงกันคือ 
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างไร และทิศทางความร่วมมือใน
อนาคตไม่ว่าจะเป็นกรอบพหุภาคีหรือทวิภาคีจะเป็นอย่างไร โดยผมจะใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบการนําเสนอ 
 ประเด็นแรก ค่อนข้างชัดเจนว่า สิ่งที่ทาง UN ประกาศออกมาเป็นพันธกรณีทางการเมืองในปลาย ค.ศ. 
2015 เป็นการส่งสัญญาณว่า ประชาคมโลกต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวทางการพัฒนา ดังที่ ดร. พิพัฒน์กล่าว
ไว้ แนวทางท่ีดําเนินอยู่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราตกลงกันไว้ที่การประชุม Earth Summit ใน ค.ศ. 1992 ทีจ่ริง ท่าน
คงคุ้นเคยกับ 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ของ SDGs ที่สามารถจัดหมวดหมู่ใหม่ได้เป็น 5Ps ได้แก่ Planet, 
People, Prosperity, Peace และ Partner ซึ่งชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
สังคมมนุษย์ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด มีมากกว่านี้ และมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันอยู่ 5 เป้าหมาย แต่การพัฒนาในขณะนี้
มาถึงข้อจํากัดของระบบนิเวศ หากยังดําเนินเช่นนี้ต่อไป เราจะต้องการโลกเพ่ิมอีก 2 ใบ ขณะที่ในชั้นบรรยากาศมี
ปริมาณคาร์บอน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูง ส่วนในทะเลเต็มไปด้วยขยะพลาสติก และถ้ายังปล่อยขยะลงทะเลใน
ปริมาณเช่นนี้ต่อไปถึง ค.ศ. 2050 ปริมาณขยะจะมีมากกว่าน้ําหนักของปลาในทะเลรวมกัน 
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 หลักการสําคัญของการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่กําหนดไว้ประกอบด้วย Inclusive Development และ 
Universal Development ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ไม่อย่างนั้นจะเกิดช่องว่างเกิดความเหลื่อม
ล้ําดังเช่น 30 ปีที่ผ่านมา Integrated Development หมายความว่า 17 เป้าหมาย 3 เสาหลัก ต้องบรรลุไปพร้อม
กันอย่างสมดุล ผมมีตัวอย่างของ SDGs เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงที่สามารถเชื่อมโยง
เป้าหมายอ่ืน ๆ ได้ด้วย จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะทําให้คุณภาพการศึกษา
และสาธารณสุขดีขึ้น เมื่อถามว่า สังคมไทยเคยมีแนวคิดในลักษณะนี้หรือไม่ ผมขอยกตัวอย่างความคิดอาจารย์ป๋วย 
เรื่องการพัฒนาแบบองค์รวมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาไปจนถึงเชิงตะกอน เมื่อถอดรหัสแล้ว ความคิดอาจารย์ป๋วยมี
ความเกี่ยวข้องกับ SDGs อยู่ถึง 15 จาก 17 เป้าหมาย ลองดูตัวอย่างประโยคนี้ “ผมต้องการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรือ
น้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน” นี่สะท้อนเรื่องการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศ ขาดเพียง 2 เรื่องคือ 
Climate Change เป้าที่ 13 และ Clean Energy เป้าที่ 7 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยคิดเรื่องการพัฒนา
แบบองค์รวมมานานแล้ว 
 ระบบที่ประเทศไทยเดินอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
65 กําหนดไว้ว่าการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นี่คือ การใช้ SDGs เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐคุ้นเคยกันดีกับแผนใน 3 ระดับ ในระดับแนวคิด 
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ 5Ps ทุกด้านพระองค์เคยทรง
งานไว้ทั้งหมด ในระดับยุทธศาสตร์ ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถ่ายลงมาเป็นแผนระดับที่สองและสาม แผน
ปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทในด้านต่าง ๆ และแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง 
ขอเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า มาตรา  10 และมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
กําหนดให้มีการทบทวนทุก 5 ปี และแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตลอดเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง นี่คือระบบที่ออกแบบไว้ SDGs 
เป็นเป้าหมาย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเป็นวิถีที่นําไปสู่เป้าหมายในระยะยาว และยุทธศาสตร์ชาติเป็น
แนวทางในการบรรลุ SDGs 
 แต่ประเทศไทยยังเผชิญความท้าทาย Sustainable Development Report 2021 ที่จัดทําต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ 5 จัดอันดับประเทศไทยเมื่อเทียบกับอีก 165 ประเทศ อยู่ในอันดับที่ 43 ด้วยคะแนน 74.2 เป็นอันดับหนึ่ง
ของอาเซียน อันดับสามของเอเชีย มีอีกคะแนนหนึ่งที่น่าสนใจเรียกว่า Spillover Score จาก 100 คะแนน ได้ 
88.7 คะแนน ติดลบเรื่องการส่งออกสารเคมีทางการเกษตร และอีกส่วนคือการนําเข้าสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ carbon 
footprint สูง ส่วนนี้ทําให้เรามีคะแนนติดลบ ประเด็นท้าทายจากกรอบ SDGs มีอยู่  5 เป้าหมาย ได้แก่ 
overfishing (SDG 14) การส่งออกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ได้กล่าวไปแล้ว (SDG 2) อุบัติเหตุบนท้องถนน (SDG 3) 
biodiversity loss (SDG 15) อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ํา (SDG 10) 
 เรามีกลไกการทํางานขับเคลื่อน SDGs ระดับชาติ ผมมีโอกาสเข้าไปร่วมในฐานะผู้อํานวยการสถาบันธรรม
รัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม กลไกระดับชาติตั้งขึ้นมาตั้งแต่หลังการ
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ประชุม Rio+20 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมผลักดันให้เกิด
กรรมการชุดนี้เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายและทํางานเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP 
for SDGs) แต่กลไกของคณะกรรมการระดับชาตินี้ไม่เพียงพอ ข้อเสนอคือ ต้องเชื่อมโยงบูรณาการระบบ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปกับกลไกคณะกรรมการระดับชาติเหล่านี้ เรามีคณะกรรมการระดับชาติที่เชื่อมโยง
กับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายอยู่ครบถ้วน กรรมการระดับชาติเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือ
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตัวอย่างเช่น เรื่องความยากจนมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
SDG 7 มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ชุดนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเอง มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ
ทุก 3 เดือน SDG 11 เรื่องเมือง เพ่ิงยกระดับเป็นคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ SDG 12 การผลิตและบริโภค
ยั่งยืน ล่าสุด เพ่ิงตั้งคณะกรรมการบริหารตามนโยบายเศรษฐกิจบีซีจี  SDG 13 คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สิ่งที่ต้องทําคือการถ่ายโอนภารกิจของเป้าหมาย SDGs เข้าไปกับความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการระดับชาติเหล่านี้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายรองรับ มีงบประมาณ มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบชัดเจน เพ่ือให้ภาระการจัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินงานตาม SDGs ไม่ตกอยู่ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศและสภาพัฒน์ฯ เท่านั้น 
 ประเด็นที่สองคือ ทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต ผมจะยกเพียง 2 SDGs ที่เชื่อมโยงกันคือ 
SDG 7 และ 13 คือเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกคนกล่าวถึงผลกระทบที่เรากําลังเผชิญ
อย่างหนักหน่วงจากโควิด-19 และความถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่คลื่นลูกใหญ่กว่าคือ คลื่นของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่หากเราไม่สามารถควบคุมได้ เราจะเผชิญคลื่นลูกใหญ่ที่สุดนั่นคือ การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity collapse) ที่อาจเกิดความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ที่จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
ตัวมนุษย์เอง เราตั้งเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกไว้ไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสภายใน ค.ศ. 2100 และมี
เป้าหมายจะพยายามจํากัดไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิโลกวันนี้ได้เพ่ิมขึ้น 1.2 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่า
วิกฤตแล้ว 
 สิ่งสําคัญในเวลานี้คือ ภูมิทัศน์การเมืองของประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไป 180 องศา
เมื่อประธานาธิบดีไบเดนขึ้นดํารงตําแหน่ง การประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
สหรัฐอเมริกาประกาศไว้ที่ร้อยละ 50-52 ภายใน ค.ศ. 2030 เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรและจีนที่ต่างปรับ
เป้าหมาย มีตัวอย่างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นคือ U.S.-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 
Partnership ในฝั่ง EU โครงการ Green New Deal ให้ความสําคัญแก่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างมากเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย Climate Neutrality ยกตัวอย่างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อไทยคือ Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM) ซึ่งเป็นมาตรการที่ทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยตื่นตัวอย่างมาก 
สหรัฐอเมริกาเคยพยายามผลักดันมาตรการนี้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามา แต่ไม่สําเร็จ 
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 ตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองของประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกเรื่องหนึ่ง
คือ ความพยายามของนานาประเทศในการประกาศเป้าหมาย Net Zero ไม่ว่าจะเป็น Zero Carbon หรือ Zero 
Greenhouse Gas โดยกําหนดให้ ค.ศ. 2050 เป็นหมุดหมายสําคัญ สหรัฐอเมริกาปรับจากร้อยละ 20 ไปร้อยละ 
50 EU ปรับจากร้อยละ 40 ไปร้อยละ 55 นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า Climate Convergence แม้ประเทศต่าง ๆ จะมี
ความขัดแย้งกันในเรื่องอ่ืน ๆ แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ทุกฝ่ายต่างมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่นเดียวกับภาคเอกชนและเมืองกว่า 400 แห่ง ที่ต่างประกาศนโยบาย Race to Zero เพ่ือมุ่งสู่การลดคาร์บอนให้
เหลือศูนย์ 
 ในด้านพลังงาน ในการประชุม World Economic Forum มีการนําเสนอทิศทางของการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงาน (Energy Transition) ที่เรียกว่า 3Ds คือ Decarbonisation เน้นตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ Decentralisation การผลิตที่ไม่ได้รวมศูนย์เป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ ๆ อาจมีการผลิตเพื่อขายในภาคครัวเรือน 
เกิดผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานชีวมวลกระจายทั่วภูมิภาคประมาณ 30-50 แห่ง และ 
Digitisation มี smart grid (ระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ) และ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) เป็นตัวอย่าง ส่วนอีก 2Rs ได้แก่ 
Renewable energy พลังงานทดแทน และ Re-regulation ที่จริงคือมีทั้ง de- และ re-regulation ขณะนี้มีการ
เขียนกฎกติกาให้รองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง สําหรับประเทศไทย RE100 (Renewable Energy 100) คือ
กระแสที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน อีกตัวอย่างของการปรับตัวที่ชัดเจนคือมี International Renewable Energy 
Certificates (IRECs) ที่มี EGAT (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ทําหน้าที่เป็นผู้รับรอง มีโรงไฟฟ้ากว่า 60 
แห่งแล้วที่ได้รับการรับรอง RE100 เพ่ือนําไปขายเป็น carbon offset ทําให้ธุรกิจที่ซื้อ IRECs ไปสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก จะเห็นได้ว่า ทั้ง EGAT และ ปตท. ต่างปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนแล้ว 
 จากความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกล่าวไปนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการ
มุ่งสร้างนโยบายการแข่งขันที่ได้ เปรียบจากการพัฒนาแบบเน้นคาร์บอนต่ํา  (Low Carbon Competitive 
Advantage Policy) ซึ่งจะเป็นแนวโน้มสําคัญของโลกในวันข้างหน้า ขณะนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเห็นชอบยกร่างแผนด้านต่าง ๆ เป็น “แผนพลังงานแห่งชาติ” โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานและภาคขนส่ง ซึ่งเป็นภาคหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ อีกเรื่องคือ EV ไทยมุ่งสู่ EV 
ค่อนข้างชัดเจน พร้อมกับปรับตัวเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral Economy มุ่งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ค.ศ. 2070 เน้นเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนมากกว่าร้อยละ 50 
 ถ้าอย่างนั้น เราควรมีข้อเสนอเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างไร ไม่ว่าจะในระดับ
อาเซียน อาเซียน+ หรือพหุภาคี ผมเสนอ 3Es คือ Economy-Environment-Energy รวมกันเป็น Climate 
Convergence ที่กําลังเกิดขึ้น ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติเวลานี้คือ สองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการบริการ
คลาวด์ในระดับโลก กับอีกบริษัทด้านอัญมณีจะมาลงทุนใน EEC (โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) 
สิ่งที่สองกลุ่มนี้เรียกร้องเป็นเงื่อนไขสนับสนุนการลงทุนคือ ต้องการไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100% 24 ชั่วโมง
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ต่อเนื่อง ซึ่งถ้าประเทศไทยไม่สามารถสนับสนุนพลังงานสะอาดได้ เขาอาจจะเลือกประเทศอ่ืน นี่คือเหตุผลที่
ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
 นอกจากนี้ อาเซียนเองอยู่ใน 1 ใน 5 ของกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จึงควรเน้น 2 ด้าน คือ mitigation นโยบายที่ควรผลักดัน เช่น ASEAN Power Grid ที่อยู่ในแผน
มาอย่างยาวนาน จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ถ้าร่วมมือกันได้ ราคาค่าไฟจะไม่สูงเกินไป สามารถ
นําไฟสํารองที่ผลิตเกินไม่ตรงกับการคาดการณ์ไปแบ่งปันกันได้โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ โดยไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ิม ยังมีนโยบายตลาดพลังงานทดแทนอาเซียน หรือ ASEAN RE100 Market ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว นโยบาย 
ASEAN Carbon Market ที่ทําให้ประหยัดต่อขนาดและสร้างความน่าสนใจให้อาเซียน และนโยบาย ASEAN 
CBAM ซึ่งอาจพิจารณาแนวทางของ EU ที่มีจุดยืนร่วมกันในเรื่อง Green New Deal ที่จริง อาเซียนเองเคยหารือ
กัน แต่การกําหนดโดยประเทศเดียวจะทําให้อาเซียนสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นอาเซียนจึงควร
ร่วมมือกัน ส่วนในด้าน adaptation นั้น ประชาคมวิทยาศาสตร์มีศูนย์ที่ทํา Climate Modelling อยู่แล้ว นโยบาย
ที่ควรผลักดันเพ่ิมเติมคือ Climate Risk Map เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบในระดับท้องถิ่น 
Climate Insurance เพ่ือสร้างหลักประกันระดับอาเซียนเพ่ือรองรับผลกระทบที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเงิน ในส่วนนี้อาจ
มีการก่อตั้ง ASEAN Food Bank และ Biodiversity Gene Bank ที่ประเทศหนึ่งอาจผลิตพันธุ์ข้าวทนแล้ง อีก
ประเทศอาจผลิตพันธุ์ข้าวที่ทนน้ํา(ท่วม) แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน นโยบายสุดท้ายคือ Climate Law ฟิลิปปินส์มีแล้ว 
ส่วนไทยกําลังร่าง หากอาเซียนสามารถสร้าง Harmonisation ได้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งได้มาก อีกเรื่องที่
ควรสนับสนุนคือ การสร้างความตกลงการค้าเสรีที่มีกรอบความคิดใหม่ สามารถบรรจุสาระเหล่านี้เพ่ือรองรับภูมิ
ทัศน์การเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังเปลี่ยนแปลงได้ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณ ดร. บัณฑูร ผมคิดว่า นี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะเราควรมีความเข้าใจเรื่องโมเดลการพัฒนา
แบบใหม่ ๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลง ไม่อย่างนั้นเราจะยึดติดกับรูปแบบเดิม ผมอยากจะให้วิทยากรทั้งสามท่านนําเสนอ
เพ่ิมเติมในรอบที่ 2 อาจจะเริ่มจาก ดร. พิพัฒน์ ว่า มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมีการแยกฝั่งแยกค่าย และหาก
เกิดข้ึนจริง จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร หรือหากจําเป็นจะต้องเลือกข้าง ควรพิจารณาประเด็นใดเป็นสําคัญ 
 
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 เรื่องการแยกค่ายนั้นมีความเสี่ยง ทั้งที่โลกควรจะเป็นโลกาภิวัตน์แบบเดียวกัน แต่มีเทคโนโลยีที่จะ
กลายเป็นเครื่องมือต่อรองที่สําคัญ อย่างเช่น rare earth ที่จําเป็นต่อการผลิตชิปหรือ semiconductor ต่าง ๆ พอ
สหรัฐอเมริกาย้ายฐานการผลิตไปจีนมาก ๆ จนจีนกลายเป็นผู้ผลิตที่สําคัญ เริ่มกังวลเรื่องความมั่นคงด้านการผลิต 
จึงต้องกระจายความเสี่ยง เราจะเห็นไต้หวันเริ่มมีบทบาทข้ึนมา ในอีกสัก 10 ปี จีนจะใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ สหรัฐอเมริกา
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กังวลมากจึงพยายามเตะตัดขาทุกวิถีทาง จึงมีแนวโน้มที่ห่วงโซ่อุปทานจะแยกออกจากกันเรื่อย ๆ เช่นเรื่องโทรศัพท์ 
Huawei และเทคโนโลยี 5G ในอนาคต มีข้อกังวลว่า มือถือจําเป็นต้องมี App Store มากกว่า 3 หรือไม่ เรื่อง
เหล่านี้สําคัญ ผมไม่แน่ใจว่าจะถึงจุดที่ห่วงโซ่อุปทานแต่ละฝั่งต้องเลือกข้างหรือไม่ สหรัฐอเมริกาบอกแล้วว่า ใครใช้ 
5G ของ Huawei จะไม่ให้เชื่อมโยง ใครไปมีส่วนร่วมจะถูกคว่ําบาตร มาตรการตรงนี้กลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นหาก
ทั้งสองยังขัดแย้งกันอยู่ ผมคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมา ไทยทําได้ดีเรื่องการเดินเกมที่จะไม่ให้ถูกบังคับ ผมยังหวังว่า เรา
จะไม่ถูกบังคับ 
 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 หลังจากที่ฟัง ดร. บัณฑูร พูด ดูเหมือนจะมีกําลังใจขึ้นมา แม้ว่าโลกจะแบ่งเป็นสองค่าย แต่ยังมีความ
พยายามของมหาอํานาจที่จะปกป้องโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อสักครู่ได้เรียนให้ทราบถึง
สถานการณ์ของการแข่งขันระหว่างมหาอํานาจที่มีทั้ง Trade War และ Tech War ในส่วนนี้จึงอยากนําเสนอ
ผลกระทบที่มีต่ออาเซียนและไทยเป็นหลัก เรื่องแรกที่กล่าวไปบ้างแล้วคือ การขาดแคลน semiconductor ซึ่ง
อาจจะต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี กว่าจะกลับมาสู่สภาพก่อนโควิด-19 ได้ ค่ายหลักคือ สหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป อีก
เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ ดร. พิพัฒน์ ได้กล่าวไปบ้างแล้วคือ การที่สองยักษ์ใหญ่สู้กันทําให้เกิดการจัดห่วงโซ่อุปทานใน
โลกใหม่ แนวโน้มคือบริษัทต่างชาติในจีนที่ผลิตเพ่ือตลาดจีนไม่ต้องการย้าย ส่วนที่ต้องการย้ายคือบริษัทที่ผลิตเพ่ือ
ส่งออกไปนอกประเทศจีน ทางหนึ่งคือย้ายกลับไปประเทศแม่ อีกทางหนึ่งคือ ย้ายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะเวียดนาม รองลงมาคือไทย ตัวอย่างบริษัทที่ย้ายมาใน ค.ศ. 2019 มีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทจีนและญี่ปุ่น เหตุผลคือ รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ส่วนที่ไฮเทคมาก
จะกลับญี่ปุ่น ส่วนที่ไม่ได้ไฮเทคมากจะมาอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีแต้มต่อจากจํานวน FTAs ที่ดึงดูด
นักลงทุนจากหลายประเทศ ขณะเดียวกัน แรงงาน ที่ดิน และทรัพยากรยังมีราคาถูก ผลิตสินค้าได้ทุกระดับ ส่วน
การผลิตในประเทศไทยจะใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึงสูงเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ยาง
รถยนต์ ถุงมือยาง ในอนาคต นักธุรกิจไทยควรมีแผนหากต้องมีการเลือกข้าง 
 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ที่สหรัฐอเมริกาค่อนข้างกังวลมากว่านักศึกษาจากจีน
จะมาเจาะข้อมูลที่เป็นความลับกลับประเทศ หลายบริษัทที่ทําเทคโนโลยีขั้นสูงจึงมีความกังวล ส่วนนี้อาจเป็น
โอกาสของไทย ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงที่บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีของไทยจะย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา แต่
อาจมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะกลับมาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย ประเทศไทยเองอาจต้องมองไปข้างนอก
เพ่ือหาโอกาสและกระจายความเสี่ยง 
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ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมหวังอย่างยิ่งว่า เราคงไม่ตกอยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกข้าง แต่เรื่องนี้เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องเตรียม
ตัว มีคําถามถึง ดร. บัณฑูร ว่าหากโมเดลการพัฒนาจะต้องเปลี่ยน เรามีนโยบายหรือมาตรการอะไรที่ควรให้
ความสําคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงบ้าง 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ผมอยากแลกเปลี่ยนอย่างนี้ว่า climate change ซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่า “โลกรวน” เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
“โลกร้อน” หรือ Global Warming ซึ่งภาวะโลกรวนไม่ได้มีแค่มิติเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเหมือนกับที่เราพูดกัน
ในยุคพิธีสารเกียวโตเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่มีมิติเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ มีเรื่องของความมั่นคงในมิติใหม่ มี
เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ และที่สําคัญเป็นตัวแบบการพัฒนาใหม่ที่เชื่อมระหว่าง 3Es คือ Economy-
Environment-Energy สําหรับเรื่องโลกหลังโควิด-19 วันนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนจากการที่ EU ประกาศนโยบาย 
Green New Deal เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และมิติต่าง ๆ ทั้งการค้าระหว่างประเทศและความม่ันคงระหว่างประเทศ ถ้าเราลองไปสํารวจดู หลาย ๆ 
ประเทศกําลังมุ่งไปสู่ทิศทางนั้น การเตรียมการในโลกหลังโควิด-19 คงเปน็ลักษณะนี้ ไทยควรเชื่อมโยงแนวโน้มต่าง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้กรอบอาเซียนหรืออาเซียนพลัส 
 อีกประเด็นหนึ่ง กติการะหว่างประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สําคัญคือ ความตกลงปารีส 
โดยที่ความตกลงนี้ไม่มีบทลงโทษ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทุกประเทศยอมรับและสามารถจัดทําเป็นผลสําเร็จ 
อย่างไรก็ตาม ผมสังเกตเห็นว่า กลยุทธ์เชิงบังคับหนึ่งที่ทําให้ทุกประเทศปฏิบัติตามความตกลงในเรื่องการลด
อุณหภูมิโลกในวันนี้คือ การที่นักลงทุนจากโลกตะวันตกเวลาจะเข้ามาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาจะเรียกร้องหรือ
กดดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางหนึ่งคือ ขอไฟฟ้าป้อนเข้าไปสู่โรงงานที่เป็นโรงงานสีเขียว เพ่ือให้
เปลี่ยนทิศทางของการผลิตไปสู่พลังงานสะอาดมากข้ึน วันนี้เรารับมือกับเรื่องนี้โดยนําของเก่าที่มีอยู่ไปขาย ในขณะ
นี้ ระบบสายส่งไฟฟ้าของไทยที่ขายไปตามโรงงานแยกไม่ได้ว่ามาจากโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิลหรือพลังงาน
หมุนเวียน วันนี้เราทําเป็น Virtual Power Plant นักลงทุนจากโลกตะวันตกพอเขาทราบก็บอกว่า ในระยะแรกพอ
รับได้ แต่ระยะต่อไปจะเรียกร้องให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวของจริง นี่เป็นวิธีกดดันของเขาที่ทําให้การ
ดําเนินการตามความตกลงปารีสเกิดผลได้จริง 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจ BCG ดร. บัณฑูรมองว่าจะส่งผลอย่างไรในทางปฏิบัติต่อการแก้ปัญหา 
climate change หรือการแสวงหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ 
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ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG เรื่อง climate change หรือ Energy Transition จะไปอยู่ในร่มของ Circular 
Economy หรือ Green Economy ก็ได้ ถ้ามองในเชิงบวก รัฐบาลเป็นผู้เริ่มต้นนโยบายในเรื่องนี้ แต่ผู้ที่ขับเคลื่อน
จริง ๆ คือภาคเอกชน ซึ่งปรับตัวและเอาจริงเอาจังอย่างมาก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการค้าระหว่างประเทศ                      
ถ้าภาคเอกชนไม่ปรับตัว โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับการค้าการส่งออก เขาเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลเดินมา
ถูกทางคือ สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้เล่นหลัก 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม 
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่านและ ISC ที่จัดรายการนี้ ได้ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์หลาย ๆ เรื่อง ส่วนตัว
ไม่มีคําถามแต่เป็นความเห็นและข้อแนะนํา สิ่งที่เราทํากันในวันนี้ ในกระบวนการ Strategic Intelligence 
Scanning คือการกวาดสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่ดูว่า สิ่งที่คาดการณ์ในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราได้ข้อสรุป
ตรงกันในสองสามประเด็น มีประเด็นที่เป็นความไม่แน่นอนสูง (high uncertainty) กับผลกระทบสูง (high 
impact) อย่างเรื่องความขัดแย้งมหาอํานาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่
สิ่งแวดล้อมที่ ดร. บัณฑูร เสนอเป็นประเด็นที่มีความแน่นอน ทุกคนคิดไปในแนวทางเดียวกัน แต่มีผลกระทบสูง
ด้วย คือพูดถึงขนาดว่าจะมีการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ผมจึงขอเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศหรือ ISC น่าจะทดลอง
ทํา Strategic Foresight ใช้ input ที่เราได้ในวันนี้ แล้วอาจจะจัดระดมสมองเชิญทุกภาคส่วน มาประชุมกันอย่าง
จริงจังอีกสักครั้ง แล้วมานั่งหาว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็น Driving Forces แล้วนําประเด็นอะไรที่มี high 
impact หรือ high uncertainty สูงมากมาช่วยกันสร้างฉากทัศน์ เขียนเป็นฉากทัศน์ว่าประเทศไทยในอนาคตใน 
ค.ศ. 2040 2050 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในที่สุด เราต้องการไปสู่ฉากทัศน์ไหนหรือหลีกเลี่ยงฉากทัศน์ไหน ขอฝาก ISC 
ให้จัดโครงการต่อเนื่อง เราจะได้รู้กันจริง ๆ ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มองการต่างประเทศไทยอย่างไร และเราจะ
มุ่งไปสู่ฉากทัศน์ที่ต้องการนั้นได้อย่างไร 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณอาจารย์ปิติ เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ และจะรับไว้พิจารณาว่าต่อจากนี้เราจะทําอะไรได้บ้าง มี
คําถามจากผู้ฟังถึง ดร. บัณฑูร ขอให้ช่วยอธิบายมาตรการของความตกลงปารีสที่ทําให้ประเทศภาคีปฏิบัติตามทั้งที่
ไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง 
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ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 หลัก ๆ คือใช้วิธีกดดันผ่านยุทธศาสตร์การลงทุน คือนักลงทุนจากประเทศฝั่งตะวันตกเข้ามาลงทุนและ
แสดงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่สะอาด ในปัจจุบัน เรายังตอบสนองได้เพียงรูปแบบ Virtual 
Power Plant คือ คํานวณให้ว่าในระบบเรามีไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเท่าไหร่ และเมื่อขายออกไป
แล้วหายไปเท่าไหร่ มีระบบรับประกันให้ แต่เขาไม่ต้องการเพียงเท่านี้ เขาต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานสี
เขียวจริง ๆ ถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้ เขามีสิทธิที่จะเลือกไปลงทุนในประเทศอ่ืนที่สามารถให้พลังงานสีเขียวได้ นี่เป็น
ยุทธศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมคิดว่า ส่วนหนึ่งบริษัทข้ามชาติเหล่านี้รับแรงกดดันจากรัฐบาลของเขาให้ลด Carbon Footprint เขามา
กดดันเราต่อเป็นทอด ๆ เรื่องนี้ภาครัฐควรพิจารณาอย่างจริงจังและเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียการลงทุน
เหล่านี้ไป เพราะขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคพิจารณาลงทุนพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้ว ท่านต่อไป เชิญท่าน
ปลัดบุษยา 
 
เอกอัครราชทูตบุษยา มาทแล็ง 
อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 
 ขอขอบคุณศูนย์ศึกษาการต่างประเทศที่จัดงานในวันนี้ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสําคัญมาก เป็นไปไม่ได้
ที่เราจะพูดถึงการต่างประเทศโดยไม่พูดถึงด้านเศรษฐกิจ เห็นด้วยกับสิ่งที่วิทยากรทุกท่านได้กล่าวมาและขอบคุณที่
ให้ความรู้ในวันนี้ ต้องการเปิดประเด็นเล็กน้อยคือ นโยบายเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย ซึ่งเดินหน้าไปมาก มี
การนําเสนอยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 โดย สวทช. (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เมื่อสักครู่ 
ดร. บัณฑูร กล่าวถึง EU ที่ใช้ยุทธศาสตร์การลงทุนมากดดัน จะเห็นได้ว่า BCG เป็น trend ของโลก ในภาคธุรกิจ
เองมีสิ่งที่ เรียกว่า ESG ย่อมาจาก Environmental Social and Corporate Governance ซึ่งสอดคล้องกัน 
ต่อไปนี้ ภาคธุรกิจของไทยหรือชาติต่าง ๆ เมื่อจะดําเนินธุรกิจใดแล้วแต่ จะต้องมีมาตรฐานนี้กํากับว่าได้ดําเนินการ
ไปตามนี้หรือไม่ เพราะฉะนั้น ในการเตรียมความพร้อมของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน BCG เป็นเรื่องที่สําคัญมาก 
ดิฉันมีความรู้สึกส่วนตัวว่า รัฐบาลอาจเห็นเป้าหมายว่าเป็น BCG และ ดร. บัณฑูร ได้กล่าวไปแล้วว่าภาคเอกชนเป็น
ตัวขับเคลื่อน อันที่จริงรัฐบาลน่าจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในบางเรื่อง เช่น กฎระเบียบ ซึ่งยังมีเส้นทางอีกยาว
ไกล นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง 
 ประเด็นที่สองคือ การสร้างความเห็นร่วมกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมก็ดี ประชาชนก็
ดี ทุกคนน่าจะเห็นพ้องกันหรือมีฉันทมติในเส้นทางนี้ร่วมกับภาคเอกชน ดิฉันมีโอกาสได้ประชุมกับภาคเอกชนหลาย
หน่วยที่มองว่าเรื่องความยั่งยืนหรือการพัฒนาแบบสีเขียวเป็นสิ่งที่ดี แต่หมายถึงต้นทุนทางการลงทุนของ
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ภาคเอกชนไทยด้วย เขามองเป็นเรื่องของการทํา CSR มากกว่า แต่เป็นสิ่งที่ต้องทํา โจทย์คือ ทําอย่างไรจึงจะสร้าง
ฉันทมติโดยรวม ในเรื่อง EEC ดิฉันคิดไปไกลว่า ท้ายที่สุด เราจะหนีเรื่องนี้ไม่ได้ ภาคเอกชนที่จะมาลงทุนจาก
ต่างประเทศอาจต้องการบีบเราด้วยวิธีนี้ เราต้องถามว่า แล้วดีสําหรับเราในระยะยาวไหม ถ้าดีในระยะยาว รัฐบาล
อาจกําหนดเป็นนโยบายหรือเป้าหมายสร้างพ้ืนที่นี้ให้เป็น Green Logistics Hub ของภูมิภาคของเรา เป็นพ้ืนที่ที่
เป็น Net Zero Emission อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น อยากทิ้งประเด็นว่า อุปสรรคปัญหาของ BCG นั้นคือไม่เพียง
พอที่จะตั้งเป้าหมายหรือนโยบาย หากเส้นทางนั้นไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณท่านปลัดฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมจากผู้ฟังว่า นโยบาย BCG ต้องดึงดูดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือนํามาพัฒนาเศรษฐกิจไทย แต่ต้องคํานึงถึงการพัฒนาที่เรียกว่า inclusive growth 
ภายในประเทศผู้ประกอบการอาจจะปรับตัวไม่ทัน จึงอาจต้องการเงินทุน ระยะเวลา เทคโนโลยีเพ่ือปรับตัวโดยมี
กรอบนโยบายที่ชัดเจน คําถามคือ กระทรวงการต่างประเทศจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการส่งผ่านข้อตกลงต่าง ๆ ที่
ไทยลงนามไว้มาปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจที่ควร
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง SDGs และ climate change 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ท่านปลัดบุษยากล่าวถึงบทบาทของรัฐบาลที่มีความสําคัญในฐานะผู้อํานวยความสะดวก ผมเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง EEC เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่น่านํามาพูดคุยกัน EEC มีกฎหมายพิเศษคือ พ.ร.บ. EEC ที่สามารถข้ามกฎหมาย 5-
6 ฉบับได้ รวมทั้งด้านพลังงานด้วย แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ EEC เป็นพ้ืนที่นําร่องที่จะทดสอบเรื่องนี้ และยังเป็น 
sandbox ที่จะทดลองปฏิบัติการในหลายเรื่องรวมทั้ง peer-to-peer และ smart grid หลายโครงการที่ได้พูดกัน
ไปแล้ว EEC จะเป็นพ้ืนที่ที่พิสูจน์ว่า ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่โมเดล BCG ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ได้มากน้อย
เพียงใด ส่วนบทบาทเอกชนที่ท่านปลัดบุษยาได้ยกขึ้น จากการทํางาน ผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง เดิมทํา CSR 
จริงอย่างที่ว่า แต่วันนี้ลดลงไปมาก C จาก CSR เริ่มปรับตัวไปสู่ C อีกตัวคือ Core Business เริ่มปรับทิศทางของ
กระบวนการผลิต การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต ลดกิจกรรมประเภทวันเดียวจบ 
แบบ CSR ทั้งหลายลงไป แล้วใช้งบประมาณเพ่ือมุ่งไปสู่ทิศทางของ core business การดูแลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ Extended Producer Responsibility หรือ EPR เริ่มเข้ามา และมีอีก C หนึ่งที่พยายาม
มุ่งไปถึงคือ Collective Action หรือ Collaboration ระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งความพยายามที่ผ่านมาของ SDGs 
ดูเหมือนว่ายังต้องปรับวิธีการทํางานอีกมาก ส่วนนี้คือ Partnership ตาม SDG 17 ดังนั้นเป็นบทบาทของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องที่ต้องช่วยกันคิด 
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ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 ขอเสริม ดร. บัณฑูร ว่า ตอนนี้บริษัทใหญ่ ๆ ในไทยที่ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เรื่อง ESG 
ค่อนข้างมาก และได้ผนวก BCG เข้าไปอยู่ใน core business เพราะเห็นแล้วว่าการทํา Circular Economy ได้
ประโยชน์กับธุรกิจเขาด้วย ถ้าเราไปดูในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ จะเห็นว่าทําเรื่องนี้กันเป็นปกติมาก ไม่ว่าจะเป็น
การบําบัดน้ําเสียหรือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วขายในนิคมเอง ได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องกําไรด้วย ธุรกิจ
ใหญ่ ๆ มองว่า BCG เป็น core business ของเขาได้ แต่ที่อยากเสริมคือ แล้วธุรกิจเล็ก ๆ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ค่อนข้างมากจะปรับตัวอย่างไร ในอนาคต หากรัฐบาลไม่มีโครงการช่วยเหลือหรือผลักดัน ความคิด
เรื่อง BCG หรือ ESG จะอยู่แต่กับบริษัทใหญ่ อีกเรื่องหนึ่งคือ รัฐบาลต้องลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เอกชนคงไม่
สามารถไปลงทุนพลังงานสะอาดในระดับประเทศได้ นี่ต้องเป็นนโยบายภาครัฐว่าจะปรับตัวไปสู่พลังงานสะอาดได้
อย่างไร 
 
ดร. พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 ประเด็นพวกนี้ในทางเศรษฐศาสตร์คือ internalise the externalities การที่คนไม่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพราะตลาดไม่ได้บังคับให้ต้องรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าไป แนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหานี้คือ carrot and stick ด้านหนึ่ง 
รัฐต้องบังคับใช้กฎระเบียบให้เข้มข้นมากขึ้น และอาจต้องมีนโยบายภาษี วิธีที่จะทําให้ยั่งยืนได้จริงคือทําอย่างไรให้
เป็นธุรกิจหลัก มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ไม่ต้องจัด CSR รักโลกปีละครั้ง แต่ต้องทําทุกวัน ถ้ารัฐบาลไม่กําหนดกฎเกณฑ์ 
ต่างประเทศจะมากดดันเอง อีกทางหนึ่งคือ การเพ่ิมแรงจูงใจทางหนึ่งคือผู้บริโภคหรือตลาด ธุรกิจไหนที่ทําตาม
เงื่อนไขหรือมีความตระหนักต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค อีกทางหนึ่งคือ ถ้ารัฐบาลรู้ว่า
ตลาดล้มเหลวตรงไหน จะต้องไปหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นเรื่องแหล่งที่มาของพลังงานสีเขียว 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 อีกคําถามสําคัญของท่านปลัดฯ ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้ามองจากภาครัฐคือ จะสร้างฉันทมติในเรื่อง
เหล่านี้ในสังคมได้อย่างไร ปัญหาหลายอย่างที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
หรือแม้แต่เศรษฐกิจพอเพียง ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างฉันทมติ ดร. บัณฑูร ทํางานที่สถาบันธรรมรัฐฯ มาอย่าง
ยาวนาน พอจะมีประเด็นอะไรแบ่งปันในเรื่องนี้หรือไม่ 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ผมนึกถึงฉันทมติในเชิงแนวคิด วันนี้เรากล่าวถึง BCG ในภาคธุรกิจมี BSG รัฐบาลเคยพูดถึง Thailand 4.0 
ที่ไม่รู้ว่ามีเลือกตั้งแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้มีมาตลอด ถ้าเราจะมีความเห็นร่วมกัน เรื่อง
ที่ผมคิดว่าพูดคุยกันได้และสร้างฉันทมติได้คือเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถ้ากล่าวถึงคําว่าปฏิรูปและ
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ยุทธศาสตร์ชาติในขณะนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองไป แต่พอพูดถึง SDGs และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะก้าวข้าม
ความเป็นการเมืองไปได้มาก ผมคิดว่า เรื่องนี้พอเป็นไปได้และมีความหวังที่จะสร้างฉันทมติโดยเริ่มจากระดับ
แนวคิด 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอถามต่อเนื่องว่า คณะกรรมการนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กล่าวถึงเมื่อตอนต้น มีบทบาทในเรื่องนี้
อย่างไร 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs ที่
ท่านอาจารย์จุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน เคยมีข้อแนะนําว่า เราควรสร้างความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ในภาษาที่เขา
รู้จัก ไม่ใช่รูปแบบเดิมที่เราเคยสื่อสารกันในอดีต นี่เป็นบทบาทโดยตรงของคณะทํางานดังกล่าว 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 มีคําถามจาก ดร. ทิพรัตน์ บุบผะศิริ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยากรเห็นว่านโยบาย BCG Economy จะ
ช่วยชดเชยการเสียโอกาสจากการเข้าร่วมหรือการมีความตกลงการค้าเสรีบางข้อตกลงเนื่องจากการต่อต้าน
ภายในประเทศได้อย่างไรบ้าง 
 
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 ความตกลงบางอย่างอาจจะดูเหมือนบังคับให้เราเข้าไปก็จริง แต่อาจจะมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันการปฏิบัติ
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วย หากบางประเทศทํามาก แล้วเราไม่ได้ทํา ต้นทุนเราจะถูกกว่า เขาอาจจะมีมาตรการ
บางอย่างที่มาทําให้เราต้องปรับตัว ในด้านหนึ่งการเข้าร่วมความตกลงเหล่านี้อาจช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน
ภายในประเทศ หากเข้าร่วมแบบ unilateral หรือตามความสมัครใจอาจช่วยลดข้อจํากัดนี้ได้ เพราะท้ายที่สุด การ
ปรับตัวนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราด้วย 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 มีคําถามจากผู้ฟังว่า หน่วยงานส่วนกลางของไทยหลายแห่งมีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ เช่น ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ ของไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมของเกาหลี
ใต้ ขอถามว่า ควรทําอย่างไรให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุเป้าหมาย Thailand 
4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 
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ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 เกาหลีใต้มีนโยบายพัฒนา smart city และเราอาจเรียนรู้จากบทเรียนการพัฒนาเมืองของเกาหลีใต้ได้ 
เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่อยากจะเน้นว่า แต่ละเมือง แต่ละประเทศมีบริบทของ
ตนเอง โครงสร้างพื้นฐานอาจจะใช้เหมือนกัน แต่เรื่องชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง กฎหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ยังมีเรื่องการ
สื่อสารดังที่หลายท่านกล่าวไปแล้วว่า เข้าใจตรงกันหรือไม่ จึงขอเสนอแนะว่า ควรเข้าใจบริบทก่อนจะนํากรณีศึกษา
ของต่างประเทศมาใช้ 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ผมมีตัวอย่างการทํางานที่จังหวัดสิงห์บุรีภายใต้การทํางานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สิงห์บุรี
กําลังทํา smart city ท่านผู้ว่าราชการบอกว่า งานที่ส่วนกลางจะเข้ามาทําต้องตอบโจทย์พ้ืนที่ เรากําลังดึงความ
ร่วมมือจากเกาหลีใต้และ UNDP เข้าไปรองรับการแก้ปัญหา PM 2.5 เนื่องจากการคมนาคมขนส่ง ดังที่ ดร. กิริฎา 
กล่าวไป การนําประสบการณ์เข้ามาต้องมาตอบโจทย์คนในพ้ืนที่โดยคํานึงถึงบริบทความแตกต่าง ในกรณีนี้ เรานํา
แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ 
 
พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
 ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่าน วันนี้ผมได้ความรู้มากทีเดียว เรื่องแรกขอถาม ดร. กิริฎา เรื่องห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงและย้ายฐานการผลิตแน่นอน ผมมีข้อสังเกตว่า จีนจะปรับทิศทางจากการ
ส่งออกเป็นนําเข้ามากขึ้น ประเทศอ่ืนจะมีโอกาสส่งสินค้าเข้าไปได้มากขึ้นเช่นกัน ขอถามว่า เราจะสร้างขีด
ความสามารถหรือดึงบุคลากรที่มีความสามารถของไทยกลับมาเพ่ือให้ไทยเป็นที่รวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถเหมือนที่จีนทําได้หรือไม่ 
 ประเด็นที่สอง ผมเห็นด้วยกับ ดร. พิพัฒน์ ที่คิดแบบทหาร คิดจาก worst case scenario แต่ไม่ละทิ้ง 
best practice แต่เรายังไม่เห็นว่า การแบ่งข้ัวแยกข้างจะส่งผลอย่างไรต่อไทย ผมไม่คิดว่าเราจะต้องเลือก คิดคล้าย
ท่านทูตอนุสนธิ์ว่าจะแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างได้อย่างไร หลายเรื่องเราร่วมมือกับโลกตะวันตกได้ BCG หรือ ESG 
ก็ร่วมมือกันได ้
 มีคําถามต่อเนื่องถึง ดร. บัณฑูร เรามีคลัสเตอร์และ AIC หรือศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมอยู่หลาย
แห่ง มีรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาดูแล บาง AIC มีความเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน เรามีแนวคิดที่จะทํางานกับ
เพ่ือนบ้านหรือไม่ และจะสามารถยกระดับเป็นการพัฒนาข้ามพรมแดนได้อย่างไร 
 



 
 

  45 
 

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 เราอยากจะหยุด brain drain และสร้าง brain gain เพราะจะทําให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐาน
การผลิตสนใจประเทศไทย สิ่งที่เขาสนใจคือเราจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอทํางานให้เขาได้หรือไม่ ส่วน
ใหญ่เราตอบเขาว่ายังไม่มี ต้องใช้เวลาหา นี่เป็นข้อจํากัดที่ทําให้เขามองไปที่ประเทศอ่ืนแทน คําถามสําคัญคือ เรา
จะเพ่ิมศักยภาพของคนไทยอย่างไร นี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดและคุยกันได้อีกหลายชั่วโมง เรื่องการศึกษา เรื่อง life-
long learning ขณะนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัย ต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ตลอดเวลา ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังอ่อน
อยู่ ถ้าอยากให้คนเก่งอยู่กับเรา ต้องแสดงให้เขาเห็นโอกาส เรื่องการเมืองสําคัญ มีผลต่อบรรยากาศการทํางาน 
 
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 ผมเห็นด้วยว่า การเลือกทางใดทางหนึ่งมีต้นทุน ถ้าเป็นไปได้ เราไม่ควรเลือก สิ่งที่เราเห็นสมัยอดีต
ประธานาธิบดีทรัมป์คือบังคับให้เลือก ใครใช้ Huawei ออกจากแก๊งเราไปเลย อะไรแบบนั้น ดังนั้นทางเลือกไม่ใช่
ของเรา เราพยายามรักษาสมดุลและเปิดทางเลือกอ่ืน ๆ ไว้ให้หลากหลาย ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นเบอร์ 1 และ 
2 ของเราและของโลกทั้งคู่ ขณะนี้เปลี่ยนจากทรัมป์มาเป็นไบเดน แรงกดดันนี้ดูจะน้อยลง แนวทางจัดการคู่ต่อสู้จะ
แตกต่างกันไป ถึงจะ hope for the best แต่ควร prepare for the worst หวังว่าจะไม่ไปถึงจุดที่เราต้องเลือก 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 เรื่องการแบ่งคลัสเตอร์อาจแบ่งตามประเด็นทางเศรษฐกิจ ผมนึกถึงประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคที่เป็น
หัวข้อหลักในวันนี้ เราอาจต้องคิดในมิติใหม่คือแบ่งเป็น Ecological Zone ไม่ใช่แค่ Economic Zone หลายเรื่อง
ไม่มีเส้นแบ่งทางภูมินิเวศ อย่างเรื่องลุ่มแม่น้ําโขง เราเคยมี ACMECS ซึ่งควรใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ 
 
ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 
อดีตรองเลขาธิการอาเซียน 
 เวลาเราคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเน้นเรื่องสหรัฐอเมริกากับจีน แต่ในบริบทของไทย เรา
ยังมีภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีศักยภาพ มองไปอีก 10 ปีข้างหน้า ความเติบโตทางเศรษฐกิจระดับโลกจะมาจากเอเชีย 
ภูมิภาคนี้มีความสําคัญมาก เราจะสร้างสมดุลและใช้ประโยชน์จากสามผู้ เล่นนี้อย่างไร เพราะเราอยู่ตรงกลางพอดี 
อเมริกาสําคัญ จีนสําคัญ แต่ถ้ามองอนาคตจริง ๆ อินเดียสําคัญมาก มีศักยภาพที่จะเติบโต ที่สําคัญที่สุดคือ 
ประชากรอินเดียโตร้อยละ 2-3 ต่อปี ส่วนเอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย รวม ๆ กัน อัตราเติบโตน้อย
มาก วิศวกรไฟฟ้าราคาถูกที่สุดอยู่ที่อินเดียและมีจํานวนมาก การจะมองไปข้างหน้า ผมคิดว่าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับเอเชียใต้ไปด้วยจึงจะรักษาศักยภาพการแข่งขันของไทยได้ ต่อไปเราจะเป็นเจ้าภาพ BIMSTEC จึงอยากถาม
วิทยากรทุกท่านว่า มีความเห็นต่อเอเชียใต้อย่างไร 
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ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมเห็นด้วยว่า อินเดียสําคัญ เราอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือไม่ค่อยเข้าใจวิธีคิด วิธีทํางาน หรือวิธี
ดําเนินธุรกิจของคนอินเดีย คนไทยยังมีทัศนคติบางอย่างที่คงต้องเปลี่ยน เป็นเรื่องแปลกเพราะวัฒนธรรมไทยส่วน
ใหญ่รับมาจากอินเดีย ขอเชิญ ดร. กิริฎา 
 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 TDRI เคยศึกษาเรื่องเศรษฐกิจอินเดียและความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยกับอินเดีย และพบว่า อินเดีย
มีศักยภาพ คนมีกําลังซื้อ แต่เราชอบมองว่าอินเดียยากจน ทั้งที่จริง คนที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูงมีอยู่
ประมาณ 400 ล้านคน เป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่อินเดียไม่ค่อยเปิดรับการค้าการลงทุน หลายประเทศจึงมีความ
เข้าใจที่จํากัด และเมื่อไม่เข้าใจจึงพ่ายแพ้ ต้องถอยออกมา อินเดียมีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐ การ
ทํางานกับคนอินเดียไม่ง่าย เราไม่ได้เข้าใจวิธีการทํางานอย่างเต็มที่ เห็นด้วยกับอาจารย์สุทัศน์ว่า อินเดียมีโอกาส
ค่อนข้างมากในด้านการค้าและการลงทุน ขอกลับไปที่ประเด็น brain gain วิธีหนึ่งที่ทําได้ทันทีคือ ดึงดูดคนเก่ง ๆ 
โดยเฉพาะคนอินเดียเข้ามาทํางานในประเทศไทย นี่เป็นโอกาสของไทย แต่เราต้องศึกษาและเข้าใจอินเดียให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 
ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 
 ผมเห็นด้วยกับ ดร. กิริฎา ผมคิดว่า มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับอินเดีย เมืองไทย
มีวิศวกรชาวอินเดียมาทํางานเยอะมาก ที่จามจุรีสแควร์ช่วงพักเที่ยง DTAC มีคนทํางานมาจากเอเชียใต้เยอะมาก 
CEO ใหญ่ ๆ ในโลกเป็นคนอินเดีย ทรัพยากรพวกนี้อยู่ใกล้ ๆ เรา และถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จะเกิดปัญหา น่าสนใจ
เหมือนกันว่า จีนมองประเด็นนี้อย่างไร ถ้าจะขยายตลาดในระดับโลกและความเติบโตทางเศรษฐกิจ อินเดียน่าสนใจ 
ชนชั้นกลาง 400 ล้านคนของอินเดียโตเร็วที่สุดในโลก เร็วกว่าจีน ตรงนี้เป็นโอกาสมหาศาล แต่ถ้าไม่รีบมีปฏิสัมพันธ์
จะเป็นความเสี่ยงมหาศาลได้เช่นกัน ตอนนี้อัตราค่าแรงค่าจ้างระหว่างอินเดียกับจีนต่างกันมาก จะต้องมีการอพยพ
ย้ายถิ่นหรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรตามมาตามหลัก Heckscher-Ohlin เราอยู่ตรงกลางพอดี คําถามคือเราจะทํา
อะไร ผมคิดว่าเราช้ามาก คงต้องเร่งมากกว่านี้เรื่องอินเดีย 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมคิดว่า เราไม่รู้จักหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอ หรือมีทัศนคติบางอย่างต่ออินเดีย แม้แต่จีน เคยมีการกล่าวกัน
ว่า ประชากรจีน 1,300 ล้านคน กินลําไยไทยคนละเม็ด ก็ผลิตไม่ทันแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ คนจีนทุกคน
ไม่ได้มีกําลังซื้อ ทําไมไม่คิดว่าขายคนจีน 200 ล้านคน กินคนละ 50 เม็ด ผมคิดว่าเป็นทัศนคติใกล้เคียงกับเรื่อง
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อินเดีย ที่กําลังพูดกัน เราไม่รู้ว่า คนอินเดียมีกําลังซื้อมาก ที่ผ่านมา เราให้ความสําคัญแก่อินเดียในระดับหนึ่ง มี
น้อยประเทศมากที่มีสถานทูตและสถานกงสุลอยู่จํานวนมากในอินเดีย ขณะนี้ไทยมีสถานทูต 1 แห่ง สถานกงสุลอีก 
3 แห่ง แต่เห็นด้วยว่า เรายังทําอะไรได้อีกมากดังที่ ดร. สุทัศน์ กล่าว มีท่านอ่ืนจะเสริมประเด็นนี้หรือไม่ ขอเชิญ 
ดร. บัณฑูร 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 พอดีผมทํางานที่จามจุรีสแควร์ เห็นชาวอินเดียจํานวนมาก นึกว่ามาขอวีซ่า แต่จริง ๆ มาทํางานในบริษัท
ใหญ่ตามท่ี ดร. สุทัศน์ เล่าให้ฟัง ไทยมีจุดยืนคล้ายกับอินเดียในหลาย ๆ เรื่อง การเจรจา TRIPS ในหลายข้อบท เรา
ไปในทิศทางเดียวกับอินเดีย เราเคยไปศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบยาจากอินเดียในหลายกรณี เช่น การคุ้มครอง 
indigenous knowledge ของยา อายุรเวท และการจัดทําฐานข้อมูล เราไปกับอินเดียได้หลายเรื่องนอกเหนือจาก
การค้าและการลงทุนที่หลายท่านกล่าวไปแล้ว 
 
ดร. สุนทร ชัยยินดีภูมิ 
อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 ขอบคุณท่านทูตอนุสนธิ์ และผู้บรรยายทุกท่าน ผมขอให้ความเห็นสั้น ๆ ว่า เห็นด้วยกับอาจารย์สุทัศน์ว่า
ไม่ควรละเลยอินเดีย ผมเคยประจําการอยู่อินเดีย 4 ปี พอรู้ว่าเป็นอย่างไร แต่คิดว่าไม่ง่ายที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อินเดียเหมือนกับจีน ผมเคยมีความคิดว่า ทั้งจีนและอินเดียเป็น rising power ของเอเชีย พอผมไปอยู่อินเดีย 4 ปี 
ผมคิดว่าอินเดียไม่ใช่จีนแน่นอน หลายอย่างเทียบกับจีนไม่ได้ ตัวอย่างเรื่องความเป็นประเทศ  นโยบายรัฐบาลของ
จีนรวมศูนย์มากกว่า ไปได้ไกลกว่า ในขณะที่อินเดียเรามองว่าเป็นประเทศใหญ่ก็จริง แต่มี  internal borders มี
การเมืองและกฎระเบียบระหว่างรัฐต่าง ๆ การมองว่าส่งสินค้าไปที่หนึ่งแล้วกระจายไปทั่วประเทศก็ไม่ใช่ ต้องมอง
เจาะรายรัฐรายพ้ืนที่แทน รัฐบาลนายกรัฐมนตรีโมดีทราบว่า เส้นแบ่งเหล่านี้ทําให้อินเดียไม่สามารถดึงดูดนักลงทุน 
โดยเฉพาะบริษัทไทยหลายรายพยายามเข้าไปแล้วพบปัญหากันทั้งนั้น ขณะนี้มีประเด็นเรื่องเงินสมทบที่พยายามแก้
กันมานาน แต่ยังทําไม่ได้ ขอเสนอไว้เท่านี้ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 มีคําถามจากผู้ฟังขอถาม ดร. พิพัฒน์ และ ดร. กิริฎา ว่าไทยควรปรับตัวให้พร้อมรับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมในอนาคตภายใต้ Trade War และ Tech War เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยใน
อนาคตอย่างไร 
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ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 เราต้องพิจารณาตําแหน่งของเราเองว่า ถ้าเราอยากมีความสามารถในการแข่งขัน เราต้องปรับเทคโนโลยี
ให้สูงขึ้นสอดคล้องกับ Trade War และ Tech War ค่อนข้างชัดเจนว่า อุตสาหกรรมใหม่และความต้องการใหม่มา
จากสินค้าเทคโนโลยีทั้งสิ้น โจทย์คือ ทําอย่างไรจะสร้างการลงทุนที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยี เพราะวันนี้เราไม่สามารถจะแข่งขันในสินค้าที่ใช้แรงงานราคาถูกได้อีกต่อไปแล้วด้วยข้อจํากัดด้าน
โครงสร้างประชากรและค่าแรง เราควรลงทุนในด้านเทคโนโลยี ทําอย่างไรให้ไทยกลายเป็นจุดที่ดึงดูดการลงทุน
ด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้เล่นหนึ่งที่มีบทบาท ซึ่งไม่ง่าย แต่ถ้าเราไม่ตั้งต้น เราจะหลุดเลย มีองค์ประกอบสําคัญที่
ต้องทําหลายอย่าง ต้องเตรียมความพร้อมแรงงาน ถ้าแรงงานไม่พอ จะนําเข้าจากอินเดียเพ่ิมเติมได้หรือไม่ ทํา
อย่างไรให้คนที่อยากลงทุนด้านเทคโนโลยีมาเมืองไทย เราขาดอะไรต้องเพ่ิมเติมเรื่องนั้น ซ่ึงผมคิดว่ามีหลายเรื่อง  
 หนึ่ง ความชัดเจนของนโยบายว่าเราจะสนับสนุนหรือไม่ สอง ความพร้อมของตลาดแรงงาน วันนี้ภาพที่
เราเห็นคือ เงินลงทุนใหม่ ๆ ไม่ค่อยมาเมืองไทย และอาจย้ายออกจากเมืองไทยด้วย รัฐบาลอาจต้องทําความเข้าใจ
ว่าเป็นปัญหาอะไร กฎระเบียบหรือข้อจํากัดอ่ืน ๆ ผมเองมองว่า เราอาจมีเรื่องความพร้อมด้านแรงงานที่หลายคน
พอมาเมืองไทยก็บอกว่ามีแรงงานที่ได้มาตรฐานค่อนข้างจํากัด และการให้แรงจูงใจต่าง ๆ คงต้องช่วย ๆ กันเสนอ
ว่าโจทย์เป็นแบบนี้ จะแก้ปัญหากันอย่างไร 
 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 ประเด็นที่ ดร. พิพัฒน์ กล่าวไปค่อนข้างครอบคลุม แต่อยากขอเสริมว่า การเตรียมความพร้อมคงไม่ใช่แค่
รัฐบาลเตรียม นักธุรกิจและประชาชนต้องเตรียม ถ้าถามว่าโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร เทคโนโลยีดิจิทัลมา
แน่นอน BCG จะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต ทุกภาคส่วนควรมีความตระหนักและรับรู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และ
มีสองค่ายที่กําลังแข่งขันกัน แน่นอนว่า รัฐบาลควรมีบทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างดิจิทัลและพลังงานสะอาด อีกเรื่องหนึ่งคือการกําหนดกฎระเบียบ ประเทศท่ีสามารถพัฒนา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้รวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อธุรกิจด้วย 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ในเวลาจํากัด ผมอยากยกเรื่องที่ทั้ งสองท่านเปิดประเด็นไว้คือ regulation วันนี้ความคิดเรื่อง de-
regulation อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้อง re-regulation คือเขียนและออกแบบกันใหม่ด้วย สร้างนวัตกรรมด้าน
กฎระเบียบ หลายเรื่องท่ีต้องเติมเข้าไป ไม่ใช่แค่ลดหย่อนเพ่ืออํานวยความสะดวกอย่างเดียว แต่ต้องมี carrot and 
stick ต้องมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาตรการทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพ่ือเปลี่ยนวิธีคิด เรื่องนี้
จําเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคที่เราพยายามทําเรื่อง 
Regulatory Guillotine ต้องมีนวัตกรรมทางกฎหมายที่ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาใหม่ด้วย 
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ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 โดยที่เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร จึงขอยุติการสัมมนาแต่เพียงเท่านี้ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง
สามท่านที่กรุณามาเปิดประเด็นและให้ความกระจ่างในหลายเรื่อง ที่สําคัญ ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่
ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผลของการสัมมนาในวันนี้ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศจะนําไปสรุปรวบรวมกับการ
สัมมนาครั้งที่ผ่านมาและครั้งต่อไปเพ่ือประมวลเป็นเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อไป 
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บันทึกการสัมมนา ครั้งที่ 3 

การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล 
 

เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์9 
คุณกวี จงกิจถาวร10 

คุณธีรนัย จารุวัสตร์11 
 

ดําเนินรายการโดย 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ12 

 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาชุด “การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และบทวิเคราะห์เพ่ือนําไปจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการสัมมนาในวันนี้
จัดเป็นครั้งที่สามและครั้งสุดท้าย ก่อนหน้านี้ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน 
ไทยเปลี่ยน: ทิศทางการต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” และ “เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเดิมการสัมมนาทั้งสามครั้งจะจัดแบบพบหน้ากัน แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้การสัมมนาในครั้งที่สองและครั้งนี้ต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ 
 ในช่วง 10 ปีข้างหน้าเป็นช่วงที่เราต้องเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการทั้งที่ดีและไม่ดี สถานการณ์
โรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าจะสงบลงง่าย ๆ สถานการณ์การแข่งขันทางยุทธศาสตร์การค้าและ
เทคโนโลยีระหว่างมหาอํานาจ ในยุโรป เกิด Brexit โดยอังกฤษได้ออกจาก EU ไปแล้ว อาจส่งผลกระทบที่สําคัญ 
นอกจากนี้ ในทศวรรษ 2020 จะมี benchmark อยู่ 2-3 เรื่อง ไทยจะเป็นประธาน APEC ใน ค.ศ. 2022 และ
ประธานอาเซียนใน ค.ศ. 2029 อีกเรื่องที่สําคัญคือ ในช่วงกลางทศวรรษ ใน ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) กระทรวงการ
ต่างประเทศจะมีอายุครบ 150 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทบทวนภูมิทัศน์การต่างประเทศทั้งในระดับโลกและ
ภูมิภาค เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กระทรวงการต่างประเทศนําไปใช้ประโยชน์ 
 โดยที่โลกทุกวันนี้กําลังมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น สื่อออนไลน์มีบทบาทในการกําหนดวาระและประเด็นที่
ส่งผลต่อการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น จึงเป็นที่มาของหัวข้อการสัมมนาในวันนี้คือ “การทูต

                                           
9 เลขาธกิารมูลนธิิไทย 
10 สื่อมวลชนอาวุโส 
11 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนกัข่าวนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
12 ผู้อํานวยการศนูย์ศึกษาการต่างประเทศ 
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สาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” วิทยากรในวันนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทูตสาธารณะ
และโลกดิจิทัลโดยตรง ผมขอเริ่มการสัมมนาที่ท่านทูตธฤต เริ่มต้นจากประเด็นว่า การทูตสาธารณะคืออะไร เป็น
เครื่องมือทางการทูตอย่างไร เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของไทยอย่างไร และท่านคงเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมของ
มูลนิธิไทยซึ่งท่านเป็นเลขาธิการอยู่ในปัจจุบัน ขอเชิญท่านทูตธฤต 
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 สวัสดีทุกท่าน อันดับแรกขอขอบคุณศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ที่มีเรื่องนี้เป็นหัวข้อหนึ่งในซีรีส์การ
สัมมนาการต่างประเทศของไทย ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผมอย่างมากในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติ เรื่องท่ีเราคุยกันวันนี้ 
ผมอยากได้ความรู้ ความเห็น และข้อแนะนําจากทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 หัวข้อ “การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” มีคําสําคัญหลายคําทั้ง “การทูต” “การทูตสาธารณะ” 
และคําว่า “ดิจิทัล” ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้ปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้มาอยากจะแบ่งคําอธิบายออกเป็น 3 ตอนและเล่า
ให้ฟังว่า ผมกําลังทําอะไรอยู่ คําแรกคือคําว่า การทูต ที่โดยทั่วไปแล้ว ประเทศต่าง ๆ ทํากันท้ังนั้น มีตัวแทน มีการ
ทํางานเพ่ือผูกสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ (State to State) รัฐบาลหนึ่งติดต่อกับอีกรัฐบาลหนึ่งในการทําข้อตกลง ทํา
สัญญา ผูกสัมพันธไมตรี แก้ปัญหาที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ มีการทูตในลักษณะทวิภาคีหรือพหุภาคีด้วยเป็น
ต้น ส่วนนี้มีมานาน และยังคงมีอยู่ต่อไป เป็นเครื่องมือในการทํางานเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและแก้ปัญหาต่อไป
เรื่อย ๆ 
 ในการทูตโดยทั่วไป มีคําหนึ่งที่ใช้กันคือ hard power ที่เป็นองค์ประกอบของการทูตคือ “ไม้แข็ง” 
หมายถึง กําลังทางทหาร ขอบเขตกําลังอํานาจของชาติทางด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลต่าง ๆ ต่อมาคือคําว่า การทูต
สาธารณะ คํานี้ผมเองไม่ค่อยชอบ เพราะสื่อยาก แปลมาจากภาษาอังกฤษคําว่า public diplomacy ถ้าจะให้ง่าย
ขึ้นน่าจะเรียกว่า people diplomacy เพราะ “สาธารณะ” ในที่นี้คือประชาชน การทูตสาธารณะมีพัฒนาการมา
อย่างยาวนานตั้งแต่สงครามเย็น ย้อนไปในอดีต จะเรียกว่าการทูตได้หรือไม่ไม่ทราบ คือการหาพรรคพวกหาฐาน
เสียงของคนที่จะมาเป็น constituency หาคนที่ชอบเรา เช่นการเผยแผ่ศาสนาของคณะมิชชันนารี การหา         
ศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ ในลักษณะกว้าง ๆ ใกล้เคียงกับแนวทางของการทูตสาธารณะ เช่นเดียวกับการทํางาน
ของบริษัทต่าง ๆ การทํา CSR ในเขตที่เขาทํางานหรือเขตที่มีลูกค้าที่จะต้องไปผูกมิตรคือแนวทางของการทูต
สาธารณะ การทูตโดยทั่วไปคือ State to State แต่การทูตสาธารณะคือ State to People เวลาเราดําเนินการ
ทางการทูตกับประเทศใด ตัวแทนทางการทูตคือกระทรวงการต่างประเทศหรือกรมสารนิเทศ จะดําเนินการคู่ขนาน 
ไปผูกใจประชาชนประเทศนั้น ๆ ทําให้ประชาชนในประเทศนั้น ๆ เข้าใจหรือสนใจ หรือรักและนิยมประเทศของเรา
ด้วย 
 การทูตสาธารณะมีเครื่องมือที่เรียกว่า soft power ซึ่งมีมานานแล้ว แต่หลัง ๆ นักวิชาการ โดยเฉพาะ
เจ้าของคํานี้คือ Joseph Nye นิยามว่า soft power คือการโน้มน้าว การใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่างที่ไม่ใช่ hard 
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power และไม่ใช่การขู่เข็ญเพ่ือให้ผู้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาคล้อยตาม เครื่องมือการโน้มน้าวของแต่ละประเทศมี
ต้นทุน มีขอบเขต มีงบประมาณมาเกี่ยวข้อง สหรัฐอเมริกาทํามานานแล้ว มี USAID (United States Agency for 
International Development) มี AUA (American University Alumni) มีการมอบความช่วยเหลือ มี Peace 
Corps และมีองค์กรอย่าง AFS (American Field Service) ที่มาติดต่อหรือสร้างสัมพันธ์กับเยาวชน เมื่อก่อนเน้น
ไปที่สหรัฐอเมริกา ขณะนี้กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น นี่คือการทูตสาธารณะที่เป็นการผูกมิตรทั้งในระดับรัฐและระดับ
ประชาชน ในทางการเมืองคือการสร้างฐานเสียง ขยายฐานเสียง 
 ไทยทําเรื่องนี้หรือไม่ ผมพูดได้เลยว่า ประเทศไทยทําเรื่องการทูตสาธารณะมานาน และถ้าจะเปรียบเทียบ
กับหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน ไทยเป็นประเทศที่ทําเรื่องการทูตสาธารณะมากที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้น soft 
power ของไทยคืออะไร คําตอบอาจจะแตกต่างกันไป การทูตสาธารณะคือการสร้างความนิยม ทําให้เขารู้จัก 
จุดเด่นจุดขายมีเรื่องวัฒนธรรม เรื่องวัฒนธรรมมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่เรื่องศิลปะ วรรณกรรม โขน มวยไทย 
อาหารไทยเป็นต้น ขอเรียนว่าเท่าที่ทํางานในกระทรวงการต่างประเทศมา สถานทูตต่าง ๆ มีภารกิจในการทํางาน
เพ่ือส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ เพ่ือช่วยให้คนรู้จักเราจากแง่มุมเหล่านี้มากขึ้น น่าสนใจว่า คนในโลกโดยเฉพาะดินแดนที่
ห่างไกลรู้จักมวยไทยมากกว่ารู้จักประเทศไทย รู้จักมวยไทยก่อนรู้จักประเทศไทย แต่ผมไม่ได้ต้องการสรุปว่ามวย
ไทยเกิดจากการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ เพราะมีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน บางประเทศ
รู้จักอาหารไทย แต่ไม่ทราบว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหน นี่ต้องขอบคุณชาวไทยที่ออกไปช่วยเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็น 
soft power ของไทย 
 ที่จริง soft power ที่เป็นทางการเราก็ทํา เมื่อก่อนเรามีสพร. (สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) บัดนี้เปลี่ยนเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนส่งความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร ด้านสาธารณสุขไปทั่วโลก ในหลายประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา 
ในเอเชียใต้ เน้นมาก ๆ คือประเทศรอบบ้านเรา นี่คือตัวอย่างการทูตสาธารณะของไทย ผมเรียนได้ว่า สถานทูต
อาเซียนในประเทศต่าง ๆ จึงสนใจว่า ทําไมสถานทูตไทยถึงทํากิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง นี่เป็นกุศโลบายใน
นโยบายต่างประเทศที่ทําต่อเนื่องมา 20-30 ปี ตัวอย่างความสําเร็จหนึ่งคือ โตเกียวมีงานเทศกาลไทยอยู่ในปฏิทิน
ประจําปี และขยายออกไป มีคนเรียกร้องให้จัดอยู่ทุกปี ผู้เข้าร่วมขณะนี้เป็นแสนคนแล้ว 
 ผมพูดถึงเรื่องการทูตและการทูตสาธารณะซึ่งอยู่คู่กันมานานแล้ว การทูตสาธารณะที่ผมพูดไปจะออกมา
ในทาง hard sale เล็กน้อย ออกมาในรูปแบบที่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันการทูตสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เกิด
ปรากฏการณ์ว่า ผู้คนที่เราต้องการให้มาเป็นพวกหรือนิยมเราหรือรู้จักเรานั้น เกินขอบเขตชายแดน เกินขอบเขต
ทางรัฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ขณะนี้การทูตสาธารณะเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากยิ่งขึ้น ในห้วงเวลาที่โลก
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ความเห็นของประชาชนมีส่วนในการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาล ถ้าประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศหนึ่ง ผมคิดว่า รัฐบาลคงมีแนวโน้มมองประเทศนั้น ๆ ในทางบวก
มากขึ้น ยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด ขณะนี้คนไทยคลั่งไคล้เกาหลีมาก คนไทยรู้จักสินค้าเกาหลีอย่างดีและซื้อมาอุปโภค
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บริโภคในครัวเรือน วันนี้หากเรามีข้อกินแหนงแคลงใจกับรัฐบาลเกาหลี คนไทยอาจจะช่วยอธิบายแทนรัฐบาล
เกาหลีให้รัฐบาลไทยมองเกาหลีในแง่ดียิ่งขึ้นได้ เพราะฉะนั้นฐานเสียงของเกาหลีในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ 
มีมากมาย ตอนผมอยู่ที่บราซิล มีบอยแบนด์เกาหลีไปที่เซา เปาโล คนฟังเป็นหมื่น ๆ พอเพลงเกาหลีขึ้น คนบราซิล
ร้องเป็นเพลงเกาหลี ฟังแล้วขนลุกมาก ผมคิดว่าเขาได้ใจ นํามาสู่ เรื่องภาพลักษณ์ นํามาสู่เรื่องเศรษฐกิจ นํามาสู่
เรื่องเกียรติภูมิของคนเกาหลี 
 เมื่อสักครู่ผมนําเสนอว่า public diplomacy ในยุคดิจิทัลนั้นไร้พรมแดน ถ้าเรานิยามแบบง่าย ๆ ทันสมัย 
และฟังได้เข้าใจได้ทุกเพศทุกวัย public diplomacy คือการไปหาแฟนคลับ ในกรณีนี้ State คือประเทศไทยต้อง
ใช้เครื่องมือสร้างแฟนคลับตามกลุ่มรสนิยม เช่น รสนิยมมวยไทย รสนิยมอาหารไทย รสนิยมศิลปวัฒนธรรมไทย 
และล่าสุดคือ รสนิยมภาพยนตร์หรือซีรีส์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีรีส์วาย นี่เป็นกลุ่ม constituency ใหม่ที่เกิด
ขึ้นมาจากคําว่า “ดิจิทัล” จึงขอรวบยอดมาถึงหัวข้อในวันนี้คือคําว่า การทูตสาธารณะในโลกยุคดิจิทัล เราต้องไป
หาว่า อะไรเป็นจุดขาย เราอาจจะยังไม่รู้ว่า ขณะนี้ภาษาไทยกําลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ ล่าสุด ผมเห็นคลิปว่า
คนคอสตาริกา คนบราซิลเรียนภาษาไทย แม้จะไม่มาก แต่ขยายวงออกไป ต้องขอบคุณซีรีส์และภาพยนตร์ไทยที่
แพร่ออกไปด้วยดิจิทัล และไปสะกิดหูผู้ฟังว่าพูดอะไรกันบ้าง ดังนั้น การทูตทั่วไปก็ทําไป การทูตสาธารณะโดยรัฐก็
ทําไป หยุดไม่ได้ คนที่รักเราอยู่แล้วก็ให้วิตามินให้รักเราต่อไป คนที่มีปัญหาก็ต้องไปหาให้พบและให้ยารักษากลุ่ม
แฟนคลับเหล่านี้ไว้ 
 นอกจากนี ้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสําหรับการเข้าไปสู่กลุ่มใหม่ ๆ ในโลกไร้พรมแดน นี่มาถึงประเด็นว่า เราจะ
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายของรัฐ นโยบายต่างประเทศ นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ 
หรือนโยบายด้านต่างประเทศของกระทรวงอ่ืน ๆ ซึ่งทํากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขหรือด้านวัฒนธรรม ที่
จริง เอกชนมีบทบาทในการทํางานที่เกื้อกูลกับรัฐมาโดยตลอด ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความชื่นชมและให้เครดิตแก่
ผู้ที่ช่วยงานด้านการสร้างความนิยมไทย เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “ร่างทรง (Medium)” “Memoria” “One for the 
Road” ซึ่งผู้กํากับชาวไทยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซีรีส์ Y ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย สิ่งเหล่านี้เราสามารถอาศัยเพ่ือ
หาแฟนคลับแล้วขยายออกไปให้มีจํานวน ให้มีมิติเพ่ิมข้ึน 
 การเข้าถึงคนเหล่านี้ด้วยดิจิทัลทําให้แนวทางการทํางานของเราเปลี่ยนไป มีศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย 
Oxford ชื่อ Corneliu Bjola เขาบอกว่า การทูตในยุคดิจิทัลเปลี่ยนรูปแบบไปหมดแล้ว เพราะมีความรวดเร็วมาก 
ความรับรู้ของมนุษย์เปลี่ยนไป ทั้งภาษา ความยาวความสั้น การกําหนดหัวเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรับรู้ 
สุดท้ายคือ Big Data ที่ทําให้เกิด precision diplomacy ขอใช้คํานี้ เพราะ Big Data และดิจิทัลทําให้เราสามารถ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เจาะเข้าถึงกลุ่มที่ชอบเรา เป็นแฟนเรา เป็น influencer ของเราหรือเป็น influencer ที่
ต่อต้านเรา ไปวัดความรู้สึกของคนแบบถูกกฎหมาย เราสามารถใช้ดิจิทัลเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพ่ือชี้แจง
หรือสนับสนุน ป้อนสิ่งที่เขาชอบให้เขาได้ด้วย ในรอบที่สอง ผมจะขอพูดถึงมูลนิธิไทยซึ่งคือกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อน public diplomacy ของประเทศไทย 
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ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณท่านทูตธฤต ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เราเข้าใจว่ากําลังคุยกันเรื่องอะไร ผมเองไม่ชอบคําว่า 
การทูตสาธารณะ ผมคิดว่าการแปลคําว่า “public” ในที่นี้ไม่น่าจะใช้คําว่า “สาธารณะ” ควรเป็นคําว่า 
“สาธารณชน” มากกว่า ผมคิดว่าที่ท่านทูตธฤตให้คําจํากัดความมาทําให้เห็นภาพชัดเจนว่านี่คือการทูตระหว่างรัฐ
ของเราเองกับประชาชนในรัฐอื่น เป็น State to People ไม่ใช่ State to State ซึ่งผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์มาคงจะเห็น
ภาพได้ชัดเจน 
 อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากคือเรื่องแฟนคลับ เราจะสร้างขึ้นมาอย่างไร ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ 
เรื่องของวัฒนธรรม อาหาร การท่องเที่ยว ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ทําอยู่แล้วและได้ผลอย่างมาก แต่ดูเหมือนกับว่า ความ
เข้าใจประเทศของเราในหมู่ชาวต่างประเทศยังไม่กว้างขวางนัก เขารู้จักเราผ่านอาหาร มวยไทย ภาพยนตร์ แต่ยัง
ไม่รู้จักประเทศไทย ไม่รู้ว่าระบบของเราเป็นอย่างไร คนของเราคิดอย่างไร ทําให้เกิดคําถามว่า เวลาสื่อหรือรัฐบาล
ต่างประเทศมองมาที่ไทย เขามองผ่านแนวคิดแบบไหน หรือเรื่องราวที่เรียกว่า narratives ที่เกิดขึ้นมีส่วนในการ
กําหนดนโยบายของเขาอย่างไร เราควรสร้าง narratives ให้รัฐบาลหรือประชาชนในต่างประเทศเข้าใจเราได้
อย่างไร ซึ่งคุณกวีสามารถให้ความเห็นและข้อคิดท่ีน่าสนใจเพราะทํางานด้านนี้ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ขอเชิญครับ 
 
คุณกวี จงกิจถาวร 
 ขอบคุณศูนย์ฯ ที่เชิญผมมา ผมดีใจที่ได้ฟังท่านทูตธฤตด้วย สมัยที่ผมเป็นนักข่าวต้องไปตามข่าวจากท่าน
โฆษกท่านนี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดีมากมาเขียนข่าว ประเด็นแรกท่ีท่านทูตธฤตพูดถึงนี่สําคัญมาก แฟนคลับ
ของประเทศไทยมีมาก แต่ค่อนข้างจะดุเดือดและดุร้าย ฉะนั้นผมจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าเราจะสร้างแฟนคลับที่ดี
และเข้าใจอัตลักษณ์ของไทยได้อย่างไร แฟนคลับกลุ่มแรกที่เราต้องพูดถึงคือแฟนคลับในประเทศไทยเอง เพราะ
เรื่องราวของไทยที่เผยแพร่ออกไปข้างนอกและสะท้อนกลับมาหลายเรื่องมาจากแฟนคลับในประเทศไทย อัตลักษณ์
ของไทยที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทยเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ที่คนภายนอกรับรู้ เราจําเป็นต้องมีฉันทมติใน    
อัตลักษณ์ของไทยก่อน ไม่ใช่มองแบบแยกส่วนกัน ที่ท่านทูตธฤตพูดมานั้นถูกต้อง อัตลักษณ์ไทยไม่มีปัญหาเลย ทุก
คนรู้ว่าต้มยํากุ้งอร่อย ทุกคนรู้ว่าผัดไทยอร่อย ทุกคนรู้ว่าหนังไทยดีมาก มีเรื่อง LGBT มีความทันสมัย สิ่งเหล่านี้ดี
มาก แต่ประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินนโยบายต่างประเทศยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นเราอยู่ในยุคโค
วิด-19 สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายปัจจุบันทันด่วนคือ การฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย เรื่องนี้กระทรวงการ
ต่างประเทศออก infographic มาแล้วอย่างชัดเจนเรียบร้อย แม้ว่าจะล่าช้าไปบ้าง แต่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้แฟนคลับชาวต่างประเทศในไทยและคนไทยในไทยด้วย ผมจะยกตัวอย่างอีกห้าหกเรื่องที่จําเป็นต้องสนใจ 
 ผมอยากให้ความสําคัญเรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าว สําคัญมาก เพราะเป็นข่าวทุกวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามี
ปัญหาเรื่อง TIPs (Trafficking in Persons) Report ของสหรัฐอเมริกาที่ลดระดับประเทศไทยทําให้ภาพลักษณ์
เสียหาย ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยได้พยายามช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เรื่องการท่องเที่ยววิถีใหม่ เรื่อง Phuket 
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Sandbox มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก มีเรื่องความพร้อมของไทยด้านสาธารณสุขที่ช่วงแรกออกมาดี แต่ช่วง
หลังมีประเด็นปัญหาวัคซีน แล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีความเข้าใจผิดกับ สปป. ลาว และที่สําคัญที่สุดในช่วงหลัง มีเรื่องเกี่ยวกับคนไทยเอง เรื่องบุคลากร
ชาวไทยในต่างประเทศ นี่คือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ในยุคดิจิทัล เราคงไม่
พูดถึงแค่การทูตประชาชนในยุคดิจิทัล แต่ในขณะนี้เราใช้คําว่า “การทูตดิจิทัล” ไปแล้ว อย่างในอาเซียน 18 เดือน
ที่ผ่านมามีแต่การประชุมออนไลน์ แต่การทูตดิจิทัลมีปัญหาว่า จริงจังแค่ไหน หลาย ๆ อย่างมีแต่พูดกัน ไม่ได้มีการ
ลงนามหรือผูกพันทางด้านเอกสาร นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 
 เรื่อง narratives เป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผม ผมเขียน narratives ของไทยอย่างบ้าคลั่งมาเป็นเวลา 30 
กว่าปี เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อสักครู่ท่านทูตธฤตพูดถึง Big Data แต่สําหรับผม ผมสนใจเพ่ิม cloud data ใน
โลกดิจิทัล ผมต้องการใส่สาระหรือประเด็นที่เป็นความคิดของคนไทยเข้าไปในโลกดิจิทัล หมายความว่า ถ้ากดหา
อะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยจะต้องมีความคิดเห็นของคนไทย ผมจะเน้นการนําเสนอความเห็นที่มาจาก
ประสบการณ์หรือค่านิยมของไทย มาจากสภาพแวดล้อมของคนไทย ซึ่งความเห็นนี้อาจจะแตกต่างหรือไม่ 
politically correct มากนัก 
 อีก narrative หนึ่งที่เป็นกระแสหลักจะมาจากปฏิสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆ ไม่
ว่าสื่อหลักหรือสื่อออนไลน์ ผสมออกมาเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านทาง Facebook Twitter 
Instagram และ wired service ซึ่งอย่างหลังสุดนี่ยังสําคัญมากเพราะว่าแพร่หลายทั่วถึง wired service ที่มี
อิทธิพลที่สุดของโลกในขณะนี้คือ Reuters สามารถสร้างกระแสและคําจํากัดความเกี่ยวกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
แล้วมีคนนําไปเผยแพร่ต่อว่าเป็น genocide regime หรือไม่ รัฐบาลนี้ทําได้ดีหรือไม่ ผมจําได้ว่า รัฐบาลและ
สื่อมวลชนไทยในช่วงต้นปีของปีที่แล้วที่เราต่อสู้กับโรคระบาด ไม่มีใครกล้าบอกเลยว่า ประเทศไทยมีระบบ
สาธารณสุขที่ดี มีความมั่นคง สามารถจัดการปัญหาได้ เรามีอาสาสมัครหรือ อสม. จนกระทั่งเริ่มมีการพูดถึงใน
สื่อมวลชนระหว่างประเทศ พอ Reuters บอกว่า ประเทศไทยนี่ดี มี อสม. คนไทยถึงได้เริ่มมีความมั่นใจเพราะฝรั่ง
บอกว่าดี เราถึงได้คิดว่าของเราดี แต่เรากลับไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเอาชนะ narratives ของฝรั่งได้ เพราะ 
narratives ของไทยไม่มีความเห็นร่วมกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของ narratives ได้ลําบาก ด้านหนึ่งอาจจะดี 
แสดงว่าเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย แต่ความเห็นที่แตกต่างนี้ควรมีจุดร่วมกันจึงจะมีน้ําหนัก 
 narratives ของไทยในเรื่องสาธารณสุข เรื่องวัคซีนในขณะนี้เริ่มเป็นไปในทางลบ เพราะมีข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงออกมามาก ผมมักจะบอกว่า ส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้เป็นข้อเท็จ ๆๆๆ จริง เสียมากกว่าข้อเท็จจริง เราต้อง
เขียน narratives ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงของสังคมไทย จะต้องให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา นี่ สําคัญ
ที่สุด สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของไทยที่นอกเหนือไปจากมวยไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวไทย มโนห์รา 
ภาพยนตร์ เราจะต้องริเริ่มเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคมไทยในทุกมิติออกมาแล้วส่งเข้าไปในโลกดิจิทัล เพ่ือ
นําเสนอสาระเก่ียวกับประเทศไทย 
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 ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง soft issues แต่ส่วนที่เป็นปัญหาและจะต้องกระโดดข้ามออกไปคือเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและวิถีประชาธิปไตย เรายังไม่มีจุดร่วม ความคิดยังหลากหลายอยู่ จําเป็นที่จะต้องสร้าง
บุคลากรภายในประเทศที่คอยช่วยเสริมสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TIPs Report หรือประมง IUU ก็ดี 
มาตรฐานของเรายังไม่เป็นมาตรฐานสากล พอต้องปรับตัวตามมาตรฐานสากล จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทําไมเรา
ต้องทําตาม ซึ่งเรามักพูดกันเองว่าเป็นการตามก้นฝรั่ง ที่จริงไม่ใช่ ตั้งแต่นี้ต่อไป ต้องบอกว่า มาตรฐานสากลจะเข้า
มามีบทบาทในการกําหนดเรื่องเล่าของไทยด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดการค้าของไทยในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา จะมีการคํานึงถึงคุณภาพสิทธิมนุษยชนว่า มีการใช้แรงงานเด็กหรือไม่ เรื่อง Carbon Neutrality สิ่ง
เหล่านี้จะประกอบกันเป็นอัตลักษณ์ไทยที่บริบูรณ์ healthy และ holistic 
 ดังนั้น เราจึงจําเป็นที่ต้องสร้าง narratives ของไทย โดยเริ่มจากภายในก่อน หลายครั้งสื่อมวลชน
ต่างประเทศจะอาศัยข้อมูลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไปขยายต่อ บางครั้งเป็นความคิดของคน ๆ เดียว
เท่านั้น แต่ไปขยายจนเป็นเรื่องราวใหญ่โต ไม่ได้มององค์รวม เราจําเป็นต้องสร้าง narratives ที่สะท้อนสภาพความ
เป็นจริงของสังคมไทย เราไม่ต้องกลัว สังคมไทยเป็นสังคมที่ เสรีและเปิดกว้าง แม้จะมีข้อจํากัด ทุก ๆ สังคมมี
ข้อจํากัด เวลาผมเขียนข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย นโยบายต่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่
ผ่านมา ผมจะนิยามประเทศไทยเป็นเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่สอบตก เรากําลังสอบซ่อมในบาง
วิชาเช่นเรื่อง TIPs Report เรื่อง IUU สอบผ่านมาแล้ว แต่ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ต้องสนใจ บางเรื่องเราทําได้ดี เรื่อง 
LGBT เรื่องสื่อ หลายคนบอกว่าสื่อประเทศไทยไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไม่จริง สื่อมีสิทธิเสรีภาพ แต่ความเป็นวิชาชีพ
จะต้องมีความทัดเทียม มีมาตรฐานร่วมกัน ข้อจํากัดบางอย่างจําเป็นต้องมีคําอธิบาย ในการประเมินสิทธิเสรีภาพ
สื่อในแต่ละประเทศนั้นน่าสนใจ ในโลกนี้ มีองค์กรที่ประเมินอยู่ประมาณ 26 องค์กร มีอยู่ประมาณสองสามประเทศ
ในอาเซียนที่ไม่มีการประเมิน เช่น สิงคโปร์ บรูไน ทั้งที่สื่อของเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพ และเนื่องจากสิทธิเสรีภาพไม่มี 
จึงไม่มีความหลากหลายทางความคิดมากนัก ของประเทศไทยมีการตอกย้ําเรื่องความแตกแยก เรื่องความ
หลากหลายมาก จึงแสดงออกต่างกัน 
 จากนี้ต่อไป สิ่งที่เราต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักหรือสื่อออนไลน์ หนึ่ง ต้องมียุทธศาสตร์การ
สื่อสารซึ่งสําคัญมาก รัฐบาลนี้มีการแถลงข่าว แต่ไม่มียุทธศาสตร์การสื่อสารที่ต่อเนื่อง โปร่งใส เรื่องนี้สําคัญมาก 
การพูดคุยกับประชาชนจะต้องมีการสื่อสารทุก ๆ วินาที ไม่เป็นในลักษณะเฉพาะกิจ รัฐบาลชุดนี้สื่อสารเป็นเรื่อง ๆ 
แต่การสื่อสารควรต่อเนื่องสม่ําเสมอ และจะต้องมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนหรืออะไรก็ตาม สอง จะต้องให้สื่อมี
ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ บางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ข้อมูลที่บูรณาการ มักจะให้เพียงส่วนหนึ่ง แล้วนักข่าว
จะนําส่วนนี้มาขยายต่อ สังคมไทยมีข่าวที่เป็นความจริงบางส่วน แล้วนํามาขยาย ขยายแล้วเละตุ้มเป๊ะไปเลย นี่เป็น
ความรับผิดชอบของสื่อ เป็นการใช้เสรีภาพเต็มที่แต่ไม่มีคุณภาพ อย่างกรณีการนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์ของ
สหรัฐอเมริกามีความเข้าใจที่บิดเบือนไปมาก และจะมีคนสนใจติดตามมากขึ้นในอนาคต 
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 สาม จะต้องมีการสร้างบุคลากรของรัฐบาลที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มสื่อมวลชน กลุ่ม influencer ต่าง ๆ 
และกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ NGOs องค์กรที่ไม่หวังผลกําไร ที่รัฐบาลไทยใช้คําว่า NPOs หรือ Non-Profit 
Organisations เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไทยขาดความเข้าใจอยู่มาก ประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจาก NGOs 
ในการทําให้สังคมไทย free and open ในช่วงหลัง มีกฎหมายออกมามากขึ้นที่จะช่วยเพ่ิมความโปร่งใสให้ความ
ร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ประเทศไทยไม่เคยขับไล่ NGOs จะเห็นว่า NGOs ดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Human Rights 
Watch, Amnesty International, International Commission of Jurists และอีกประมาณ 87 องค์กรหลัก ๆ 
ยังอยู่ในเมืองไทย หน่วยงานรัฐจําเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความม่ันคง ผมไม่ห่วงกระทรวงการต่างประเทศ ผมเป็นห่วงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะเข้าใจแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในไทย 
จึงมองงานต่าง ๆ ที่ NGOs ทําในแง่ลบ เรื่องนี้สําคัญมาก ๆ ต้องฝึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถอธิบายตนเองเป็น
ภาษาต่าง ๆ ให้ได้ และควรเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับ influencer ต่าง ๆ ในไทย นอกจากนั้น ยังมีประเด็น
ความรวดเร็วในการตอบโต้ข้อเท็จ ๆๆๆ จริงทั้งหลาย อย่างกระทรวงการต่างประเทศ เวลามีข่าวปลอมขึ้นมา ตอบ
โต้รวดเร็วมาก มี infographic เผยแพร่ทาง social media ต่าง ๆ แต่ social media ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยนําเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่รัฐให้ เพราะความน่าเชื่อถือยังมีน้อยอยู่ 
 ในภาพรวมขอสรุปว่า เราต้องเริ่มจากภายในประเทศก่อนในการสร้างความคิดเห็นที่มีจุดร่วมกัน ความ
หลากหลายเป็นเรื่องปกติ แต่เราจําเป็นต้องมีจุดร่วมของ narratives เพ่ือส่องตัวเองออกไปข้างนอกและให้สะท้อน
กลับมา ผมไม่เป็นห่วงภาพลักษณ์ของเราในแง่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิม เรื่องนี้ดีมาก ๆ แต่อัตลักษณ์ยุคใหม่ 
เช่นเรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องสร้าง narratives 
ขึ้นมา แต่จะสร้างได้ต้องมีความรู้สึกร่วมกันในระดับหนึ่ง แล้วเขียนออกมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ผม
พยายามสร้างข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษใน cloud data ในโลกดิจิทัล ไม่ใช่ต้องการจะค้นหาเรื่องประเทศไทยมีแต่
ข้อเขียนของชาวต่างประเทศ การเล่าเรื่องของไทยควรจะมาจากคนไทย มาจากฐานข้อเท็จจริงและค่านิยมของไทย 
เราจําเป็นต้องมยีุทธศาสตร์การสื่อสารทีด่ีทั้งของรัฐและเอกชนที่มีความต่อเนื่องทุกวินาที และมีความโปร่งใส 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณคุณกวี เป็นความเห็นของผู้ปฏิบัติที่อยู่ในแวดวงมา 30 กว่าปี อยากจะเชิญผู้ปฏิบัติอีกท่านหนึ่ง ซึ่ง
ท่านอาจจะมาในยุคที่มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้นคือคุณธีรนัย เมื่อสักครู่ คุณกวีพูดว่า เราต้องสร้างฉันทมติ
ภายในประเทศ ซึ่ งเริ่มจากการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ คือเป็น domestic engagement ไม่ใช่  
international engagement ในแง่มุมของกระทรวงการต่างประเทศ เราอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องเข้าใจมากข้ึน
ว่า เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไร จะทําเองโดยตรง หรือทําผ่านสื่อ หรือ
อย่างไร ขอเชิญคุณธีรนัย 
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คุณธีรนัย จารุวัสตร์ 
 วันนี้มาพูดในฐานะคนทํางานสื่อมวลชน เป็นคนนอกจริง ๆ ไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีแนวคิดทางวิชาการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการทูตมาก่อนเหมือนกับทั้งสองท่าน ขอย้ําว่า วันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจาก
มุมมองคนนอกมองเข้ามา หลาย ๆ เรื่องกระทรวงการต่างประเทศทํามานานแล้วหรือมีแผนที่จะทําอยู่แล้ว วันนี้
อาจจะเป็นเหมือนการสอนหนังสือสังฆราช ขอบอกว่า หลายอย่างท่ีกระทรวงทําเก่ียวกับ domestic engagement 
และการใช้สื่อดิจิทัลนั้นทําดีอยู่แล้ว น่าชื่นชม วันนี้บทบาทของผมคือมาลองเสนอหรือวิเคราะห์ว่า กต. สามารถต่อ
ยอด engagement ที่ดีอยู่แล้วได้อย่างไร 
 ข้อแรกคือ ประเด็นการต่างประเทศถือเป็น “ลูกเมียน้อย” ในวงการข่าวที่สื่อเองไม่ค่อยสนใจ คนอ่านไม่
ค่อยสนใจ กต. เองจะเป็นข่าวเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เวลาเกิดเรื่องไม่ดีกับคนไทยในต่างประเทศ นี่อาจ
เป็นข้อแรกที่ต้องพิจารณาเรื่อง domestic engagement คือเปลี่ยนแนวทางการทํางานจาก passive เป็น 
proactive เวลามีข่าวที่ควรเป็นประเด็น ต้องรีบแถลงและชี้แจง อย่ารอให้สํานักข่าวไทยไปเสนอข่าวจากข่าว
ต่างประเทศ บางทีมีข่าวมา กต. ยังไม่ทันแถลง ปรากฏ wired service หรือสํานักข่าวต่างประเทศไปทําข่าวแล้ว 
กต. ยังไม่ทันมีโอกาสได้ชี้แจง สื่อไทยนําไปลงแล้ว นี่คือเรื่องของ narratives ใครสร้าง narratives ได้ก่อน คนนั้น
ได้เปรียบ กรณีหนึ่งที่จําได้ดีในฐานะสื่อมวลชนคือเมียนมา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาไทยแต่เช้า 
แต่กว่า กต. จะแถลงหรือยอมรับว่ามาจริงก็บ่าย ๆ เย็น ๆ แล้ว ในเวลานั้น สํานักข่าวต่างประเทศพากันรายงานไป
หมดแล้ว สื่อไทยไปนํารายงานของต่างประเทศมา คนกําหนด narratives จึงกลายเป็นสื่อต่างประเทศไม่ใช่ กต. 
 ตัวอย่างอีกสองสามเรื่องคือ COVAX ทําไมไทยไม่เข้า COVAX ไม่เข้าเพราะอะไร มีเหตุผลอะไร หรือความ
คืบหน้าในการเจรจาเรื่องวัคซีนกับต่างประเทศเป็นอย่างไร ซึ่ง กต. เองชี้แจงอยู่ ผมเข้าใจ แต่อาจจะเร็วได้มากกว่า
นี้ ล่าสุด สื่อต่างประเทศรายงานว่า ไทยมีแผนจะบล็อกไม่ให้ AstraZeneca ส่งวัคซีนออกไปให้ฟิลิปปินส์และ
มาเลเซีย กต. มีการชี้แจงเรื่องนี้ให้สื่อไทยฟังแล้วหรือยัง นักศึกษาไทยที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ไปไม่ได้ กต. 
เจรจากับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ไปถึงไหนแล้ว เรื่องเหล่านี้ต้องติดตามและชี้แจงเรื่อย ๆ หลาย ๆ เรื่อง กต. พูดไม่ได้ 
กรมสารนิเทศมีโฆษกแค่คนสองคน ที่จริงเรื่องนี้แก้ได้ไม่ยาก กต. อาจจะมอบหมายหรือกําหนดเจ้าหน้าที่หรือคน
พูดไว้เลย เรื่องนี้ท่านนี้พูด เรื่องนั้นท่านนั้นพูด ถ้าเป็นเรื่องนี้ ต้องไปยื่นไมค์ให้ท่านนี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการ
ปัจจุบันของ กต. ก็ได้ อาจจะดึงอดีตข้าราชการ อดีตทูต หรือคนนอกวงการมาช่วยให้ข่าวและบูรณาการให้ทุกคนมี 
talking points กว้าง ๆ ไปในทางเดียวกัน แล้วทุกคนจะ win-win สื่อได้ข่าว กต. ได้พ้ืนที่สื่อและ narratives 
อย่างที่ กต. ต้องการสื่อสาร ท่านอธิบดีกรมสารนิเทศจะโล่งใจมีคนมาช่วยงาน 
 ที่ผ่านมา กระทรวงทํางาน passive ไปบ้าง ถามคําตอบคํา แต่ในสมัยนี้ที่เป็นดิจิทัล ต้อง proactive เรื่อง
ไหนที่สื่อไม่รู้ สื่อไม่ถาม แต่ กต. คิดว่าควรรู้ ควรแถลงไปก่อนเลย ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างเรื่อง climate change 
เป็นประเด็นสําคัญ สื่อไทยควรรู้ คนไทยควรรู้ กต. สามารถมีบทบาทนํา กําหนดประเด็นเองและแถลงได้เลย อย่า
รอให้เป็นข่าว ต้องเป็นข่าวเอง 
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 อะไรที่ควรเป็นข่าวบ้าง ผมเสนอให้ กต. มีปฏิสัมพันธ์กับข่าว 5 ประเภทให้ครบ 
 1. เรื่องดีของคนไทยในประเทศไทย 
 2. เรื่องดีของคนไทยในต่างประเทศ 
 3. เรื่องเดือดร้อนของคนไทยในต่างประเทศ 
 4. เรื่องดีของคนต่างประเทศในไทย 
 5. เรื่องเดือดร้อนของคนต่างประเทศในไทย 
 เรื่องแรก เรื่องดีของคนไทยในไทย เราเห็นมามาก กต. ทํา ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ทํา แต่
ขอเสนอว่า กต. และหน่วยงานพันธมิตรควรแปลเรื่องราวที่ดีเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเราพูดเป็นภาษาไทย เล่าในไทย
กันเองก็จบ ท่านรู้จักเว็บไซต์ The Cloud ไหม เนื้อหาแบบนั้นเลย เว็บนี้นําเสนอแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคมไทยที่
น่าสนใจมาก มีความสร้างสรรค์ แต่เสียดายที่เป็นภาษาไทย ผมคิดว่า กต. น่าจะนําเรื่องราวเหล่านี้ไปแปลเป็น
ภาษาอังกฤษและขยายผลต่อกับชาวต่างชาติ 
 เรื่องที่สอง เรื่องดีของคนไทยในต่างประเทศ กต. ทําอยู่แต่ผมว่าไม่มากเท่าที่ควร อยากให้นําเสนอมาก
ขึ้น คนไทยมีชื่อเสียงในต่างประเทศมาก ล่าสุด มีคุณอภิชาติพงศ์ (วีระเศรษฐกุล) ซึ่ง กต. แสดงความยินดีไปแล้ว 
อันนี้ดี จริง ๆ อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังมากระดับเมืองคานส์ อาจจะเป็นร้านอาหารไทยที่ประสบความสําเร็จ
ในต่างประเทศ เชื่อหรือไม่ว่าร้านอาหารไทยบางที่ได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่น อย่างที่ท่านทูตธฤตบอก การ
นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้จะทําให้ประชาชนไทยรู้สึกภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสร้าง soft power ของตัวเอง ไม่
จําเป็นต้องแสดงความยินดีเฉพาะสโมสรฟุตบอลที่มีเศรษฐีไทยไปลงทุนอย่างเดียว 
 เรื่องที่สาม เรื่องเดือดร้อนของคนไทยในต่างประเทศ กต. ต้องแสดงให้เห็นว่า ใส่ใจและพร้อมจะช่วย
แก้ปัญหาเวลาคนไทยในต่างประเทศมีเรื่องเดือดร้อน อย่างน้อยท่ีสุด ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า กต. รับรู้ปัญหาและ
พ่ึงพาได้ในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างแดน อย่างล่าสุด กระแสเหยียดคนเอเชียในประเทศตะวันตกเป็นกระแส
รุนแรงมากตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาดมา คนไทยหลายคนกลัวว่า ถ้าไปต่างประเทศจะตกเป็นเหยื่อ และมีคนเชื้อสาย
ไทยเป็นเหยื่อแล้ว ผมไม่แน่ใจว่า กต. เคยแสดงท่าทีต่อปัญหานี้หรือไม่ เคยมีการพูดคุยกับสถานทูตหรือหน่วยงาน
ทางการของประเทศต่าง ๆ หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ กต. อาจรับไว้พิจารณา 
 เรื่องต่อมา เรื่องดีของคนต่างชาติในไทย พูดตรง ๆ ว่าแทบไม่ค่อยได้ยิน แต่คนต่างชาติในไทยทําเรื่องดี ๆ 
ไว้มาก ตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาดมา มีชาวต่างชาติในไทยรวมกลุ่มกันทําการกุศล นําอาหารไปแจก ช่วยกันระดมทุน
ช่วยเหลือคนไทย ชุมชนไทยที่เผชิญโควิด-19 เป็นกลุ่มคนต่างชาติที่รู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคนไทย อยากช่วยเหลือ
สังคมไทยที่เขาอาศัยอยู่ ที่มีชื่อเสียง ททท. เคยประชาสัมพันธ์เรื่องกลุ่มชาวต่างชาติไปเก็บขยะตามชายหาด กลุ่ม
นักดําน้ําชาวต่างชาติดําน้ําไปงมขยะที่เกาะเต่า นี่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ผมคิด
ว่า น่านํามาขยายความต่อมาก ๆ นี่คือ narratives เราพูดเรื่องตัวเองแล้วต้องให้คนอ่ืนพูดเรื่องของเขาที่เขาเผชิญ
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มาจริง ๆ ในไทยด้วย ทั้งในหมู่คนไทยและในหมู่คนต่างชาติในไทยคือ เราจะสร้างแฟนคลับอย่างไร นี่ไง เรามีแฟน
คลับแล้ว แต่เราจะนํามาใช้ประโยชน์อย่างไร 
 สุดท้าย เรื่องเดือดร้อนของคนต่างชาติในไทย ในฐานะสื่อมวลชน ผมรู้สึกว่า กต. อาจจะต้องแสดงตัวว่า 
เราฟังเสียงคนต่างชาติในไทย ประเทศไทยชอบโฆษณาตัวเองว่าเป็น Hub อย่างนั้นอย่างนี้ ชวนคนมาลงทุน ชวน
คนมาเท่ียว แต่เมื่อพลเมืองต่างชาติมีปัญหา เราต้องแสดงออกว่าเราสนใจคุณ เราเหลียวแล หรืออย่างน้อยที่สุดเรา
พร้อมรับฟังปัญหาของคุณ กต. ต้องมีบทบาทนํา ปัญหาที่คนต่างชาติประสบมีอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามาเฟีย 
ปัญหาความไม่เป็นธรรม การกําหนดราคาสองแบบที่แตกต่างกัน คนไทยจ่าย 10 บาท ทําไมฝรั่งที่จ่ายภาษีในไทย
ต้องจ่าย 200 บาท ฝรั่งตําหนิมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมา กต. จะไม่ค่อยกล่าวถึงปัญหาเหล่านี้ ล่าสุด Phuket 
Sandbox แค่คนต่างชาติคนเดียวโพสต์เล่าเรื่องโดนกักตัว แผนเที่ยวล่ม เดินทางมาเครื่องบินลําเดียวกันกับคนติด
โควิด-19 แค่นี้ก็กระทบภาพลักษณ์ท่ีพยายามสร้างกันขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลว่าทําไม กต. จําเป็นต้องออกมาช่วยชี้แจง
และสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จะปล่อยให้ ททท. รับศึกฝ่ายเดียวคงไม่ไหว 
 เรื่องวัคซีนนี่ชัดเจนมาก มีวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ชาวต่างชาติไม่ทราบเลยว่า พวกเขาจะได้รับ
วัคซีนเมื่อไหร่ ผมเห็น กต. เพ่ิงออกมาพูดเมื่อวานเรื่องเกณฑ์การรับวัคซีน ซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้ว เทียบกับและ
ประเทศที่คนไทยไปอยู่ รัฐบาลเขาดูแลไม่เลือกเชื้อชาติ แต่คนต่างชาติในไทยเขารู้สึกว่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็น
พลเมืองชั้นสอง ล่าสุด น่าจะเป็นทูตเนเธอร์แลนด์ที่โพสต์ทํานองว่า ข้าพเจ้าหวังว่า ทางการไทยจะดูแลคนต่างชาติ
ที่ทํางานในไทยให้เหมือนกับที่รัฐบาลต่างชาติดูแลชาวไทย อยากจะฝาก กต. ให้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ 
 ในประเด็นว่า จะสร้าง engagement เพ่ิมเติมอย่างไร ผมขอเสนอว่า กต. ต้องเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
รุ่นใหม่ให้มากขึ้น ผมเชื่อว่า ทุกคนคงเห็นด้วยว่าคนรุ่นใหม่สนใจข่าวต่างประเทศ เขาเป็นพลเมืองโลก เขามี global 
mind ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ใช้ภาษาได้ อยากให้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ อยากให้
สถานทูตไทยในต่างประเทศลองศึกษาแนวทางของสถานทูตต่างประเทศในไทยว่าเขาเล่นกระแสหรือใช้มุกตลก ใช้ 
meme อย่างไร อารมณ์ขันเป็นสมบัติชาติของคนไทยอยู่แล้ว อย่างสถานทูตออสเตรเลียมีการอธิบายคําว่า “แกง” 
ให้คนออสเตรเลียฟังว่าแกงคืออะไร ทําไมคนไทยใช้บ่อย สถานทูตสวีเดนมีการเล่นประเด็นเล่นกระแสบ้างเป็นบาง
เวลา ผมอยากเห็น กต. กล้าทดลองอย่างนี้บ้าง คําสําคัญคือคําว่า “experiment” ทดลองสื่อสารกับคนรุ่นใหม่และ
โลก social media เราจะดูแข็งดูขรึมตลอดเวลาคงไม่ได้ น่าจะลองเล่นกับอารมณ์ขันดูบ้าง 
 ส่วนการสื่อสารภายในประเทศ เรื่องการใช้ สื่อใหม่ ผมคิดว่า กต. มาถูกทางแล้ว มี Podcast มี 
Clubhouse แต่สิ่งที่ควรทําในอันดับต่อไปคือลองเล่นกับพวกผู้สร้างเนื้อหา พวก vlogger ที่เป็นคนชอบพูดเรื่อง
ต่างประเทศ ชอบเที่ยวต่างประเทศ มีการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ น่าจะเป็น partner ทํางานกับ กต. ได้ โดยส่วนตัวผม
ชอบมิ้นท์ I Roam Alone ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ติดตามดูช่องรายการแล้วคิดว่า เป็นพลเมืองต้นแบบที่ดี 
ชอบออกไปข้างนอก ไปดูต่างประเทศ แล้วกลับมาเล่าเรื่องที่เจอให้คนไทยฟัง ถ้า กต. สามารถสร้างคนไทยให้เป็น
แบบ I Roam Alone ได้มาก ๆ น่าจะดี อาจจะมีโครงการประกวดหรือปั้น vlogger นักเล่าเรื่องด้วยวิดีโอ กต. 
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อาจจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ไปต่างประเทศแล้วผลิต multimedia content เรื่องท่ีไปเรียนรู้มาให้คนไทยฟัง แล้ว
เขาจะมาขอบคุณ กต. ที่ให้ทําโครงการดี ๆ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Youtube ใช้ Tiktok เป็นหลัก คนไทยสมัย
นี้ชอบดูมากกว่าชอบอ่าน ที่สําคัญคือต้องทําต่อเนื่อง 
 ข้อต่อมา ผมอยากเห็น กต. มีปฏิสัมพันธ์กับนักข่าวต่างประเทศในไทยให้มากขึ้น ผมมีประสบการณ์ส่วนตัว
โดยตรงและขอชมว่าที่ผ่านมา กต. ทําได้ดีมาก มี briefing มีความพยายาม outreach เชิญมาร่วมงานเลี้ยง มาเตะ
บอลด้วยกันกับคนในกระทรวง มีจัดทริปไปต่างจังหวัดด้วยกัน แต่ผมคิดว่าทําได้มากกว่านี้ ทําเป็น retreat แบบ
ข้ามวันข้ามคืน ให้รู้จักกันแบบไม่เป็นทางการ ถ้ามีเรื่องนี้ให้โทรหาคนนี้ โดยเฉพาะเรื่องสําคัญคือ เรื่องวีซ่าของ
นักข่าวต่างประเทศ ขอฝาก กต. พิจารณาด้วย ผมอยากให้ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ให้นักข่าวต่างประเทศมี
ปัญหาน้อยที่สุดเวลามาทําข่าว คุณกวีบอกว่า ทางการไทยต้องเปลี่ยนชุดความคิดเกี่ยวกับ NGOs ต่างชาติ กับ
นักข่าวเช่นกัน อย่าไปมองว่าเขาเป็นคนมาจับผิดประเทศไทย อย่าไปผลักไสเขา ผมคิดว่า สื่อต่างประเทศเป็น soft 
power projector ที่ดีมาก ไทยมีชื่อเสียงในการเป็นศูนย์กลางด้านสื่อของภูมิภาค ใครจะมาทําข่าวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต้องมาไทยที่แรก ไทยเป็นฐานสําคัญของการเล่าเรื่องอาเซียน เราสามารถดึงมาเป็นจุดแข็งด้วย
การสร้างภาพลักษณ์เป็นศูนย์กลางด้านสื่อในระดับโลกได ้
 ผมคิดว่า กต. ต้องทําให้คนไทยเข้าใจปัญหาระดับนานาชาติที่สําคัญ และไทยจะมียุทธศาสตร์ที่ รองรับ
ประเด็นเหล่านี้อย่างไร ทําให้คนทั่วไปเห็นภาพใหญ่ว่า ไทยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาระดับโลกที่เผชิญอยู่
อย่างไร เช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง disinformation campaign ที่มีการใช้ไทยเป็นฐาน
ท่ามกลางสถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างสองมหาอํานาจในภูมิภาค ไทยจะทําอย่างไร ยุทธศาสตร์ของไทยเป็น
อย่างไร ไทยยืนอยู่ตรงไหน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ child pornography ไทยจะแก้ไข
อย่างไร จะมีบทบาทอย่างไร และประชาชนทั่วไปจะมีส่วนช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาได้อย่างไร เป้าหมายคือทําให้
ประชาชนเห็นว่า การกระทําในระดับตัวบุคคลส่งผลต่อเนื่องในระดับชาติและนานาชาติ ประชาชนทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระดับโลกได้ และมีความเข้าใจพ้ืนฐานว่าประเทศไทยเองสามารถมีบทบาทในระดับโลกได้ 
ผมเชื่อว่า ถ้า กต. ทําได้ พลเมืองไทยจะกลายเป็นพลเมืองโลก อาจจะเริ่มจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะกระทบทุกคนบนโลก และต้องอาศัยการแก้ไขที่เป็นความร่วมมือจากทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว 
ชุมชน ประชาชน รัฐบาล ไปจนถึงประชาคมโลก ก่อนเกิดโควิด-19 เราเดินมาถูกทาง สังคมไทยมีความตื่นตัวอย่าง
มากเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นข่าวดังไปทั่วโลก เสียดายโควิด-19 ทําให้สิ่งที่เราเริ่มต้นไว้ดีค่อย ๆ หายไป กต. 
อาจต้องเน้นย้ําบทบาทการมีส่วนร่วมของคนไทยว่าเป็นตัวแสดงที่สําคัญในการแก้ปัญหาระดับโลก ทําให้คนไทย
เป็นพลเมืองโลก 
 ท้ายที่สุด มองในฐานะสื่อมวลชน ผมคิดว่า กต. ต้องสลัดภาพว่าเป็น “คนแก้ต่าง” ให้รัฐบาลอย่างเดียว 
ผมเชื่อว่า กต. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทย ภาพที่คนข้างนอกมองเข้า
มาคือ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรมีความสามารถ มีความเข้าใจโลก เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง 
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แต่ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามา กต. กลายเป็นเครื่องมือแก้ต่างให้รัฐบาลนั้น ๆ เสมอ ผมจึงอยากฝากให้ กต. พิจารณาว่า 
อย่าไปแลกความน่าเชื่อถือของตัวเองกับการแก้ต่างให้รัฐบาลอย่างเดียว 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณคุณธีรนัย นี่เป็นเหตุผลที่เชิญมาพูด เพราะเราอยากจะฟังอะไรอย่างที่คุณกวีพูดไว้ว่าเราควรหัน
กลับมามองตัวเอง อยากให้มีคนที่เป็นกระจกเงาให้เราบ้าง ส่วนอะไรจะทําได้มากได้น้อย หรือควรทําไม่ควรทํา
อย่างไร เป็นเรื่องที่กระทรวงฯ ควรรับไปพิจารณา ผมมีหน้าที่รวบรวมและนําเสนอ ด้านหนึ่งเราฟังจากผู้ปฏิบัติใน
แวดวงสื่อแล้วว่ามองปัญหาเรื่องการทูตสาธารณะหรือการสร้าง engagement ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
อย่างไร ข้อเสนอเหล่านี้ มูลนิธิไทยอาจรับไว้พิจารณาดําเนินการได้ ขอเชิญท่านทูตธฤต 
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 ผมได้ข้อมูล ความรู้ วิธีการทํางานต่อไปข้างหน้ามากมายจากท้ังคุณกวีและคุณธีรนัย ขอออกตัวก่อนว่า ผม
ออกจากกระทรวงการต่างประเทศมานานแล้ว ออกแบบเป็นทางการ แต่ยังทํางานสนับสนุนกระทรวงการ
ต่างประเทศมาตลอดตั้งแต่เกษียณ แต่ในฐานะอดีตข้าราชการกระทรวง มีเรื่องหนึ่งที่ผมพูดแล้วยังเป็นจริงอยู่เสมอ 
ทันทีที่ผมเข้ารับตําแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศเมื่อ พ.ศ. 2549 ช่วงหลังรัฐประหารใหม่ ๆ เวลานั้นผมบอกตัวเองว่า 
ผมอยู่กระทรวงการต่างประเทศมามีหน้าที่ในการแก้ไขภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาตลอด ทุกวันนี้เรายังอยู่ใน
อารมณ์นั้น การแก้ไขภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นธรรมชาติ เป็นความจริงแห่งชีวิต ท่านทั้งสองที่อยู่ในวงการสื่ อ
คงทราบว่า “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียตังค์” นี่เป็นคําพูดของพ่ีช้างซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ผมเคารพมาก ท่านบอก
ว่า “ไอ้น้อง มันเป็นอย่างนี้แหละ” ข่าวร้ายเป็นเหมือนกับอาหารของสื่อที่ทําให้สื่ออยู่ได้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสื่อ
ประเทศไทย จะเป็น Reuters หรืออะไรก็ดีสามารถพลิกเรื่องของคน ๆ หนึ่งใน Phuket Sandbox ให้มาครอบงํา
สิ่งดี ๆ ทั้งหมด นี่ไปโทษสื่อไม่ได้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบฟังข่าวร้ายหรืออ่านข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี 
 ถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้ เราอาจตั้งโจทย์ใหม่ว่า เราจะสู้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี้ได้อย่างไร เราหาสิ่งที่คน
ชอบกินไปป้อนเขาบ้างได้ไหม เพ่ือให้เกิดความสมดุล บางทีสปอตไลท์อาจจะหันมาหาเราบ้าง กลับมาที่หัวข้อ 
“การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” มีองค์กรหนึ่งชื่อว่า มูลนิธิไทยหรือ Thailand Foundation เป็น
เครื่องมือหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นองค์กรอิสระ จะเรียกว่า NGO ก็ได้ เพราะมีบอร์ดแบบ PPP คือ 
Public-Private Partnership มีหน่วยงานข้างนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไรมา
เป็นองค์ประกอบของ Thailand Foundation ขณะนี้มีอายุ 10 กว่าปี ผมเพ่ิงมารับตําแหน่งได้ปีเศษ จะว่าไปก็
เหมือนเด็กอายุ 10-12 ปี Thailand Foundation ทําอะไร กลับไปท่ีคําเดิม คือการหาแฟนคลับ และทําอะไรที่เป็น
กระแส ใช้เครื่องมือต่าง ๆ หรือนําเสนอสารที่เป็นทางการ หรือสารที่ทางการอาจจะไม่สะดวกใจนักที่จะเอามาเล่น
มาปั่น เพราะมีความไม่เป็นทางการมากเกินไป นี่คือบทบาทการทํางานของ Thailand Foundation 
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 คุณกวีพูดถึง narratives ผมจําใส่ใจมานานแล้วว่า เราต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยว่าคนต่างประเทศมองเราแล้ว เขาเห็นอะไร ผมพูดเสมอว่า คนชาติหนึ่ง ๆ อย่างคนไทยมี ความรับรู้
เข้าใจต่อคนประเทศต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน คนจากภูมิภาคหนึ่งเราอาจจะมีกําแพง มีข้อสงสัย หรือมีข้อระวังเกี่ยวกับ
เขา แต่ถ้าเขามาจากอีกภูมิภาคหนึ่ง เราอาจจะรู้สึกอยากเดินเข้าไปพูดคุยกับเขา อยากจะแนะนําตัวเอง นี่เป็น  
shade ความรับรู้เข้าใจของคนไทยต่อโลกที่ไม่เหมือนกัน แล้วความรับรู้นี้เกิดจากอะไร อย่างแรกคือต้นทุนของ
ประเทศ นั้น ๆ อย่างที่สองคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความเชื่อ ความรู้สึก ข้อมูลที่เรารวบรวมมา หรือข้อมูลที่สื่อ
ต่าง ๆ นําเสนอหรือยัดเยียดให้คนชาติเหล่านั้น แล้วทําให้รู้สึกแตกต่างกันไป ถามง่าย ๆ ว่า คุณมีความเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับแอฟริกา คนไทยจะบอกว่า ดํา ทราย ๆ แห้ง ๆ แล้ง ๆ ไม่ค่อยมีเงิน ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เลย อย่าง
แอฟริกาใต้ท่ีผมไปอยู่คือยุโรปดี ๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ใส่เข้ามาในความคิดเราจะเป็นตัวสร้างความรับรู้ 
 เรื่อง narratives เราพยายามจับขึ้นมา ไม่ว่าคนจะมองประเทศไทยอย่างไร ไม่ว่าผมจะแก้ภาพลั กษณ์
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน IUU FAA (Federal Aviation Administration) TIPs ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องกล่าวถึงทั้งหมด มีความจําเป็นต้องสอดส่องดูแล พูดแทน
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นปาก เป็นมือ เป็นตา แต่องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
มาจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่เป็นองคาพยพของประเทศ เราเป็นทนายของประเทศ ลูกค้าของเราคือประเทศไทย 
ลูกค้าของเราเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ผมเป็นทนาย ต้องทําให้ประเทศเป็นที่เข้าใจดีที่สุดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ถ้า
ผิดเราอาจจะต้องยอมรับ แต่ใช้วิธีการทางการทูต จะมีทางออกท่ีทําให้ประเทศและประชาชนของเรามีจุดยืนและมี
ความรับรู้เข้าใจที่ดีได้อย่างไร อะไรที่ดีก็ดี อะไรที่ไม่ดีก็ทําให้เบาลง 
 narratives ของประเทศไทยเราสร้างเองได้ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมประมวลจากเพ่ือนในวงการการทูต คําถาม
ของผมคือ เวลาคนต่างชาติพูดถึงคนไทยเขาพูดถึงเรื่องอะไร เราต้องมีจุดดี ไม่อย่างนั้นจะไม่มีสักขีพยานว่า คน
มากกว่า 40 ล้านคน มาเที่ยวประเทศไทยก่อนโควิด-19 เขามาทําไม เขาได้ยินเรื่องสิทธิมนุษยชน เขาได้ยินเรื่อง 
IUU ต่าง ๆ นานา อาจจะมีจํานวนหนึ่งที่ไม่มา แต่คนที่มาเขามาทําไม เขามาเมืองไทยด้วยเหตุผลสําคัญหนึ่งคือ เขา
ชอบคนไทย ถามต่อไปว่า เขาชอบคนไทยเพราะอะไร มีศัพท์สองสามคําที่เราได้พูดกันไปแล้วคือ Respect การ
ยอมรับคนอ่ืน Compassion มีเมตตา มีความใจดีใจกว้าง Openness มีความเปิดกว้าง นี่คือสิ่งที่เราประมวลมา
ได้ว่าเวลาคนต่างชาติมาประเทศไทยเขารู้สึกว่าเขาสบายดี เขาได้รับการต้อนรับและยอมรับ ประเทศไทยมองคน
แบบต้อนรับหมด เราเปิดกว้างและเรามีเมตตา 
 เมื่อวานมีคนส่งคลิปของคนลาวในเมืองไทยมาให้ผมดู คนลาวคนนั้นคิดว่า ประเทศลาวโชคดีที่อยู่ใกล้ ๆ 
กับไทย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาชอบ ทั้งเรื่องวัฒนธรรมที่ใกล้กัน เรื่องโอกาสในการทํามาหากิน เรื่องค่าใช้จ่ายที่
ถูกและมีเหตุผล เขามีเงิน 20 บาทสามารถเดินทางไปได้ไกลมากในกรุงเทพฯ หรือมีเงิน 200 บาทสามารถเดินทาง
ไปได้ทั่วประเทศไทย นี่เป็นสักขีพยาน เป็นสิ่งที่สําคัญ ผมเองอยากสะท้อนความเป็นจริงทั้งที่เป็นบวก ความจริงที่
เป็นลบต้องอยู่บนความจริง การทูตที่ประสบความสําเร็จและยั่งยืนคือการทูตที่อยู่บนพ้ืนฐานความจริง  แต่วิธีที่จะ
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ทําให้ข้อเท็จจริงนั้นออกไปควรมีลักษณะอย่างไรเป็นทักษะทางการทูต คนลาวที่เป็น influencer คนนั้นเขาบอก
เพ่ิมเติมด้วยว่า คนไทยใจดี ใจกว้าง ใจบุญ นี่ตรงกับสิ่งที่เราคิดเรื่องอัตลักษณ์ของคนไทยที่คนข้างนอกมองและตรง
กับความเป็นจริงของคนไทยคือ Respect มีความเคารพต่อผู้อ่ืน มีความเมตตา มีความใจกว้าง ใจกว้างในที่นี้
หมายความว่ามีอะไรมารับไว้พิจารณาหมด ซึ่งอาจมีความหมายในทางไม่ดีด้วย แต่ความใจกว้างนี่คือเราไม่ปฏิเสธ 
เรายอมรับบางอย่างที่อาจจะไม่ดี แล้วเราไปปรับปรุงในภายหลัง ไม่เหมือน hard culture ในบางที่ท่ีคุณไปเจอเขา
แล้วเขาจะเย็นชากับคุณเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในหน้าหนาว ความเย็นชา การไม่ตอบคําถาม และถามว่าเกี่ยวอะไรกับ
เขา นี่คือ narratives ที่มูลนิธิไทยนํามาเป็นจุดขาย 
 มูลนิธิไทยมี motto คือ “Connecting People Through Goodwill and Friendship” People คือ 
public diplomacy ส่วน goodwill and friendship คือความเชื่อมั่น ต้องมีความเชื่อมั่นระหว่างกัน ถ้าเราพูดถึง 
narratives ที่เรากําลังจะบอกชาวโลก ถามคนต่างชาติเวลาคนไทยเดินเข้ามาหา คุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ คุณเห็นคน
ไทยมีน้ําใจ มีความใจกว้าง มีอัธยาศัยไมตรี มีความเคารพผู้อ่ืน หม้อต้มที่จะทําให้ได้ตัวยาเหล่านี้ออกมาคือสามสี่
อย่างที่ผมและมูลนิธิไทยกําลังจะนําเสนอสู่ชาวโลก หนึ่งคือ Culture and Heritage ที่เป็นที่มา คนไทยไม่ได้ชื่น
ชมวัฒนธรรมและมรดกของคนไทยด้วยกันเองเท่ากับที่ชาวโลกชื่นชมและเห็นคุณค่า คุณกวีบอกว่า เรามี
ความสามารถด้านสาธารณสุข มี อสม. ต่าง ๆ แต่เราไม่กล้าที่จะพูดจนกระทั่งมีคนมาชื่นชม ในประเด็นนั้นมีข้อดี 
ผมไม่อยากจะบอกว่าเราดีอย่างไร เก่งอย่างไร เพราะคนอ่ืนเขาอาจจะไม่ได้มองเราอย่างนั้นก็ได้ โลกทัศน์ที่คนข้าง
นอกมอง ผมอยากให้เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรา แล้วให้เขานําไปอ้างอิง อย่างนั้นจะเนียนกว่า สมจริงกว่า สิ่งเหล่านี้
เราทํากันมาก ต้องชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ ที่พยายามผลิตข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ แต่ประเด็น
คือชาวต่างชาติบริโภคไม่ได้เนื่องจากเป็นภาษาไทย แต่อีกไม่นานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นภาษาอังกฤษ เสียเงินเล็กน้อย 
เหมือนทําให้อาหารที่คนเห็นแล้วบอกว่ากินไม่ได้เพราะไม่เข้าใจกินได้ง่ายมากขึ้น ภาษาอังกฤษที่ว่า เราใช้การจัด
หมวดหมู่ต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วิจิตรศิลป์ ช่างสิบหมู่ วรรณกรรม มวยไทย อาหารไทย แต่สิ่งเหล่านี้
เราจะไม่ทําในสิ่งที่คนอ่ืนทําดีอยู่แล้ว เราต้องมี narratives ของมวยไทย เป็นเรื่องราวของ Respect ศิลปะ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่วนสาระหลักของอาหารไทยที่เราเล่าเป็นเรื่อง taste and feel เป็นเรื่องของคุณค่า ให้เขารู้สึก
ว่า ไปดูผัดไทยจาก ททท. มาแล้ว เขาได้น้ํามะขามเปียก ได้อาหารไทยที่ดีต่อสุขภาพของเขาอย่างไร 
 อันที่สองคือ Thai Studies and Exchange Programs เป็น public diplomacy แบบเดิม คือการให้
ทุน การส่งอาสาสมัครไปที่ต่าง ๆ แต่สิ่งที่ผมสนุกและกําลังจะเกิดขึ้นคือ expat programme เรามีชาวต่างชาติใน
ประเทศไทยจํานวนมหาศาลรวมทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วย แต่ไม่มีคนนําเสนอหรือย่อยสิ่งที่น่าสนใจให้เขา
โดยตรง ไม่มีกิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับคณะทูตซึ่งมีอยู่หมื่นกว่าคน นักธุรกิจที่มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่เป็นชาว
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นใน ปตท. หรือ ThaiBev องค์กรเหล่านี้อยากส่งมาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มาดูว่าประเทศ
ไทยเป็นอย่างไร มีจุดเด่นอะไร ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเหมือนกัน ผมกําลังคุยกับคุณคริสโตเฟอร์ ซึ่ งเป็นลูกครึ่งไทย-
บริทิช 200% จะทํารายการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ถ้าคุณจะอยู่ในประเทศไทยต้องรู้จักประเทศไทยและรู้จักคนไทย
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ในแก่นสารหรือ narratives ของคนไทย เรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป อะไรก็ตามที่เป็นข้อดี วัดที่เป็น
ไอคอนของประเทศไทยทั้งวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว วัดอรุณมีจุดเด่นอะไร คุณรู้ไหมว่า ผ้าไทยเป็นอย่างไร เราต้องการให้
คนเหล่านี้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ชวนผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาร่วมด้วย คุณจะไปบริโภคข้อไม่ดีอย่างไร จะมีเรื่อง
ดี ๆ เป็นตัวเปรียบเทียบ เราหวังว่าคนเหล่านี้จะเป็น storyteller หรือเป็น blogger กลุ่มเป้าหมายยังรวมนักเรียน
ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย และผู้ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือฯ จากจุฬาฯ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี
ชาวกัมพูชาเรียนอยู่มาก นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะทํา 
 อีกสองกิจกรรมหลักของมูลนิธิไทยคือ Buddhism and Meditation เวลาเรานําเสนอเราใช้คําว่า 
Spiritual Values and Meditation ในหม้อต้มที่สร้าง Respect Compassion Openness มีที่มาจากความเชื่อที่
เราได้รับการกล่อมเกลามาจากในครัวเรือน ในวัด รวมทั้งศาสนาอ่ืน ๆ ด้วยที่ผมยอมรับและชื่นชมว่ามีส่วนในการ
สร้าง narratives ของคนไทยตามท่ีว่ามา Buddhism and Meditation ถ้าลงในรายละเอียด จะเห็นกลุ่มแฟนคลับ
ใหม่ ๆ ที่ต้องการแสวงหาอะไรที่จะล้างพิษให้ตัวเองจากประเด็นใหม่ ๆ ในโลก รวมทั้งเรื่องของดิจิทัลด้วย ในบาง
ประเด็น Buddhism สามารถล้างพิษของปัญหาเหล่านั้นได้ ปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่มีความไม่ลงรอยกับบิดามารดา
หรือคนในครอบครัว ผมฟังท่านอาจารย์ชยสาโร ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมรู้สึกว่า ได้รับการล้างพิษต่าง ๆ และทําให้
ผมเข้าใจโลกได้มากขึ้น นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากนําเสนอ 
 กิจกรรมสุดท้ายคือ Learn Thai คือการสอนสอนภาษาไทย พวกท่านอาจจะทราบว่า  มีการสอน
ภาษาไทยทางเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่เราจะทําให้การสอนภาษาไทยเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษา
เขมร ภาษาเมียนมา ภาษาเวียดนาม ซึ่งในปลายปี คิดว่าจะทําเสร็จหมด ชาวบ้านที่อยากดูละครไทย อยากมาเที่ยว
เมืองไทย อยากมาทํางานในเมืองไทย หรือชอบภาษาไทยด้วยเหตุใดก็ตาม สามารถเข้ามาในช่องนี้ได้ แล้วคุณจะมี 
native speaker ของคุณสอนภาษาไทยในระดับเริ่มต้น และต่อไปจะมีการสอนด้วยภาษาฮินดี ภาษาอาหรับ 
รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส จะตามมาเรื่อย ๆ ขอเวลาเล็กน้อย มูลนิธิไทยจะมีบทบาทเหมือนกับ Goethe-Institut 
เหมือนกับ Alliance Française เหมือนกับ AUA 
 กลับมาที่หัวข้อ “การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” การนําเสนอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะใช้ช่องทาง
ดิจิทัล พูดตรง ๆ เลยว่า ผมไม่มีเงินจะไปตั้งสถาบันภาษาไทยในต่างประเทศ Japan Foundation มีเงินตั้งต้น 
60,000 ล้าน แต่ผมไม่มี เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะไปด้วยช่องทางดิจิทัล ผมจะใช้การวิเคราะห์ที่บอกว่าเป็น 
precision approach ของ public diplomacy ของเราในการใช้ algorithm ใช้ AI โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือ
ภาคเอกชนในการนําสาระเหล่านี้ไปสู่แฟนคลับที่เป็นอยู่แล้วหรือแฟนคลับที่มีศักยภาพ ปกติจะมี blogger หรือ 
vlogger อย่างเช่นชาวญี่ปุ่นหรือชาวบราซิลมาเล่าเรื่องของเขา เราจะขอให้พวกเขานําสิ่งดี ๆ นํา narratives ของ
ไทยไปเล่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอ่ืน ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ นี่ตรงกับสิ่งที่คุณธีรนัยพูด ผมต้องขอ
อภัยที่ใช้เวลาไปในการโฆษณา แต่นี่คือ public diplomacy in the digital age จริง ๆ ขณะนี้เราเพ่ิงเปิดเว็บไซต์
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ซึ่งเป็นเรือแม่ และเรือลูกจะมี Facebook Instagram ขอบคุณคุณธีรนัยที่ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ในการเล่าเรื่อง และ
สิ่งที่คุณกวีบอกว่า ทุกอย่างต้องมีเรื่องเล่า ผมจะนํามาพิจารณาและแปลงข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
 สุดท้ายนี้ ในฐานะคนนอก ผมต้องขอชมเชยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีเว็บไซต์ 
Thailand NOW ซึ่งมีความตั้งใจใกล้เคียงกันคือ นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติที่เป็นปัจจุบัน เป็น
เว็บไซต์ที่สวยงามดูตื่นเต้น มุ่งสื่อสารกับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในเวลาเดียวกัน เราจะทํางานร่วมกัน ผมจะขอ
สรุปที่เราพูดกันมาอีกครั้งคือ มูลนิธิไทยจะมุ่งสร้างแฟนคลับโดยไม่จํากัดมิติ พ้ืนที่ เขตแดนทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
มีแฟนคลับกลุ่มใหม่ เจอเมื่อไหร่เราจะปรับตัวด้วยการทําอาหารป้อนแฟนคลับเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องการ
ให้เขามองคนไทยว่ามีเกียรติภูมิ ให้เขามองคนไทยแบบที่เห็นแล้วอยากเดินเข้ามาหาแล้วถามว่า Are you Thai? 
ผมอยากคุยด้วย ให้คนไทยและเมืองไทยได้รับการยอมรับ มีคนมาท่องเที่ยว มองคนไทยในทางบวก และคนไทยที่มี
อยู่นับล้านในต่างประเทศจะสามารถยืดอก ได้ความรู้สึกและความรับรู้ที่ดี นี่คือเป้าหมายของ public diplomacy 
ในยุคดิจิทัลที่มูลนิธิไทยพยายามผลักดันอยู่ 
 ผมชอบ 5 ประเด็นของคุณธีรนัยมาก ที่จริง มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ว่ายังไม่รู้ เราไม่รู้ว่าเรามีจุดแข็ง จุดดี 
จุดน่าสนใจหลายอย่าง บางเรื่องที่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา คนต่างชาติกลับมองว่ามีคุณค่าเหลือเกิน อย่างที่คุณ  
ธีรนัยบอก เราต้องหาคนเหล่านี้ให้เจอ แล้วให้เขาเป็นผู้สื่อสารกลับไป ผมยังไม่ “อิน” เรื่องการให้คนไทยเล่าเรื่อง
ของไทยให้คนอ่ืนฟัง ดูไม่เนียน ต้องให้คนชาตินั้นแหละเป็นคนเล่า เมื่อสักครู่ คุณธีรนัยยกตัวอย่าง I Roam Alone 
เขาไปเที่ยวที่ไหนดูจริง เหมือนไปมองแทนฉัน แล้วได้วิธีคิดอะไรกลับมา เลยมีแฟนคลับมากมาย ถ้ามี ข้อแนะนําก็
ช่วยผมบ้าง เพราะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากและสามารถรับรู้ รับฟังสิ่งใหม่ ๆ จากข้างนอกและหาแนวทาง
ทํางานต่อไปได้ไม่สิ้นสุด 
 
คุณธีรนัย จารุวัสตร์ 
 ในเรื่องภารกิจของมูลนิธิไทย ผมมีความเห็นที่อาจจะช่วยเสริมได้คือ เท่าท่ีเห็น มูลนิธิไทยยังออกแนวที่เน้น
วัฒนธรรมตามขนบดั้งเดิม (traditional culture) มีเรื่องโขน เรื่องมวยไทย ผมมองว่า ที่จริงแล้ว การเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยน่าจะมีเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัย (contemporary) ด้วย เรื่องศิลปะ เรื่องภาพยนตร์ อย่างเรื่อง 
nightlife วัฒนธรรมการท่องเที่ยวช่วงกลางคืนในไทยนี่เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามีบาร์ใหม่ ๆ 
เรามีผู้เชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ (mixologist) คนไทยรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
มากมาย nightlife ของไทยขณะนี้สู้ลอนดอน สู้นิวยอร์กได้เลย แต่ไม่ค่อยเห็นหน่วยงานภาครัฐพูดถึงเท่าที่ ควร 
เวลาพูดถึงการเที่ยวกลางคืน ชาวต่างประเทศ (ฝรั่ง) ส่วนหนึ่งยังมีภาพว่ามีแต่ sex tourism มีแต่พัฒน์พงศ์ มีแต่
ซอยคาวบอย ทั้งท่ี nightlife ของไทยในปัจจุบันพัฒนาไปมาก ถ้าเราสามารถนําเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยมานําเสนอ
ได้ อาจจะสร้าง soft power ได้ ผมเคยพาเพ่ือนชาวออสเตรเลียไปบาร์แซ็กโซโฟน บาร์แจ๊ซที่ถนนนานา ไม่ใช่ซอย
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นานา เขาทําห้องแถวเก่า ๆ เป็นบาร์ เพ่ือนคนนี้เขาประทับใจมาก ไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีแบบนี้ด้วย บางบาร์ทําเป็น
แกลเลอรี่ บางที่มีแค่ 15 ที่นั่ง แต่บาร์เทนเดอร์เขาจริงจังมากในเรื่องการผสมเครื่องดื่ม 
 ถ้าเรานําเสนอแต่วัฒนธรรมตามขนบดั้งเดิมอย่างเดียว ผมเกรงว่าจะกลายเป็นการพายเรือในอ่าง เรา
นําเสนอมามากแล้วเรื่องไหว้ครู เรื่องศิลปะป้องกันตัว เรื่องรําไทย เรื่องโขน ผมอยากให้ขยายไปทางที่ร่วมสมัยสัก
นิด ผมมี 2 ตัวอย่างเผื่อนําไปต่อยอด เรื่องแรกคือรายการของช่อง NHK หรือสื่อรัฐของญี่ปุ่น ชื่อ Begin 
Japanology รายการน่าสนใจมาก ตอนละครึ่งชั่วโมง พิธีกรไปสํารวจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน แล้วเล่า
เรื่องให้น่าสนใจ เช่น ทําไมส้วมญี่ปุ่นถึงทันสมัย ทําไมคนญี่ปุ่นชอบไปสังสรรค์หลังเลิกงาน ทําไมคนญี่ปุ่นชอบไป
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ทําไมคนญี่ปุ่นชอบสะสมตุ๊กตาสวย ๆ ฟังดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันมาก ๆ ไม่ใช่วัฒนธรรม
ชั้นสูง ไม่ใช่ละครโนะ คาบุกิ ซึ่งผมเองยังไม่ค่อยเห็นการนําเสนอแบบนี้ในเมืองไทยมากนัก 
 ตัวอย่างที่สองคือหนังสือที่ฝรั่งเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยชื่อ Very Thai ผู้เขียนอธิบายวัฒนธรรมไทยใน
ชีวิตประจําวัน และบอกเลยว่า วัฒนธรรมหรือความเป็นไทยไม่ได้มีเฉพาะแค่โขน แค่รําไทย แค่วัดหรือวัง ความเป็น
ไทยที่เขาประทับใจคือเรื่องทั่วไปมากที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าธรรมดา แต่ทําให้เขาตื่นเต้น เช่น ทําไมแท็กซี่ไทยถึง
ชอบวางพระเครื่องหลาย ๆ องค์ไว้หน้ากระจก ทําไมเมืองไทยต้องมี รปภ. ทําไม รปภ. ในเมืองไทยแต่งตัวคล้าย
ทหาร ทําไมคนไทยชอบเพลงลูกทุ่ง และผมชอบข้อนี้มาก ทําไมร้านอาหารไทยต้องมีกระดาษทิชชู่สีชมพู นี่เป็น
เรื่องธรรมดามาก ๆ แต่ฝรั่งเขาตื่นเต้น พออ่านแล้วถึงจะเข้าใจว่าสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไร เลยอยากฝาก
ไว้ว่า ถ้ามูลนิธิไทยอยากทําอะไรจริงจัง อย่าติดกับดัก traditional มากเกินไป ต้องดูเรื่องวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวันด้วย 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอบคุณคุณธีรนัย ก่อนที่ผมจะเปิดเวทีให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เสนอความคิดเห็น ผมมีคําถามถึงคุณกวีหรือคุณ
ธีรนัย เมื่อสักครู่ ทั้งสองท่านพูดถึงยุทธศาสตร์สื่อที่ควรจะต้อง proactive หรือ preemptive ต้องรวดเร็ว ประเด็น
หนึ่งที่ผมสนใจมากคือ เทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามา เราเป็นสังคมดิจิทัลแล้ว และตอนนี้เรามุ่งสู่ 5G เลยกลายเป็นว่า 
ตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นสื่อ เขียนเอง โพสต์เอง ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง narratives สร้างภาพลักษณ์ของไทย เราควร
มียุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างไร 
 
คุณกวี จงกิจถาวร 
 ขอบคุณมากที่ตั้งประเด็นนี้ ประเด็นนี้ที่จริงยากมาก เป็นปัญหาที่ทุกสังคมกําลังเจอนั่นคือ ความเร็วของ 
social media และการใช้สมาร์ตโฟนที่ทุกคนสามารถสร้างข่าวได้ วิธีคือ เราจะต้องมี counter-narrative ที่
ต่อเนื่อง ผมเน้นคําว่าต่อเนื่องเพราะประเทศไทยมักจะทําอะไรเป็นเรื่องเฉพาะกิจ คนไทย สังคมไทยเก่งแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ไม่ค่อยมองระยะยาว สิงคโปร์นี่เขามองระยะยาว อีก 50 ปี ประเทศจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยมอง
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เกิน 5 นาทีก็ไม่รู้เรื่องแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่าง ๆ เลยไม่ค่อยมีใครยอมรับ แต่เราจะต้องทําเรื่องนี้ต่อเนื่องไม่ว่า
จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม สอง ความรวดเร็วเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ต้องมีความถูกต้อง ความโปร่งใสด้วย ต้องเร็ว เท่าเทียม 
และเข้าถึงได้ ซ่ึงสําคัญมาก บางพ้ืนที่ บางสื่อเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ สามคือคุณภาพ การสร้างข่าวหรือการใช้คําพูดต้อง
สามารถดึงดูดความสนใจได้ ผมไม่อยากใช้คําว่าเร้าใจ ปัญหาของ social media ทุกวันนี้คือ สร้างความสนใจ เร้า
ใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เวลาเราสร้าง counter-narrative จะต้องมีการกําหนดสาระที่จะสื่อที่
ตรงประเด็น อาจประมวลหรือวิเคราะห์มาจาก Big Data นี่สําคัญมาก 
 อีกประเด็นที่ผมอยากต่อยอดจากคุณธีรนัยคือ เราต้องนําเรื่องสด ๆ ใหม่ ๆ  มีความร่วมสมัยมาเล่า เช่น
เรื่อง startup ตัวอย่างรายการ Japanology หรือหนังสือ Very Thai นี่ดีมาก ตอนนี้ใน Tiktok จะมีเรื่องประเภท
คุณอยู่ในประเทศไทยเคยเจอปัญหามัดหนังยางถุงพลาสติกไม่ได้หรือไม่ ลองเล่นประเด็นตลก ๆ เหล่านี้ นี่เป็น 
attractiveness ญี่ปุ่นทําเรื่องซูโม่ ให้คนอ้วน ๆ มาชนกัน กลายเป็นศิลปะ การดื่มเหล้าสาเกมีศิลปะ ผมคิดว่า การ
นําเรื่องของคนธรรมดา ๆ มาร่วมกับเรื่องที่ Thailand Foundation ต้องการทําจะทําให้ประเทศไทยมี charisma 
มี enigma ประเทศไทยจะมี “เสน่ห์” คํานี้เป็นคําท่ีลึกซึ้งมาก อย่างเรื่อง LGBT ประเทศไทยดีมาก เรื่องภาพยนตร์ 
คุณอภิชาติพงศ์ชนะรางวัลคานส์ได้ สุดท้ายคือเรื่องพวกนี้ต้องเป็นคนไทยเขียน เพราะเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ฝรั่งเขียน 
ซึ่งผมอ่านแล้วสนุก แน่นอน ฝรั่งเขียนไม่แปลก แต่ 20 ปีที่ผ่านมาเรื่องวัฒนธรรมไทยเป็น narratives จากฝรั่ง
ทั้งหมด ถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างคนไทย นักเขียนไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษสู่ cloud data ในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ 
มิต ิ
 
คุณธีรนัย จารุวัสตร์ 
 ขอเสริมว่า เวลาสื่อสาร นอกจาก proactive preemptive แล้ว จะต้องพูดความจริงด้วย สมัยก่อนเป็น
เรื่องปกติที่ต้องมีการปั่นข่าว ต้องมี spin doctor คนที่นําเสนอข้อมูลในแบบที่รัฐบาลอยากให้เผยแพร่ แต่ในขณะนี้ 
สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลา ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ มี Google มี 
social media ในมือ หากที่สิ่งที่นําเสนอไปหรือปั่นไปไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะเกิดปฏิกิริยาโต้กลับที่รุนแรงมาก กต. 
เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งคือ มีความน่าเชื่อถือสูงมาก พูดอะไรไปมีความน่าเชื่อถือ หาก กต. เลือกใช้
วิธีการปั่นหรือนําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนเมื่อไหร่ ผมว่าจะไม่คุ้มกัน และจะมีการนําเรื่องพวกนี้ไปขยายต่อ
หรือผลิตซ้ําได้เรื่อย ๆ ดังนั้น ควรพูดความจริง หรืออย่างน้อยท่ีสุดไม่พูดความเท็จ นี่สําคัญมาก 
 อีกเรื่องคือ ผมเห็นด้วยว่า อยากให้มั่นใจจริง ๆ ต้องให้คนไทยเป็นคนสร้าง narratives ด้วยตัวเองมากกว่า 
อาจจะสนับสนุนนักศึกษาชาวไทยในต่างประเทศให้มาร่วมกับสถานทูตไทยสื่อสารเรื่องราวของไทยด้วยกัน หรือ
อาจจะสื่อสารไปถึงชุมชนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติด้วย ที่ทําได้ทันทีคือเชิญมาทานข้าวหรือระดมความ
คิดเห็น ชวนกันมาจัดตั้งเป็นชมรมภาพยนตร์ไทยหรือซีรีส์ไทยในต่างประเทศ เท่านี้อาจสร้างความประทับใจและ
ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนไทย ในด้านหนึ่งคือสร้างคนไทยให้เป็นทูตวัฒนธรรมไปในตัว โดยส่วนตัว ผมคิดว่า 
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สถานทูตไทยอาจต้องทํามากกว่าเทศกาลไทย ใส่ชุดไทยหรือเล่นสงกรานต์ปีละครั้ง เรื่องพวกนี้ต้องทําต่อเนื่อง ไม่
หยุด และอยากให้ทดลอง ซึ่งที่ผ่านมาทําได้ดีมาก แต่อยากให้กล้าทดลองมากกว่านี้ 
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 ขอแสดงความเห็น 3 เรื่อง เรื่องแรกคือ ชอบคําว่า ประเทศไทยมีเสน่ห์ของคุณกวีมาก ขอใช้คํานี้เป็นแนว
ทางการทํางานของเราให้ประเทศไทยมีเสน่ห์ต่อไป สองคือ contemporary culture เราจะมีทั้งเรื่อง classical 
และ contemporary แต่ขอเรียนว่า การนําเสนอวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผมคิดมายังไม่ไปถึงสิ่งที่คุณธีรนัยพูดไม่ว่าจะ
เป็นเรื่อง Japanology หรือ mixologist นี่กลายเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมาก สามคือ เรื่องคนไทยเล่าเรื่องเอง ใน
เสาวัฒนธรรม คนไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ นี่จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากมุมมองฝรั่งที่เล่าเรื่อง
วัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกฟัง ส่วนเรื่องการเป็นสักขีพยานเพ่ือโม้หรือโอ้อวดบางอย่างของเรา ถ้าเป็นคนอ่ืนที่มาพูด
เกี่ยวกับเราหรือชมเชยเราอย่างจริงจังน่าจะดีกว่า 
 
ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
 ผมขออนุญาตให้ความเห็นว่า แนวทางที่ทุกท่านหารือกันถึงทิศทางในอนาคตเป็นเรื่องดี แต่ผมขอเสนอว่า 
ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เรามีกิจการไทยขนาดใหญ่ที่ออกไปทําธุรกิจในต่างประเทศอยู่มาก เรามีผู้เล่นในหลาย
ระดับ ทั้งผู้เล่นในระดับโลกอย่างเช่น Indorama Ventures และผู้เล่นในระดับภูมิภาคอีกมาก เวลาเรารุกตลาดใน
ต่างประเทศ กระทรวงเองอาจใช้ประโยชน์จากธุรกิจไทยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ในทางกลับกัน เขาจะรู้สึกว่าได้รับแรง
สนับสนุนจากทางกระทรวงด้วย ทิศทางน่าจะคล้ายกับที่เกาหลีใต้ทํา สร้าง soft power ให้คนรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ผมคิดว่า เขาจะรู้สึกดีกับประเทศไปด้วยในตัว ที่ผ่านมา กระทรวงทํามากอยู่แล้วในการเชิญ CEO ต่าง ๆ มา
หารือ ในอนาคตการแข่งขันจะสูงขึ้น น่าจะใช้ประโยชน์จากกิจการไทยต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น อาจจะปรับ
รูปแบบเป็น Team Thailand ที่ทํางานเชิงรุก และแข็งแรงขึ้น แล้วช่วยกันรุกตลาด 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ขอบคุณสําหรับการสัมมนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมมี 3 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องเนื้อหาสาระ 
ประเด็นที่สองเป็นเรื่องตัวแสดงและช่องทางการสื่อสาร และประเด็นที่สามเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ สําหรับประเด็น
แรกผมขอประสานเสียงกับคุณธีรนัยว่า ให้สนับสนุน pop culture มากกว่านี้ โดยเฉพาะการพยายามสอดแทรก
หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันดังที่เกาหลีใต้ทําแล้วประสบความสําเร็จ เขาไม่ได้ขายภาพยนตร์อย่างเดียว แต่ขายการ
ท่องเที่ยว ขายสินค้าอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของภาคเอกชน มูลนิธิไทยและกระทรวงการต่างประเทศอาจจะหัน
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มาเน้นสนับสนุน pop culture และ everyday culture มากขึ้น กรณีท่ีคุณธีรนัยพูดถึง NHK ที่จริงยังมีอีกรายการ
คือ Cool Japan นําคนต่างชาติมาคุยกันว่า ญี่ปุ่นทําแบบนี้ ๆ อย่างเช่นเรื่องบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น การ์ตูนญี่ปุ่น 
หรือเรื่องอะไรที่นึกไม่ถึง อย่างเรื่องเมืองไทย คนต่างชาติเขาสนใจว่าเรากินโค้กใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่หลอดดูด ถ้า
เรานําเสนอเรื่อง pop culture บ้าง อาจจะดูน่ารักด ี
 เรื่องที่สองคือตัวแสดงและช่องทางการสื่อสาร หลายท่านพูดเรื่องนี้ทั้งคุณกวี คุณธีรนัย และท่านทูตธฤต 
คุณทวีลาภพูด เรามีช่องทางสื่อสารหลากหลายทั้งสื่อใหม่และ cloud data รวมทั้งตัวแสดงในส่วนของ public-
private partnership ต้องทําให้มากขึ้น หลายท่านพูดไปแล้ว แต่ผมอยากจะเพ่ิมอีกคําหนึ่งคือ public-public 
partnership ตอนนี้รู้สึกเห็นใจกระทรวงการต่างประเทศ เหมือนพยายามทําอยู่หน่วยงานเดียว หน่วยงานอ่ืน
อาจจะทํา แต่ยังไม่ได้เป็นองค์รวมมากนัก ทั้งที่มีหน่วยงานอ่ืนที่อาจร่วมได้ นอกจาก ททท. เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงานจะมีส่ วนที่ดูแลงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศอาจจะช่วยไปเสริมมิติด้านการต่างประเทศหรือทํางานร่วมกันได้อาจจะเป็น
สิ่งที่ดี 
 ท้ายสุดคือ ยุทธศาสตร์ บางท่านมีข้อสังเกตว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเรา ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน 
กระทรวงการต่างประเทศทํางานไป แต่องคาพยพอ่ืนไม่ขับเคลื่อนไปด้วย มีท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นดีมากเรื่อง
การตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. เรานําเสนอดีมากว่าประเทศเราต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นพหุวัฒนธรรม แต่ไปติด
เรื่องต่อวีซ่า ไปติดเรื่องวัคซีน นี่ควรเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ น่าจะใช้ โอกาสนี้ในการ
ผลักดันวาระเรื่องการสร้าง soft power ของไทย branding ประเทศไทยต่าง ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือองคาพยพ
อ่ืน ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นด้วย 
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นรวมทั้งวิทยากร ผมจะไปทบทวนว่าที่ผมทํามาตรงหรือยัง หรือมีอะไรที่
เติมได้ ซึ่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก มูลนิธิไทยทําอะไรได้มากมาย แต่ความรู้ผมยังไม่พอ อย่างน้อยผมไม่ใช่คน
เที่ยวกลางคืน ผมไม่รู้ว่า nightlife เป็นอย่างไร nightlife ในทางลบ ผมก็ไม่สนใจมากนัก นี่ก็เป็นความเป็นจริงของ
ชีวิต ญี่ปุ่นมีภาพยนตร์ AV มาประชาสัมพันธ์กันเป็นทางการด้วยซ้ํา โลกสมัยนี้เปิดกว้าง ใจกว้าง และยอมรับกัน
มากขึ้น 
 
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 ขอบคุณสําหรับการสัมมนาวันนี้ ผมไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เราทําเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศผ่าน TICA 
เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ผมเข้าใจว่าน่าจะใช่ แต่รู้สึกเหมือนเป็นแค่ความพยายามแสดงความใจดีของ
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ประเทศไทยเฉย ๆ ในแง่ยุทธศาสตร์นี่อาจจะไม่มีเลย ผมเคยมีโอกาสได้ไปรับรู้อยู่บ้างในระดับการทําโครงการ ไม่ได้
เข้าไปในส่วนของการให้ทุนของ TICA นี่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของ กต. ได้หรือไม่ อาจจะมาคิดเรื่องนี้ให้เป็นระบบ
มากขึ้น และสังคมไทยเองยังไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้มาก 
 อีกประเด็นจะขอเพ่ิมจากคุณธีรนัย ผมเรียกว่าเป็นข้อที่ 6 คือสิ่งที่เรียกว่า ประเด็นที่เป็นความสนใจ ข้อ
กังวล หรือวาระการประชุมต่าง ๆ ของโลกเป็นอีกเรื่องที่น่าจะมาทํา คุณกวีพูดเรื่อง IUU พูดเรื่องแรงงานข้ามชาติ 
ในระยะยาว อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทํางาน ส่วนวิธีทําเรื่องนี้ ผมคิดว่า กต. ต้องรุก สาธารณสุขในฐานะ
เป็นคนรับปัญหาสุขภาพ เราพบว่าปัญหาไม่น้อยเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระทรวงอ่ืน ต้องช่วยกันทํา อุบัติเหตุจราจร
เป็นตัวอย่างหนึ่ง ผมเข้าใจว่า ช่วงหนึ่ง กต. ต้องแจ้งข่าวเรื่องคนต่างชาติมาเสียชีวิตในประเทศไทย ท่านก่อนหน้า
ผมใช้คําว่า public-public นี่เป็นคําสําคัญหนึ่ง หากหน่วยราชการคุยกันน่าจะมีพลังมากขึ้น ช่วยกันทําให้หลาย
เรื่องท่ีควรได้รับการแก้ไข มกีารลงมือปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย จะได้ไม่ต้อง
ไปตามแก้ข่าว เราอาจะต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยหรือสุขภาพของคนที่จะมาเที่ยวเมืองไทย ขอใช้ตัวอย่างจาก
ภาคสาธารณสุขแบ่งปันประเด็นนี้ ขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วย วันนี้ได้ความรู้มากมาย 
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 เมื่อสักครู่ คุณหมอสมศักดิ์พูดถึงกรมความร่วมมือฯ ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบการอย่างไร ขอ
เรียนว่า กรมความร่วมมือฯ เกิดขึ้นจากการรวมกรมวิเทศสหการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ 
เดิมที กรมวิเทศสหการในยุคสงครามเย็นเป็นหน่วยงานรับความช่วยเหลือและปรับตัวมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือใน
ระดับหนึ่ง แต่มาถึงจุดหนึ่ง ประเทศไทยบอกว่าเราไม่ควรเป็นผู้รับความช่วยเหลือแล้ว เราควรเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ จึงได้ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ เขาทําเรื่อง public diplomacy หรือการ
ทูตสาธารณะเต็มตัว เป็นแขนหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ แต่ public diplomacy ที่ทําค่อนข้าง
นําเสนอแบบเป็นทางการ ผมเรียนไปตอนต้นว่า มี public diplomacy ทางการ กับ public diplomacy ที่เป็น
นอกเครื่องแบบ มีความไม่เป็นทางการเล็กน้อย public diplomacy ที่เป็นทางการที่กรมความร่วมมือฯ ทํา 
แน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเคยมีบทบาทและยังมีบทบาทอยู่ เช่น การสาธารณสุขมูลฐาน การแพทย์ที่เราเข้าไป
ช่วยในแอฟริกา หรือนําคนจากแอฟริกามาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมไม่ว่ากับกระทรวงเกษตรฯ หรือกระทรวง
สาธารณสุข 
 แต่ที่เราทํามากที่สุดคือกับประเทศรอบบ้าน กรมความร่วมมือฯ นําโครงการต่าง ๆ เข้าไป ถ้าเราไปดูใน 
สปป. ลาว หรือในกัมพูชา สิ่งที่คนในสองประเทศนี้ชอบมากคือเรื่องทุนที่เราให้ เขาสนใจมากและดีใจมากที่จะมี
โอกาสเข้ามาเรียนในเมืองไทย นี่คือการไปซื้อใจ ผูกใจ หรือสร้างแฟนคลับ แล้วโพรไฟล์ของประเทศเราดีขึ้นด้วยใน
แง่ท่ีว่าเวลาเราไปพูดกับใคร เราเป็นหนึ่งประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ กินได้หรือไม่ก็เรื่องหนึ่ง การโฆษณาบางครั้งก็
เป็นเรื่องไม่ทําไม่ได้ แต่ทําแล้ว ได้ผลอย่างไรอาจต้องใช้เวลาพอสมควร สมมติว่าเราถอดปลั๊ก ดึงความช่วยเหลือ
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ต่าง ๆ ออกมาทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ จะเกิดความรู้สึกต่าง ๆ ในทางลบพอสมควร นี่คือบทบาทของกรมความร่วมมือฯ 
ในด้าน public diplomacy 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ขอเพ่ิมเติมจากท่านทูตธฤตเล็กน้อยว่า นอกจาก public diplomacy จะเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐหรือรัฐต่อ
ประชาชนแล้ว ยังมีอีกส่วนคือ โครงการนั้นมุ่งหวังผลในระยะสั้นหรือระยะยาว  เรื่องความช่วยเหลือต่าง ๆ ของ 
TICA เป็นเรื่องระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น ถ้าจะคิดต่อจากคุณหมอสมศักดิ์คือ เราควรมีแผนให้ชัดเจนว่า คนเหล่านี้
เมื่อเรียนจบกลับประเทศแล้ว เราจะทําให้เขาเป็นแฟนคลับในระยะยาวได้อย่างไร ไม่ใช่รับทุนจบไปแล้วก็ลืม ซึ่ง
ส่วนใหญ่เราเป็นฝ่ายลืมเขามากกว่าว่าเขาเคยมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยด้วยทุนการศึกษาที่รัฐบาลให้ เราควร
จะต้องมี AUA ของไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่รับ
นักศึกษามาเรียนมีโครงการติดตามผลสืบเนื่องจากการให้ทุนนักศึกษาต่างชาติบ้างหรือไม ่
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
 เรื่องการรับนักศึกษาต่างชาติเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติอยู่
แล้ว เรามีการให้ทุนเอง ไปรับสมัครนักศึกษาที่กัมพูชาเองและประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาและ
เวียดนาม สอบรับเข้ามาศึกษาได้ 10 กว่าคนในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา แต่ติดสถานการณ์โรคโควิด-19 ปีนี้น่าจะชะงัก
งันอยู่ มหาวิทยาลัยเองมีการดําเนินการ นี่เป็นตัวอย่างของธรรมศาสตร์ แต่ที่อ่ืนมีอยู่เช่นกัน 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมขอเรียนถามอาจารย์เพ่ิมเติมว่า นักศึกษาที่เขาเคยเรียนในอดีต พอเขากลับไปประเทศเขาแล้ว เรา 
ติดตามความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีกับมหาวิทยาลัยบ้างหรือไม่ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
 พอดีผมพ้นวาระรองอธิการบดีมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามในช่วงปีสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งคือ 
การสร้าง Global Thammasat Alumni Club สร้างกลุ่มศิษย์เก่าแล้วข้อมูลส่งกลับไป เราคัดเอกสารของ TU 
Connect มาแปลแล้วส่งกลับไป แต่ยังติดขัดเพราะรายชื่อที่อยู่ที่แยกตามคณะ หรืออีเมลที่ไม่ได้อัปเดต นี่เป็น
ปัญหาคลาสสิก ผมเห็นด้วยกับแนวทางนี้ ต้องทํามากขึ้นทั้งในส่วนของศิษย์เก่าและชาวต่างชาติที่เคยอยู่และอยู่ใน
ประเทศไทยขณะนี้ 
 



 
 

  73 
 

 
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ 
 ขอเพ่ิมเติมจากมุมมองสาธารณสุข ผมคิดว่าน่าจะให้สถาบันที่รับเด็กที่ได้ทุน TICA มี project ต่อเนื่อง 
และเป็นโครงการที่เป็นการพัฒนาในความเชี่ยวชาญของเขา เช่นเรื่องสาธารณสุข อย่างสถาบันอาเซียนที่มหิดล เขา
พยายามทําในระดับอาเซียนอยู่ ความคิดคือน่าจะทําเป็นเครือข่ายผู้นําด้านสุขภาพของอาเซียน (Network of 
ASEAN Health Leaders) แล้วอาศัยศิษย์เก่าเหล่านี้ ยิ่งถ้ามีคนของ TICA จะช่วยได้มาก นี่เราเรียนรู้มาจากตอนที่
รับทุนจากเมืองนอก ประสบการณ์สาธารณสุขไทยในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจคือการรับทุนจากเบลเยียม 
นอกจากจะมีทุนให้คนไทยไปเรียน เขาตั้งใจสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าช่วงหนึ่งเขาไปช่วยเราขอทุน EU นี่เป็นตัวอย่าง
เล็ก ๆ 
 
คุณกวี จงกิจถาวร 
 ผมมีประเด็นสุดท้ายจริง ๆ เมื่อรวบรวมสิ่งที่เราได้คุยกันจากท่านทั้งหลาย สามารถลงความเห็นได้เลยว่า 
ประชาชนคนไทยทุกคนจะเป็นตัวแทน people diplomacy ฉะนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมความรอบรู้ให้คน
ของเราเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะหลังโควิด -19 ในเวลาปกติ ความรู้ของเราเกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ผมคิดว่า เราควรมีรายการหรือสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทาง social media ที่คอยให้
ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าในกรอบ CLMV CLMVT หรืออาเซียน ท้ายที่สุด เป็นข้อคิดสําหรับแต่ละ
บุคคลเวลาออกไปต่างประเทศ คําพูดหรือภาพของคน ๆ หนึ่งอาจจะมีการนํามาเน้นย้ําใน social media ซึ่งเกิดขึ้น
มากในกรณีประเทศจีนหรือประเทศเพ่ือนบ้าน ผมคิดว่า ถ้าเราให้ความรู้พ้ืนฐานเรื่องนี้ได้ ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยใน
หมู่คนที่มาเจรจากับประเทศไทยจะยังคงอยู่ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 นี่เป็นประเด็นสําคัญและเป็นปัญหาที่เราพบตลอดเวลา เช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ วัดที่บุรีรัมย์จะสร้างปราสาทหินก็
กลายเป็นเรื่องใน social media ของกัมพูชาว่าเราจะไปสร้างเลียนแบบนครวัด ซึ่งโชคดีท่ีไม่ได้สร้างเลียนแบบนคร
วัด ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาระหว่างประเทศไป ผมเห็นด้วยมากว่า ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านมีความสําคัญ 
หลายเรื่องเราไม่ค่อยรู้กันมากนัก หรือรู้ในเรื่องที่ไม่ถูก และไม่ค่อยตระหนักถึงความอ่อนไหวของประเด็นต่าง ๆ ที่
เรามีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
คุณธีรนัย จารุวัสตร์ 
 ผมอยากฝากกว้าง ๆ ว่า อยากเห็น กต. ทํางานเชิงรุกและกล้าทดลองมากขึ้น และต้องทําต่อเนื่อง กิจกรรม
หลายอย่างอย่าหยุดนาน ๆ ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงคนไทยโพ้นทะเลกับคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหรือคนที่สนใจ
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ประเทศไทยได้ จะเยี่ยมมาก ขอสรุปไว้ว่า ต้อง proactive, experimental และ consistent ผมเชื่อว่า กต. น่าจะ
บรรลุเป้าหมายดังที่ตั้งใจไว้ได้ ขอเป็นกําลังใจให้ 
 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 ผมขอสรุปว่า เรื่องที่คุยกันวันนี้ถ้ามองจากแง่มุมการต่างประเทศ เรื่องของ public diplomacy หรือจะ
เรียก public engagement ปลายทางที่ทุกประเทศต้องการทําเรื่องเหล่านี้คือการสร้าง soft power เพราะเรา
ต้องการโน้มน้าวคนอ่ืนให้เห็นด้วยกับท่าทีของเรา โดยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ hard power คําถามคือ เราจะสร้าง 
soft power ได้อย่างไร public diplomacy เป็นส่วนหนึ่ง เรื่อง soft power นี่พูดกันมากทั้งในทางทฤษฎีวิชาการ
และการปฏิบัติ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลของแต่ละประเทศ
มีวิธีการสร้าง soft power ได้อย่างไร คํานี้ยังหาคําแปลที่เหมาะสมและสื่อความหมายไม่ค่อยได้ บางท่านใช้คําว่า 
“อํานาจละมุน” ซึ่งไม่แน่ใจว่า คนฟังเข้าใจหรือไม่ว่าคืออะไร 
 นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศสนใจว่า ไทยมี soft power มากน้อยแค่ไหน ความนิยมชื่น
ชมในวัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวเมืองไทย ได้สร้าง soft power ให้ประเทศไทย สังคมไทย และ
รัฐบาลไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือไม่ เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ายังไม่เห็นชัดเจนนัก และศูนย์ศึกษาการ
ต่างประเทศอาจนํามาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป เพราะเรื่องของ soft power ไม่ได้มาจาก 
diplomacy อย่างเดียว แต่มาจากภาพรวมของสังคมไทย และบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
นานาประเทศด้วย 
 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความเห็น ครั้งนี้เป็น
ครั้งสุดท้ายของการสัมมนาชุด “Thai Foreign Policy in the 2020s หรือการต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 
2020” ข้อคิดเห็นจากทั้งสามครั้งจะรวบรวมเป็นประเด็นแล้ววิเคราะห์หรือสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์หรือนําไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
 

แนะน าวิทยากร 
 
เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์เคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจําญี่ปุ่น
และฝรั่งเศส เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประธานคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบัน เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการ
มรดกโลก และที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 
 ดร. กิตติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ เคยดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อํานวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น อาเซียน และ
ยุทธศาสตร์ soft power ของไทย  ปัจจุบัน ดร. กิตติ ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 
 ดร. พิพัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และนโยบายสาธารณะ ได้รับเลือกจาก 
Eisenhower Fellowships โครงการสร้างผู้นํารุ่นใหม่จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลงานหรือเป็นผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง ให้เป็น 2018 Global Fellow ดร. พิพัฒน์ มีบทความเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทาง 101 World และ 
Thai Publica ปัจจุบัน ดร. พิพัฒน์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้า
ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร 
 ดร. กิริฎา มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย เคยดํารงตําแหน่งนัก
เศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Bank Group สํานักงานประเทศไทยใน ค.ศ. 1999-2015 มีประสบการณ์ในการ
ติดตามและประเมินพัฒนาการเศรษฐกิจ บรรยากาศการลงทุนของประเทศ และการปฏิรูปภาครัฐ และยังเป็น
ผู้จัดทํารายงานการประเมินเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจไทยอีกด้วย ดร. กิริฎา ได้รับรางวัล  
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นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ดร. กิริฎา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการ Economic Intelligence 
Service (EIS) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 ดร. บัณฑูรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เคยดํารงตําแหน่งทีป่รึกษา
วิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ต่างประเทศ วุฒิสภา ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร และเคย
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน และ Rule of Law in Policy Making and 
Development Discourses จัดโดย Harvard Law School และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ปัจจุบัน ดร. บัณฑูร ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ 
 เอกอัครราชทูตธฤตเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจําแอฟริกาใต้ บราซิล 
และตุรกี และเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการการจัดประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในปี 2019 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
ปัจจุบัน เอกอัครราชทูตธฤตดํารงตําแหน่งเลขาธิการมูลนิธิไทย กรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร 
 
กวี จงกิจถาวร 
 คุณกวีเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์ทําข่าวระดับภูมิภาคมายาวนานกว่า 30 ปี เคยดํารงตําแหน่ง
บรรณาธิการอาวุโสเครือ Nation Multimedia Group ประธาน Southeast Asian Press Association หรือ 
SEAPA และนักวิจัยอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คุณกวีได้รับรางวัล ASEAN Media Award สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ จากสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยในปี 2009 
 
ธีรนัย จารุวัสตร์ 
 คุณธีรนัยเคยเป็นบรรณาธิการข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวต่างประเทศประจําประเทศ
ไทย (FCCT) 
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ภาคผนวก ข 
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ภาพถ่ายจากการสัมมนา 
 

 
ดร. เตช บุนนาค  ประธานกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ  กล่าวเปิดงาน 

 

 
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ  พิธีกรและผู้ดําเนินรายการ 
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(จากซ้ายไปขวา) ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข  เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 

และ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
 

 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งท่ี 1 “โลกเปลี่ยน ไทยเปลี่ยน: ทิศทางการต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020” 
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เอกอัครราชทูตกษิต ภิรมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมให้ความเห็น 

 

 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ร่วมให้ความเห็น 
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ดร. ปราณี ทิพย์รัตน์  อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้ความเห็น 

 

 
คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์  ผู้อํานวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน  ร่วมให้ความเห็น 
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การสัมมนาครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(จากบนลงล่าง)  ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ  ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ดร. กิริฎา เภาพิจิตร   
และ ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 

 

 
การสัมมนาครั้งที่ 3 “การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” 

(จากบนลงล่าง)  ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ  เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์  คุณกวี จงกิจถาวร 
และ คุณธีรนัย จารุวัสตร์ 

 



 
 

 

 
 
 
 
ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center – ISC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2530 โดยพล
อากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น เพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการ
ต่างๆ เช่น การบรรยายและสัมมนา การระดมสมองระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยราชการ
ต่าง ๆ กับนักวิชาการภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้ยุติการปฏิบัติงานไประยะ
หนึ่ง และงานบางส่วนได้มอบให้หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแทน 
 โดยที่ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกและภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กระทรวงการต่างประเทศ
จึงรื้อฟ้ืนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขึ้นใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและนโยบายด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ อาทิ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ทูตและการต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที่เชื่อต่อกับ “ชุมชนด้านการต่างประเทศ” ทั้งในและต่างประเทศ 
 ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ จัดพิมพ์เอกสารในชุด Seminar Report เพ่ือบันทึกเนื้อหาจากกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การสัมมนา การหารือระดมสมอง การเปิดตัวหนังสือ ฯลฯ ที่จัดโดยศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ   
  



 
 

 

 
 
 

 
เอกสารในชุด Seminar Report ของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 

 
บันทึกการสัมมนา  

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กับการต่างประเทศ และการเมืองไทยร่วมสมัย 
ISBN 978-616-341-094-8 

 
 

บันทึกการสัมมนา 
การต่างประเทศของไทยในช่วงปี ค.ศ. 1932 – 1946 

ISBN 978-616-341-093-1 
 

Seminar Report 
Book Launch and Discussion | Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia 

by David M. Lampton, Selina Ho and Cheng-Chwee Kuik (Authors) 
ISBN 978-616-341-109-9 

 
บันทึกการสัมมนา 

การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020 
ISBN 978-616-341-111-2 
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